
 ๑๐๑ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                         สาริศา ๒๙/๒ 
 
โดยเจตนารมณของกองทุนโครงการอาหารกลางวันนั้น จัดตั้งมาเพื่อที่จะนําดอกผล 
มาเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนกอนประถมศึกษาและนักเรียนประถมศึกษา 
ที่ขาดสารอาหารนั่นเปนเปาหมายแรก เปาหมายตรงนี้เปนที่ทราบกันทั่วไปวา ในสมัยที่ 
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทานตระหนักถึงเรื่องนี้มากวา
เยาวชนของชาติตองดูแลใหดี ตองมีอาหารเสริม นม ตองมีโครงการอาหารกลางวัน 
เพราะทานมีความเชื่อวา เด็กที่มีรางกายสมบูรณนั้นนําไปสูความคิดที่เฉลียวฉลาด ก็เปน
กําลังสําคัญที่สุดของประเทศชาติในอนาคต ทีนี้ในโครงการอาหารกลางวัน ทานครับ  
จะเห็นวา โครงการนี้เรามีเปาหมายเพื่อนําดอกผลไปใชเปนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก 
โดยเปาหมายวาตองมีเงินกองทุนประมาณสัก ๖,๐๐๐ ลานบาท ทยอยตั้งงบประมาณ 
ปละประมาณ ๕๐๐ ลานบาท แลวก็โชคดีเปาหมายมันครบกอนกําหนด ประมาณ 
ป ๒๕๔๓ ก็ครบแลวใน ๖,๐๐๐ ลานบาท แลวก็ทางกองทุนก็นําเงินกองทุนนี้ไปออกดอก
ออกผล ไปทําธุรกิจเร่ืองการเงิน แลวก็ไดดอกเบี้ยมาปละประมาณสัก ๔๐๐ ลานบาท  
แตขอเท็จจริงทานประธานจะเห็นวา โครงการอาหารกลางวันที่อุดหนุนระยะแรก 
ไดเงินดอกผลนิดเดียวเองถาเทียบสวนกับงบประมาณที่ไปใช ถาเกิดทานประธานไปดู
รายงานหนา ๔ ทานประธานครับ จะเห็นวาในปหลังสุด ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ตองใช
เงินประมาณ ๕,๐๐๐ กวาลานบาท----------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๒ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                   สุทธิกานต ๓๐/๑ 
 
แตในขณะเดียวกันกองทุนนี้ไดดอกเบี้ยประมาณ ๔๐๐ กวาลานบาท ซึ่งหางไกลกันมาก 
รัฐตองตั้งงบประมาณอุดหนุนใหองคการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นประมาณปละ 
๓,๐๐๐ ลานบาท ไมเพียงพอ ดวยประเด็นตรงนี้เองครับ ผมอยากกราบเรียนทานประธาน
วาในสวนนี้ถาเกิดวาเราเพิ่มกองทุนจาก ๖,๐๐๐ ลานบาทนี้สัก ๑๐ เทาตัว เปาหมายที่ 
๖๐,๐๐๐ ลานบาท ๖๐,๐๐๐ ลานบาทนี้คิดวาดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยก็ขึ้นอีก ๑๐ เทาตัว 
ประมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาท ถูกไหมครับ ประมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาทตอป ถาอยางนี้ 
ผมคิดวารัฐบาลใชเงินอุดหนุนทั่วไปในแตละปงบประมาณนี้ไมมากนัก แลวก็เปาหมาย
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ ทานครับ ซึ่งมติ ครม. ครั้งนี้ผมคิดวาเปนเรื่อง
ที่ดีมาก และควรปฏิบัติดวย ผมอยากกราบเรียนทานประธานวา มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๒ บอกใหถือวาการสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวัน 
อ่ิมทุกวัน ทุกคนนะครับ ทุกคนคือ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ทานประธานครับ อ่ิมทุกวัน  
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกอใหเกิดความรวมมือระหวางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณกับกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารสําหรับสงเสริม 
ใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน ตลอดจนเกิดการประสาน 
ความรวมมือระหวาง ๔ กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงศึกษาธิการ เห็นไหมครับ มติ ครม. วันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๒ นั้นเปนมติ ครม.ที่มีเจตนารมณใหเด็กกอนประถมและเด็กประถมศึกษา
ทุกคนรอยเปอรเซ็นตเลยมีอาหารเพียงพอ แตวาหลังจากนั้นมานี้ผมกราบเรียนวา 
ทางกองทุนไมสามารถที่จะดําเนินการใหเปนไปตามมติ ครม. ได เพราะอะไรครับ 
เพราะวา ๑. เด็กที่ไดรับบริการอาหารกลางวันนี้เพียง ๕๐ เปอรเซ็นตเทานั้นใชไหมครับ  
๒. เงินตอหัวที่จัดสรรใหใน ๕๐ เปอรเซ็นตนี้ก็นอยกวาปกติ ไมสอดคลองกับความเปนจริง 
ไมสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการบอกวา ถาจะใหโครงการนี้เปนจริงและเด็กไดรับประทานอาหาร 
ที่มีคุณภาพนี้ก็ควรจะเพิ่มวงเงินตอหัว ๑๐ บาทตอคน มาเปน ๑๓ บาท แตแลวกองทุน
ห รื อ รั ฐ บ า ล นี้ ก็ ไ ม ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ส น อ ง ต อ บ ไ ด ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ น า กั ง ว ล เ ป น 
อยางมาก ผมถามวาสิ่งเหลานี้ทางกองทุนที่ไดคิดที่ปรับปรุงพัฒนาหรือไม อยางไร  



 ๑๐๓ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                   สุทธิกานต ๓๐/๒ 
 
ทานประธานครับ เทาที่ผมติดตามเรื่องของกองทุนอาหารกลางวันนะครับ ผมพบวา 
มีสิ่งที่ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคสัก ๓ เร่ืองคือ 
  เรื่องที่ ๑ วันนี้กองทุนยังไมครอบคลุมตามมติ ครม. ที่ผมกราบเรียน 
เมื่อสักครู ทําอยางไรใหมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ นี้ เปนจริงขึ้นมาได  
เร่ืองที่ ๑ 
  เรื่องที่ ๒ นี้ความไมพอเพียงที่ผมกราบเรียนทานประธานวา ขอเท็จจริงนี้
ครั้งแรกทานให ๖ บาทตอหัว แลวปรับมา ๑๐ บาท วันนี้ผลงานวิจัยนี้ ถา ๑๓ บาทนี้ 
ก็พอถูไถไปไดก็ไมได เมื่อไมไดก็ไมบรรลุมติ ครม. ตามที่ผมกราบเรียน 
  แลวก็เร่ืองสุดทาย ทานประธานครับ คือความไมเปนจริง ที่ผมบอกวา 
ไมเปนจริง เพราะวางบประมาณของโครงการอาหารกลางวันของเด็กประถมและ 
กอนประถมนี้โอนผานทาง อปท. คือองคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเมื่อโอนไปแลวนี้
ในทางปฏิบัติปญหาครับ บาง อปท. นี้ไมวาทางเทศบาล หรือทางของ อบต. จัดสรรเงิน
ใหกับโรงเรียนชาก็เปนประเด็นปญหาที่กระทบพอสมควร -------------------------------------- 
 

- ๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๔ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๓๑/๑ 
 
วันนี้กระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกรองครับ เรียกรองบอกวาถาเกิดวาใหทางรัฐโอนเงิน
โดยตรง หมายถึงวาเงินที่จัดสรรเพิ่มเติมประมาณปละ ๓,๐๐๐ ลานบาท ใหโรงเรียน
โดยตรงไดหรือไม เพื่อโรงเรียนจะไดวางแผนในการบริหารจัดการไดอยางสมบูรณแบบ  
สิ่งที่ เปนขอสังเกตและผมคิดวากองทุนนาจะปฏิบัติใหไดและเปนเรื่องที่ดีมาก  
ทานประธานครับ ก็คือในหนา ๓ เร่ืองโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ผมขออนุญาต
อานใหทานประธาน เพื่อนสมาชิกไดรับทราบโดยทั่วกันนะครับวา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สมเด็จพระนางเจาสิ ริกิติ์พระบรมราชินีนาถไดมีพระราชเสาวนีย เ ร่ืองฟูด แบงก  
(Food Bank) เปนผลใหเกิดความรวมมือกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดําเนินงานใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
ตามแนวพระราชเสาวนียโดยจัดสรรงบประมาณ  ๗.๕ ลานบาท  ใหแกวิทยาลัย
เกษตรกรรมและเทคโนโลยี  ให เปนหนวยงานผลิตปจจัยใหแกโรงเรียน  ซึ่ง เปน 
หนวยปฏิบัติการ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ไดแก การผลิตเมล็ดพันธุพืช  
พันธุสัตว ตลอดจนหนวยฝกงาน เปนวิทยากรพี่เลี้ยงใหแกโรงเรียนในการดําเนินงาน 
ดานเกษตรกรรมใหมีผลผลิต เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา  ที่ผมกราบเ รียนเรื่องนี้ กองทุนนาจะตระหนักใหมากนะครับวา  
เพราะวาเปนการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ก็เปนขอเท็จจริงนะครับ
เพราะวาในวันนั้นผมเองอยูในตําแหนงที่ไดรวมโครงการนี้ คือหมายความวาทางโรงเรียน
ประถมศึกษารวมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเร่ืองของการประสาน 
ในการผลิตวัตถุดิบสําหรับทําอาหารกลางวัน เชน การปลูกผัก ปลูกขาว เลี้ยงไก เลี้ยงหมู
อะไรก็แลวแตที่เปนอาหารนําไปสูอาหารกลางวัน ผมกราบเรียนวาทําอยางนี้ถาเกิดวา
โรงเรียนมีกองทุนและนําเงินนี้ไปผลิตเอง เปนการลดตนทุนทําใหมันประหยัดงบประมาณ 
แลวก็ทําใหนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและนักเรียนกอนประถมศึกษาสามารถที่จะ
ไดกินอาหารกลางวันอิ่มทอง แลวก็มีคุณภาพ มีสารอาหารที่ มีคุณภาพ โรงเรียน 
ที่ทําไดผลแลวก็สงผลจริง ๆ ทานประธานครับ ก็คือโรงเรียนในสังกัด ตชด. กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ทานประธานจะเห็นวาในโรงเรียน ตชด. เขาไดประสานแลวก็จัด 
กิจกรรมรวมกับวิทยาลัยเกษตรกรรม  อยางเปนรูปธรรม แลวก็มีอาหารเพียงพอ  



 ๑๐๕ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๓๑/๒ 
 
ถาทานประธานเปดมาดูหนา ๖ มันสอดรับกันพอดี หนา ๖ ผลการวิจัยพบวา ผลการ
ดําเนินงานดานคุณภาพอาหาร แลวก็เปรียบเทียบระหวาง สพฐ. สช. อปท. ตชด. และ 
กทม. ๔ – ๕ สังกัด ทานประธานลองดูรายละเอียดสิครับ จะเห็นวาในเรื่องของสารอาหาร
ที่เขาไปสุมตรวจในเรื่องของพลังงาน โปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี ๑ 
วิตามินบี ๒ วิตามินซีและไขมันที่เปนคุณคาอาหารที่ควรจะมีในโครงการอาหารกลางวัน 
ปรากฏวาโรงเรียน ตชด . นําลิ่วเลย  ดีที่สุดเลย แสดงวาคุณภาพอาหารกลางวัน 
ของโรงเรียนในสังกัด ตชด. มาอันดับ ๑ เหตุผลเพราะอะไรครับ เพราะวาโรงเรียน ตชด. 
สวนใหญไปรวมมือกับวิทยาลัยเกษตรกรรม จัดผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เปนวัตถุดิบ
อาหารกลางวันขึ้นมา ถาอยางนี้แสดงวามันมีความสําเร็จ เพราะฉะนั้นผมอยาก 
กราบเรียนทานประธานผานไปยังกองทุนวาทําอยางไรใหการบริหารจัดการโครงการ
อาหารกลางวันทํ าแบบยั่ งยืนตามพระราช เสาวนีย ของสมเด็ จพระนาง เจ า
พระบรมราชินีนาถ แลวก็สามารถทําไดอยางเกิดรูปธรรมอยางดี ทานประธานครับ  
มีขอนาสนใจอยูอีกนิดหนึ่งที่ผมอยากกราบเรียนทานประธานไปยังผูบริหารกองทุน  
ในเรื่องของการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนบทคัดยอครับ 
 

- ๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๓๒/๑ 
 
แตเขาพบวาลักษณะการทํางานของกองทุน ผมพูดสรุป ๆ นะครับวายังแยกสวนกันอยู 
ไมทําแบบบูรณาการนะครับ ประการที่ ๑ 
  ประการที่ ๒ กองทุนนี้ยังไมสามารถบริหารงบประมาณกองทุนใหบรรลุ 
ผลสําเร็จ คือแทนที่จะนําเอาดอกผลไปใหเกิดประโยชนกับโครงการอาหารกลางวัน
เหมือนที่เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานนี้ไดกรุณาอภิปรายไวเมื่อสักครูนะครับ  
ก็ไมเปนเชนนั้น เพราะวาหลังจากวิจัยนี้พบวาแหลงงบประมาณหลักวันนี้แทนที่จะไดจาก
กองทุนกลับไดมาจากงบประมาณสนับสนุนจากรัฐเปนรายปนะครับนี่คือประการที่ ๒ 
  ประการที่ ๓ นาสนใจมากครับ เขาบอกวากองทุนนี้ที่ไมเกิดประสิทธิภาพ
เทาที่ควรเนื่องมาจากมาวาขาดการประเมินผลและติดตามผลอยางเปนระบบ  
นั่นหมายความวาทานใหงบประมาณไปแลวโรงเรียนไปจัดสรรแลว แตกองทุนไมไป
ประเมิน ไมไปติดตามอยางเปนระบบ ก็ขาดการที่จะนํามาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหดีขึ้น 
กข็อฝากทานประธานไปยังผูบริหารกองทุนดวยความเคารพ ขอบพระคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ มีผูประสงคจะอภิปรายยกมือไวเรียงตามลําดับ ผมจะอานใหฟงดังนี้ 
นะครับ ๑๑ ทานครับ คุณเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม คุณสถาพร 
มณีรัตน  คุณนริศ  ขํานุ รักษ  นายแพทยชลนาน  ศรีแกว  คุณบุญยอด  สุขถิ่นไทย  
คุณมานิตย นพอมรบดี คุณทศพล เพ็งสม คุณทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย คุณสมบัติ ยะสินธุ  
คุณสมคิด บาลไธสง และดอกเตอรอภิชาต การิกาญจน นะครับ เอาชวงนี้กอนครับ  
๑๒ ทาน ขอความกรุณาทานละสัก ๗ นาทีนะครับ ผมจะไมตัดเวลาแตจะกําหนดใหทาน
รูใชเวลาใกลเคียงก็ประมาณอีกชั่วโมงกวา แลวตอทายคุณรังสิมา รอดรัศมี นะครับ  
ยกคนสุดทาย ๑๓ ทานไวกอนนะครับ เชิญ คุณเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม ครับ 
  นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม (อุดรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี 
พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ การที่เรามีกองทุนอาหารกลางวัน  
ซึ่งหลายทานอาจจะกลาววาเริ่มที่รัฐบาลที่ผานมาผมจะไมขออนุญาตกลาวอีกวาจาก
รัฐบาลไหนนะครับ แตสิ่งที่ เกิดขึ้นกับลูกหลานเยาวชนของเรานักเรียนของเรานั้น 



 ๑๐๗ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๓๒/๒ 
 
ถือวามีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของชาติบานเมือง ในการ
บริหารกองทุนอาหารกลางวันนั้นเจตนารมณซึ่งเปนที่แนชัดวาเพื่อที่จะดูแลนักเรียน 
และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งสวนมากแลวก็จะอยูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา ซึ่งมีทุพโภชนาการเปนที่ทราบกันดีทั่วไป
อาจจะขาดแคลนเรื่องอาหารพวกนม ซึ่งเขาถือวาเปนสิ่งจําเปนในการที่จะพัฒนา 
ดานรางกาย สติปญญา อารมณ เพื่อที่จะอยูในสังคมอยางมีความสุขและก็ไดเรียนรู 
อยางเทาเทียมกับนักเรียนที่อยูในถิ่นที่เปนสังคมเมือง การจัดสรรงบประมาณตาม
เจตนารมณของกองทุนนั้น ผมขออนุญาตกลาววายังไมเพียงพอกับความตองการของ
นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเราทราบดีวาจาก ๑๐ ปนะครับ จากป พ.ศ. ๒๕๓๕ มาถึง  
ป ๒๕๔๕ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓/๑ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             เพทาย ๓๓/๑ 
 
เราก็มีการแบงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาไปดูแลในสวนนักเรียนกอนประถมศึกษา 
แตการบริหารกองทุนก็ดําเนินไป เจออุปสรรคหรือปญหาอะไรนั้น ผมขออนุญาตเรียน
ทานประธานวาอุปสรรคหรือปญหาในการดําเนินการนั้นเปนที่ทราบดีวาในถิ่นทุรกันดาร
จะมีบุคลากรครูนอยอยูแลว จะตองมาดูแลเรื่องการจัดการโครงการอาหารกลางวัน 
ซึ่งถือวามีบุคลากรที่ไมเพียงพอ นี่เปนประเด็นหนึ่ง และสวนหนึ่งในถิ่นทุรกันดารนั้น 
ยังไมมีการสงเสริมในการที่จะใหมีการปลูกพืชผักสวนครัว มีการเลี้ยงสัตวที่จะมาทํา
โครงการอาหารกลางวัน ก็ยังโชคดีที่ยังมีโครงการพระราชดําริที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งก็ไดดําเนินการมาครบ ๒๐ ปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งก็
ไดดูแลโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเกือบ ๒๐๐ โรงเรียน ทั้ง ตชด. แลวก็โรงเรียนที่ขาดแคลน 
สงเสริมใหเด็กไดปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา กบ ไก ซึ่งเปนที่ประจักษหลายทองถิ่น 
แมแตที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเปนจุดเริ่มตนของโครงการพระราชดําริ ที่อําเภอสรางคอม 
อําเภอเพ็ญ  อําเภอหนองวัวซอ  อําเภอกุดจับ  อําเภอน้ําโสม  อําเภอนายูง  และ 
หลายจังหวัดทั่วประเทศในขณะนี้ แตนั่นก็ยังไมเพียงพอกับการที่จะพัฒนาโครงการ
อาหารกลางวัน การที่ มีกองทุนเขาไปชวยสนับสนุนโครงการนั้น เจตนารมณตาม
เปาหมายก็คือเด็กกอนประถมศึกษาและเด็กประถมศึกษา ซึ่งมีอยูทั่วประเทศ แตการ
บริหารจัดการกองทุนก็มีหลายทานตั้งขอสังเกตวาเราจะบริหารกองทุนเพื่อที่จะเอา 
ดอกผล กําไร หรือจะบริหารกองทุนเพื่อที่ใหลูกหลานของเราไดรับผลิตผลของกองทุน  
ในการที่จะมีอาหารกลางวันบริโภคอยางเพียงพอ เพื่อที่จะไดมีสารอาหารบํารุงรางกาย 
สติปญญา และพัฒนาอารมณ เพื่อที่จะเปนคนดีของสังคมตอไป  ตองกราบเรียนวา
ความกาวหนา เราจะเห็นวา สําหรับกองทุนนั้นมีความกาวหนาเราจะเห็นไดจากเมื่อป 
๒๕๔๒ กองทุนสามารถจัดสรรงบประมาณใหคนละ ๖ บาท เวลา ๒๐๐ วัน คิดเปน 
รอยละ ๓๐ ของนักเรียนจากอนุบาล  ป. ๑ ถึง ป. ๖ ป พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐบาลสามารถ
จัดสรรคนละ ๑๐ บาท ๒๐๐ วัน รอยละ ๔๐ ของนักเรียนระดับอนุบาล ป. ๑ ถึง ป. ๖  
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลจัดสรรคนละ ๑๐ บาท ๒๐๐ วัน คิดเปนรอยละ ๕๐ ของนักเรียน
ระดับอนุบาล ป. ๑ ถึง ป. ๖ นั่นแสดงใหเห็นวาเด็กกอนประถมศึกษาไดไปอยูในการดูแล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวก็อยากฝากทางรัฐบาลเพิ่มงบประมาณตอหัวตอวัน  



 ๑๐๙ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๓๓/๒ 
 
เพื่อที่จะพัฒนาลูกหลานของเราใหเปนเยาวชนที่มีคุณคา แลวก็พัฒนาประเทศชาติ 
ของเราสืบไปขอกราบขอบพระคุณครับ 
 

- ๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๓๔/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม ครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย  
จากจังหวัดพิษณุโลก วันนี้ปญหาเกี่ยวกับเร่ืองอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ผมวา 
เปนสิ่งสําคัญและขณะนี้เทาที่ทราบเด็กนักเรียนทั่วประเทศไดรับการดูแลพอสมควร 
จากรัฐบาลและจากกองทุนนี้ และผมก็เชื่อวาโครงการอาหารกลางวันก็เปนโครงการ 
ที่ทําใหเด็กไทยของเรามีสุขภาวะที่ดี แลวถาเด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพที่ดี 
ก็หมายความวาสติปญญาก็จะดีตามมาดวย ผมอานรายงานที่ทางคณะกรรมการไดแจง
ใหกับพวกเราไดรับทราบ ผมพอจะประเมินไดวา โครงการอาหารกลางวันนั้นมีเม็ดเงิน 
มาจาก ๒ สวน สวนที่ ๑ ก็คือเม็ดเงินงบประมาณ และสวนที่ ๒ เปนดอกผลจากกองทุน 
ที่เขามาดูแล นี่คือจาก ๒ สวน ถาผมดูจาก ๒ สวนนี้แลวผมมีขอสังเกตที่อยากจะฝาก
ทานคณะกรรมการอยู ๔ - ๕ ประเด็น แลวผมเชื่อวาถาทานคณะกรรมการไดชี้แจง 
ในประเด็นเหลานี้ไดชัดเจนขึ้นจะเปนประโยชนและเปนพระคุณอยางยิ่ง  
  ขอสั ง เกต  ขอที่  ๑  คือ เม็ด เ งินงบประมาณที่ สนับสนุนโครงการ 
อาหารกลางวันขณะนี้มีนักเรียนระดับ ผมใชคําวา อนุบาล จะไดเห็นภาพ อนุบาลกับ
ประถมศึกษาไมเกิน ป. ๖ ทั่วประเทศประมาณ ๒,๕๗๐,๐๐๐ คน ตัวเลขกลม ๆ โดยที่
รัฐบาลสนับสนุนใหหัวละ ๑๐ บาท โดยคิด ๒๐๐ วัน ถาผมดูตามเกณฑที่ทานลงมาวา 
เขาคิดเฉลี่ยใหรอยละ ๕๐ ของจํานวนนักเรียนตั้งแตอนุบาลกระทั่งถึง ป. ๖ แตผมถือวา
เปนความโชคดีนะครับ ผมไดคํานวณตัวเลขตามเอกสารที่แจกมาปรากฏวา รัฐบาลไดตั้ง
งบประมาณใหรอยละ ๑๐๐ ก็คือคอนขางจะได ๑๐๐ เปอรเซ็นต ผมคิดวานาจะถูกตอง 
แตปญหามันมีอยูนิดเดียวตรงที่วา เม็ดเงินกอนนี้ขณะนี้ยังยืนไวที่ราคา ๑๐ บาทตอหัว 
ตอวันคูณจํานวน ๒๐๐ วันของเด็กที่เรียนหนังสือ เพราะสวนที่เหลืออีก ๑๐๐ กวาวันก็คือ
เปนชวงปดเทอม ซึ่งทราบขาววาคุณพอ คุณแม คงเปนคนดูแล คําถามที่จะตองถาม 
กับทานคณะกรรมการที่จะตองเปนปากเปนเสียงเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ก็คือวา ถามวาขณะนี้ ๑๐ บาทตอหัวตอวันมันเพียงพอหรือไม มันเปนความบังเอิญ 



 ๑๑๑ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๓๔/๒ 
 
ที่ผมไดไปเปนคณะกรรมาธิการงบประมาณ ผมเห็นการจัดกิจกรรมของสวนราชการ
หลาย ๆ สวน ที่ตั้งคาอาหารกลางวันตอหัว บางหนวยงาน ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ บาท แตถา 
มาเปรียบเทียบกับเด็กนักเรียนซึ่งถือวาเปนลูกหลานของเรา ขณะนี้รัฐบาลจัดสรรให  
๑๐ บาทตอหัวตอวัน ผมวามันนอยเกินไป เมื่อสักครูไดมีสมาชิกทานหนึ่งไดเสนอตัวเลข
วาขณะนี้มันควรจะมีการปรับตัวเลข อาจจะเปนประมาณ ๑๓ บาท ซึ่ง ๑๓ บาท อาจจะ
ทําใหคุณภาพชีวิตหรือคุณคาทางอาหารดีขึ้น ดังนั้นผมจึงฝากใหไปที่คณะกรรมการ 
เพราะวาเรื่องเหลานี้ เองถาไมมีคนเปนปากเปนเสียง ผมก็เชื่อวาอีก ๑๐ ปตอไป 
เด็กนักเรียนไทยคาอาหารตอหัวตอวันยังอยู ๑๐ บาทเหมือนเดิมอยูดี ซึ่งมาเปรียบเทียบ
กับพวกเรา ขาราชการ ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ บาทในอาหารกลางวัน ๑ ม้ือของการจัดสัมมนา 
ซึ่ งตรงนี้ผมพูดได เต็มปาก  เนื่องจากวามีตัวเลขอางอิง  จึงฝากขอสังเกตไปยัง
คณะกรรมการเปนขอสังเกต ขอที่ ๑  
  ขอสังเกต ขอที่ ๒ คือ ในสวนของเงินดอกผลจากกองทุนที่จะมาสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ตัวเลขปนี้ป ๒๕๕๐ ที่ทานรายงานมาวา  
กองทุนของทานมีสินทรัพยรวมประมาณ ๗,๐๐๐ กวาลานบาท ดอกผลที่เกิดจากกองทุน
ประมาณ  ๔๔๔  ลานบาท  ผมคอนขางจะเห็นดวยกับสมาชิกหลาย  ๆ  ทานวา  
ทานอยาสับสนกับวัตถุประสงคกองทุน วัตถุประสงคของกองทุนกอนนี้ เพื่อหาเม็ดเงิน 
ไปสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วประเทศ ในจุดที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
อันนี้ผมคิดวาผมเขาใจถูกนะครับ เพราะวาการกินอาหารทั่ว ๆ ไปเปนเม็ดเงินจาก
งบประมาณของรัฐบาล แตเงินกองทุนนี้ที่ทานตั้งขึ้นมาเอาเงินสวนนี้ไปซัพพอรท 
(Support) หรือไปสนับสนุนโรงเรียนที่เด็กมีปญหาทุพโภชนาการหรือเด็กขาดสารอาหาร 
อยากจะใหทานอยาสับสนตรงที่วา จุดประสงคของการตั้งกองทุนครั้งนี้ไมใชเปนการ 
ตั้งกองทุนเพื่อตองการใหกองทุนโตขึ้น แตเอาดอกผลของกองทุนไปดูแลเด็กนักเรียน 
ที่เปนลูกหลานของเราเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวเลขปนี้ ป ๒๕๕๐ ที่ทานรายงานมา 
ตัวเลขดอกผล ๔๔๔ ลานบาท เงินที่ทานอนุมัติไปสมทบเปนวงเงินทั้งสิ้น ๑๗๖ ลานบาท 
ซึ่งทานเหลือเงินไปสมทบกองทุนทานตั้ง ๒๐๐ กวาลานบาท ผมวามันมากเกินไป 
ขณะเดียวกันผมดูตัวเลขเม็ดเงิน ๑๗๖ ลานบาท ที่เปนรายจายที่ทานจายไป เปนตัวเลข 



 ๑๑๒ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๓๔/๓ 
 
ที่ทานสมทบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๑๓ ,๙๐๐ ,๐๐๐  บาท  ผมคิดตัวเลขกลม  ๆ 
๑๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท แตทานก็ไมมีรายการที่ชี้แจงใหเห็นวา หลักเกณฑในการพิจารณา
จัดสรรเงิน เนื่องจากวาโรงเรียนทั่วประเทศมันเยอะมาก เด็กนักเรียนทั่วประเทศตัวเลข
ขณะนี้ดูที่ทานรายงานมา ๒,๕๗๐,๐๐๐ คน ตัวเลขคราว ๆ ทานสนับสนุนเงินไป  
๑๑๓  ลานบาท  ในการเขาไปดูแลภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะเด็กนักเรียน 
ที่ขาดสารอาหาร --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๓๕/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๓ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๓๕/๑ 
 
อยากจะทราบวาทานมีหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรอยางไร ใหทานชี้แจงนิดหนึ่ง   
นะครับวา ๑๑๓ ลานบาท ที่จัดสรรใหไปแลวนั้นแตละโรงเรียนไดรับประมาณเทาไร และมี
หลักเกณฑในการจัดสรรอยางไรบาง 
  ขอสังเกต ขอที่ ๓ คือถาดูในงบดุล โดยเฉพาะรายจายของกองทุน จะมี
ตัวเลขคาใชจายอยูกอนหนึ่งเปนตัวเลขที่ใหกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา      
ในวงเงินประมาณ ๒๗ ลานบาท เอาตัวเลขคราว ๆ นะครับ ประมาณ ๒๗ ลานบาท        
ซึ่งถาผมคาดเดาไมผิด คือถาอานผิวเผินจะมีความรูสึกแปลกใจ เนื่องจากวาเงินกอนนี้
เปนโครงการอาหารกลางวันควรจะผานไปที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน แตมีเงินกอนนี้ผานไปที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒๗ ลานบาท
เศษ ๆ ผมคาดวาเม็ดเงินกอนนี้คงไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน         
ผมคาดนะครับจากเอกสารที่ทานแจกมา อยากใหทานชี้แจงนิดหนึ่งนะครับวาขณะนี้
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนทานไดดําเนินการไปถึงไหนแลว และทานไดประเมิน
ไหมครับวาขณะนี้ป ๒๕๕๐ ตอป ๒๕๕๑ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้เปนอยางไรบาง 
  ขอสังเกต ขอที่ ๔ ที่อยากจะฝากทานก็คือ ทานมีโครงการเอาเม็ดเงิน    
ดอกผลไปสนับสนุนการวิจัยของโครงการอาหารกลางวัน ผมอยากจะเรียนวาปนี้            
ป ๒๕๕๐ ทานตั้งเม็ดเงินเพื่อโครงการวิจัยโครงการอาหารกลางวัน ๒ ลาน ๕ แสนบาท 
ตัวเลขคราว ๆ นะครับ ผมอยากจะฝากทานวาสวนหนึ่งก็ตองชื่นชมคณะกรรมการวา
คาใชจายเงินกอนนี้เอาไปใชจายผิดประเภทนอยมาก เพราะถาทานเอาเงินไปใชจาย 
ผิดประเภท ทานจะถูกตําหนิอยางรุนแรง ความรูสึกของผมเอง ผมเห็นคาใชจาย  
๒ ลาน ๕ แสนบาท ผมยังเสียดาย ผมมีความรูสึกวาเงินสวนนี้คือเงินที่ไปดูแลลูกหลาน
ของเราที่เปนนักเรียน และย้ําดวยวาสวนใหญเอาไปดูแลลูกหลานที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
ก็คือลูกหลานของเราที่เปนนักเรียนที่มีปญหาขาดแคลนสารอาหาร แตผมก็ยังเสียดายเงิน 
๒ ลาน ๕ แสนบาท เกรงวาจะไมคุมคาตอการเอาไปทํางานวิจัย อยากใหทานชี้แจง 
ใหเห็นภาพนิดหนึ่งวาทานอุตสาหลงทุน ๒ ลาน ๕ แสนบาท ซึ่งเปนเม็ดเงินที่เยอะครับ 
ในการทําวิจัย ทานไดผลงานวิจัยอะไรบางที่เปนประโยชนตอเม็ดเงินกอนนี้  
 



 ๑๑๔ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๓๕/๒ 
 
  และขอสุดทายอยากจะฝากนิดเดียวครับ สุดทายแลวไมถึง ๑ นาทีก็คือ
เร่ืองนมที่จะสนับสนุนกับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ตรงนี้เราไดรับการรองเรียนมาก     
ทราบวาไมเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดนี้ แตอยางนอยชวยไปเปนปากเปนเสียงใหนิดหนึ่ง
วาวันนี้นมที่มอบใหกับนักเรียนทั่วประเทศที่ต่ํากวา ป. ๖ ลงมายังดอยคุณภาพอยางยิ่ง 
หลายโรงเรียนรองเรียนวาเปนแคนมผงละลายน้ําใหเด็กกินซึ่งเด็กไมกิน อยากจะรองเรียน
ทานครับ ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสถาพร มณีรัตน ครับ  
  นายสถาพร มณีรัตน (ลําพูน)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดลําพูน ขอมี      
สวนรวมในการตั้งขอสังเกตสนับสนุนรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน ทานประธานที่เคารพครับ การมีกองทุนนี้นับวาคุณคากับเด็กผูยากจน 
เด็กชนบท เด็กผูขาดโอกาส เพราะวาจากประสบการณของผมนั้นผมเปนเด็กบานนอก 
ชวงเวลาสักสิบเอ็ดโมงเชา มันมีความกังวลวากลัวจะไมไดทานอาหารกลางวัน ไมมีสมาธิ
เรียนครับ ตองคอยกุกกิ๊ก ๆ ยุกยิก ๆ เกรงวาหลวงตาไมปนอาหารให เกรงวาเด็กคนอื่น 
จะฉกเอาอาหารไป ไมมีสมาธิจริง ๆ ครับ ถาวันไหนไมไดทานอาหารกลางวันไมมีสมาธิ     
อยูไมเปนสุขครับ ตองวิ่งคอยไปดื่มน้ําเพื่อประคองสถานการณจนกวาโรงเรียนจะเลิก      
นี่คือขอเท็จจริงของเด็กบานนอก ของเด็กผูขาดโอกาส พอเรามีกองทุนนี้ ผมขอชื่นชมผูที่มี
แนวคิดในเรื่องกองทุนนี้ และมีความเชื่อม่ันวาอาหารกลางวันนั้นเปนอาหารที่มีประโยชน
กับเด็กทุกคน เพราะมันเปนเรื่องของการอิ่มทองแลวสมองจะเกิด ปญญาจะเกิด ผมตั้ง
ขอสังเกตวาทําไมกองทุนนี้จะตองพึ่งพาแตงบประมาณของแผนดิน ปจจัยของกองทุนนี้ 
มีหลายสวนที่ควรมีสวนรวม อยางกองทุนภาษีบาปหรือภาษีเหลา บุหร่ี อยางไรก็แลวแต
นาที่จะจัดสรรเขาสูกองทุนนี้ อยางนอยก็จะทําใหทานมีสวนรวม ------------------------------ 
 

                - ๓๖/๑ 
 



 ๑๑๕ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๓๖/๑ 
 
เพราะหวงเวลาหนึ่งนั้น เราเคยไปเบียดบังเอากองทุนภาษีบาปมาซื้อกิจการทีวี (TV) เปน
ทีวีอิสระ ทีวีแหงชาติอะไรก็แลวแตตั้งหลายพันลานบาท แตเราไมเคยคิดในแงที่จะเอา
กองทุนเหลานี้มาสรางพื้นฐานของการสรางคน ผมเองนั้นอยากจะสนับสนุนใหกองทุนนี้
เติบโต ไมใชใหใชเงินปละ ๑๐๐ กวาลานบาทหรือจากดอกผลปละ ๕๐ ลานบาท  
เมื่อเทียบกับเด็กจํานวน ๒ ลานกวาคน ทั่วประเทศ อัตราสวนแลวทําใหเราคิดวาที่เรา
ตองการสรางคนนั้น แตดูจากวัตถุประสงคของกองทุนนั้นกวาง แตอยากจะใหมีการ
สนับสนุนฐานของกองทุนนี้ใหกวางขึ้น อันนี้ผมตั้งขอสังเกต ก็อยากจะฝากทานรัฐมนตรี 
ในฐานะประธานกองทุนวาเราควรที่จะขยายฐานกองทุนจากสวนตาง ๆ  
  กรณีที่ ๒ เราเคยมีดําริในเรื่องของรายไดจากกิจการของลอตเตอรี่ 
(Lottery) หรือหวยบนดิน ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลเองนั้นมีแนวโนมที่จะขยายหรือออกหวย
บนดิน ใตดินหรือหวยออนไลน (On line) อะไรก็แลวแต มันเปนความจริงของสังคม  
เราอยูในโลกความเปนจริง เมื่อสิ่งเหลานี้ที่ทานบอกวาเปนโทษกับสังคม ทําอยางไรที่จะ 
ตอบแทนสังคมโดยการที่ใหกองทุนอาหารกลางวันเขาไปมีสวนรวม หรือมอบใหกับ
กองทุนอาหารกลางวันสวนหนึ่ง เพื่อที่อยางนอยจากปละ ๕๐ ลานบาท ปละ ๑๗๔ ลานบาท 
เราอยากจะใหเพิ่มเปนปละ ๑,๐๐๐ ลานบาท 
  กรณีที่ ๓ การตั้งขอสังเกตของกระผมนั้น ผมเชื่อม่ันวาโดยทักษะของ
โรงเรียนในภาคชนบทนั้น เปนลูกหลานชาวไร ชาวนา เปนลูกเปนหลานของเกษตรกร  
โดยทักษะของเขาแลวนั้น เขาเองนั้นคงอยากจะมีสวนรวมในเรื่องของกองทุน เราอยากจะ
แปลงกองทุนนั้นเปนเรื่องของปจจัยการผลิต เชน ใหขยายกองทุน เปดโอกาสไมตองมี
โรงเรียนนํารองหรอกครับ เปดโอกาสใหซื้อลูกเปด ลูกไก ลูกปู ลูกปลา เอามาเลี้ยง แลวให
เด็กเหลานี้เลี้ยง แลวจะเปนความภาคภูมิใจ ประเด็นก็คือวา ถาเราไปเยี่ยมโรงเรียนตาม
ภาคชนบท วัสดุอุปกรณในการปรุงอาหาร โภชนาการที่จะดีนั้นมันตองมีวัสดุอุปกรณที่ดี
ดวย บางครั้งเราไปเห็นแลว ผมยังเชื่อวาตมอาหารอาจจะไมสุกก็ไดนะครับ บางครั้งหมอ
หุงขาว หุงไปแลวอาจจะแข็ง อาจจะไมไดหลักโภชนาการที่ดีก็ได เพราะฉะนั้นเราจะแปลง
เงินกองทุนเหลานี้ลงลึกถึงเรื่องของวัสดุ อุปกรณของโรงเรียนนั้นอยางไร  บางที 
จานก็ไมมีจานหลุม เปนจานเกา ๆ แลวใหเด็กหนีบรักแรเขาคิว พอทานเสร็จก็ไปลาง  



 ๑๑๖ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๓๖/๒ 
 
แลวก็ไปตาก แตจานหลุมนั้นถาเรามีเงินกองทุนที่ลงลึกถึงสิ่งเหลานี้นั้น ผลประโยชน 
ในเร่ืองของโภชนาการสามารถตักจํานวนอาหาร ตักจํานวนขาว แลวสามารถกะเกณฑได 
มันก็จะเปนประโยชนกับเด็ก บางอยางเปนจานแลวราดขาว เราก็ไมรูวาปริมาณเหลานั้น
มันจะไดถึงตัวเด็กหรือไม ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ตั้งขอสังเกตวาถากองทุนลงลึกถึงเรื่องของวัสดุ
อุปกรณของอาหารกลางวันของเด็กได มันก็จะทําใหเด็กนั้นมีองคประกอบในเรื่องของ
อาหารครบถวน  แลวก็ยังมีปญหาก็คือวาอาหารทองถิ่น ซึ่งผมยังเชื่อวาในแตละทองถิ่นนั้น 
มีอาหารประจําถิ่น เราไมจําเปนที่จะตองใหมีการประมูล หรือบางโรงเรียนผมเองก็เห็นวา
ยังมีราคา มีการประมูลบางก็มี ซึ่งตาง ๆ เหลานี้เราอยากจะใหองคกรชุมชนในพื้นที่ เชน 
แมบาน ชมรมผูปกครอง ซึ่งเขาอยูวาง ๆ ในภาคชนบทใหมีสวนรวมในเรื่องของการ 
เปนแมครัว แทนที่จะใชเมียของนักการ ภารโรง หรือแทนที่จะมีการประมูล เราควรที่จะให
ชมรมผูปกครองหรือผูปกครองของเด็กในพื้นที่ประถมนั้น ซึ่งเด็กบานนอกสวนใหญพอแม 
ผูปกครองก็จะวางงานในชวงเวลากลางวัน มาปรุงอาหารใหกับลูกหลานของเขา ----------- 
 
                  - ๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๗ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๓๗/๑ 
 
สิ่งเหลานี้เขาก็จะทําใหการดูแลเรื่องของโภชนาการตาง ๆ นั้นดีกวาที่จะใหการประมูล 
เพราะฉะนั้นผมเองนั้นยินดีและสนับสนุนและใหกําลังใจตอคณะกรรมการกองทุน และ
หวังไววากองทุนในป ๒๕๕๒ ถาเรามีโอกาสจะไดเห็นการรายงานสภาพของกองทุนคงจะ
พัฒนาขึ้นและคงจะทําใหพี่นองเยาวชนในภาคชนบทและภาคหางไกลนั้นไดรับประโยชน 
ผมขอกราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณนริศ ขํานุรักษ ครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปตย จากรายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันป ๒๕๕๐ ที่พวกเราอภิปรายกันอยู 
ในขณะนี้ จากรายงานดังกลาวพบวากอนป ๒๕๓๕ เด็กไทย ประเทศไทยมีปญหา 
ดานโภชนาการ และผลดังกลาวมีผลตอรางกาย ตอการเรียน และทายที่สุดมีผลตอการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ จนถึงป ๒๕๓๕ ในรัฐบาลชวน ๑ ไดมีนโยบาย 
ที่ชัดเจน ไดมีกฎหมาย ไดมีกองทุนเกิดขึ้น ปรากฏการณนี้ครับทานประธานถือวาเปน
ปรากฏการณที่เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาคนในประเทศไทย แลวก็เปนนโยบายที่ดี 
และเปนปรากฏการณที่ดี ผมกราบเรียนทานประธานวาผมไมไดพูดเกินเลยไป เพราะวา
โครงการอาหารกลางวันดังกลาวมีการสนับสนุนวาเปนโครงการที่ดี เพราะ  

๑.  มีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อป ๒๕๓๗  
มีพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ  
ป ๒๕๔๓ มีพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ป ๒๕๔๒ ไดให
ความสําคัญตอโครงการดังกลาว และใหหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนโครงการ 
อาหารกลางวันดังกลาว นี่คือขอสนับสนุนวานโยบายและโครงการอาหารกลางวัน 
เปนสิ่งที่ดี เปนเรื่องที่ดี  
   ๒.  รัฐบาลในยุคที่ผานมาไมเลิกโครงการ ไมเลิกนโยบายดังกลาว 
เพราะวารัฐบาลชวงหลัง ๆ แมวาโครงการดี ๆ ของรัฐบาลยุคกอนหนานี้จะดีแคไหน  
อยางไร แตวาสวนใหญแลวหลายเรื่องยกเลิก ไมวาจะเปน ศอ.บต. ที่แกไขปญหาจังหวัด 



 ๑๑๘ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๓๗/๒ 
 
ชายแดนภาคใต ไมวาจะเปนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติก็ถูกยุติยกเลิกไป  
แตวาโครงการดังกลาวนี้ไมถูกยกเลิก ผมจึงสรุปไดวาเปนโครงการที่ดี แตวาผมมี
ขอสังเกตและขอแนะนําบางประการ โดยเฉพาะผมอยากใหมีการวิจัยและประเมินผล 
ในบางเรื่อง เชน 

๑. เรื่องพระราชเสาวนียเกี่ยวกับฟูด แบงก (Food  Bank) ขอใหปหนาชวย
รายงานหนอยนะครับวา โรงเรียนไหนไดทําเรื่องฟูด แบงก จังหวัดไหนประสบความสําเร็จ
ในเรื่องฟูด แบงก จังหวัดไหนไมทํา โรงเรียนหลายโรงเรียนครับที่มีพื้นที่กวางเพียงพอที่จะ
ผลิตขาว โปรตีน พืชพลังงาน พืชอาหาร สามารถแบงได ผมไดเห็นที่เปนรูปธรรมมากที่สุด
คือโรงเรียนสังกัด ตชด. เทานั้น โรงเรียนอื่นยังไมเห็นครับ ปหนาชวยตอบหนอย  
ชวยขอรายงานจากการวิจัยดวยนะครับ  

๒. ๔  กระทรวงหลักที่รวมโครงการ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงไหนทุมเท
ทํางานอยางเต็มที่ กระทรวงไหนเพิกเฉยไมรวมมือ ขอชวยตอบคําถามเรื่องนี้ดวยนะครับ  

๓.  กองทุนไดสนับสนุนงบประมาณเรื่องโครงการอาหารกลางวันไปให 
อบต. ไปใหเทศบาล แตวาทานประธานครับ มีโรงเรียนอยูกลุมหนึ่งเปนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตวามีโรงเรียนอยูในเขตเทศบาล ในพัทลุงมี ๕ โรงครับ 
โรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาล ทางกองทุนใหเงินไปประมาณครึ่งหนึ่ง ---------------------- 
 

                - ๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๙ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๓๘/๑ 
 
เทศบาลก็จัดอุดหนุนเขามาครึ่งหนึ่ง เด็กไดรับประทานครบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต โรงเรียน 
ที่อยูในเขต อบต. อบต. ได รับการสนับสนุนไป ๕๐ เปอรเซ็นต อบต. มาเติมอีก  
๕๐ เปอรเซ็นต เด็กไดครบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต แตวามีโรงเรียนที่สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยูในเขตเทศบาล กองทุนสนับสนุนเทศบาลไป ๕๐ เปอรเซ็นต แลวก็โรงเรียนไมสามารถ
เอามาจากไหนได อบต. จะใหก็ไมได ปรึกษา สตง. แลว สนับสนุนไมได โรงเรียนนี้จึงมี
ปญหาอยู ในพัทลุงมีอยู ๕ โรงอยูในเขตเทศบาล ซึ่งเปนโรงเรียนสังกัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยูจํานวน ๕ โรง ผมอยากใหไปดูดวยนะครับ  
   เร่ืองถัดมาในหนาที่ ๕ เร่ืองผลการดําเนินงาน ๓.๓.๑ เร่ืองดานภาวะ
โภชนาการที่มีตาราง ผมขออนุญาตสอบถามที่บอกวาทุพโภชนาการของนักเรียน 
มีแนวโนมลดลง ไมไดระบุปนะครับวาปไหน ทานชวยดูนะครับวาที่รายงานนั้นปไหน 
ลดลงมาอยางไร เ ร่ิมวัดจากปไหน และลดลงมาปไหน หนาที่ ๖ เ ร่ืองของผลการ
ดําเนินงานดานคุณภาพอาหาร ผมพบวาที่จัดอาหารกลางวันโดย สช. จะมีคุณภาพดอย 
ผมอยากใหทานไดไปดูตรงนี้และสนับสนุนที่จัดอาหารกลางวันโดย สช. แลวก็ถาจะใหเขา
มากกวาโรงเรียนอื่นก็อยากจะใหทานไดใหเขา เพราะวาเอกชนเขาไดทุมเทเสียสละ 
จัดการศึกษา ผลผลิตก็เพื่อประเทศชาติบานเมือง แตวาเขาจัดเรื่องโครงการอาหาร
กลางวันไดมีประสิทธิภาพดอยกวา ผมอยากใหไปดูตรงนี้ครับ ทานจะเห็นไดวาทั้งโปรตีน
ก็ดอยกวาทุกกลุม แคลเซียมก็ดอยกวา เหล็กก็ดอยกวา วิตามินเอก็ดอยกวา วิตามินซี 
ก็ดอยกวา ทั้งหมดนี้เขาจัดไดดอยกวาทุกกลุมโรงเรียน ผมอยากใหไปดูเรื่องนี้โดยละเอียด
และก็ทุมเทสนับสนุนเขาไป เพราะวาเอกชนเขาไดทุมเทสนับสนุนเพื่อลงทุนทางดาน
การศึกษาใหกับประเทศมากแลว  
   เร่ืองสุดทาย ผมอยากกราบเรียนวาผมอยากใหการวิจัยการประเมินผล 
มีความเขมขนมากกวานี้ และมากกวาการวิจัยที่เขมขนก็คือการนําผลการวิจัยและการนํา
ผลจากที่ ส.ส. ในสภาไดใหขอสังเกต ไดฝากขอสังเกตไป ไปสูการปฏิบัติ และผมเชื่อวา
ปญหาที่ทานสรุปเอาไวจะไดรับการแกไข ผมจึงอยากฝากทานประธานไปยังผูเกี่ยวของวา 
๑. ทานตองนําผลวิจัยไปแกไขอยางจริงจัง ๒. นําขอสังเกตจาก ส.ส. ไปแกไขอยางจริงจัง  
ผมเชื่อวาปญหาเหลานี้จะแกไขได และโครงการดังกลาวนี้จะเปนโครงการที่ดีที่สุด 



 ๑๒๐ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๓๘/๑ 
 
โครงการหนึ่งของประเทศในการพัฒนาคนครับ กราบขอบคุณทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
นายแพทยชลนาน ศรีแกว ครับ 
   นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม ชลนาน  
ศรีแกว  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน  กระผม 
ขออนุญาตทานประธานในวาระที่ทานประธานไดบรรจุเร่ืองรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจําป 
๒๕๕๐ ที่ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานไดพิจารณารับทราบพรอมกับตั้งขอสังเกต  
ซึ่งเปนไปตามขอเสนอของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ตองทําตามพระราชบัญญัติที่วาดวย
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันป ๒๕๓๕ แลวก็ระเบียบของกระทรวงการคลัง 
ที่วาดวยการตองนําเสนอรายงานตอสภาผานรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวก็เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณานําเสนอตอสภากรณีถาหนวยงานตนสังกัดนั้นมีกองทุนหมุนเวียน
ที่มากกวา ๕๐๐ ลานบาท --------------------------------------------------------------------------- 
    

           - ๓๙/๑ 
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ทานประธานที่เคารพครับ กระผมไดตรวจสอบรายงานที่นําเสนอซึ่งเปนรูปเลมที่ทาง
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดนําเสนอตอสภา กระผมขออนุญาตทานประธาน 
ใชเวลาที่มีใหไดตั้งขอสังเกตไวสัก ๒ - ๓ ประเด็น  
   ประเด็นแรกครับ เร่ืองของตัวรายงาน กระผมตองขออนุญาตกราบเรียน
ทานประธานดวยความเคารพนะครับ ตัวรายงานแบงเปน ๒ สวน ที่สําคัญตามที่นําเสนอ
มา ก็คือรายงานการตรวจสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเกี่ยวกับเร่ือง
กองทุน สวนที่ ๒ ก็เปนผลการดําเนินงานของกองทุน ในสวนแรกที่เปนการตรวจสอบ
บัญชีเร่ืองงบดุลรายรับรายจายเอง ผมเองเทาที่ตรวจสอบไมไดติดใจ เพียงแตจะมี
ขอสังเกตเรื่องของการนําเม็ดเงินไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
โครงการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดเขียนไวใหเงินที่ เกิดจากดอกผลนําไปใช 
ตามวัตถุประสงค ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่ไดมอบให ทานประธานที่เคารพ 
ถาดูลักษณะอยางนี้แลวการลงทุนไมวาจะเปนระยะสั้นหรือระยะยาวดูตามเอกสารแลว
ผมไมไดติดใจ ไมวาจะเปนระยะยาวเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลก็ดี ฝากประจํา ๓๖ เดือน 
หรือระยะสั้นที่ไดเงินมาแตละปประมาณ ๔๐๐ กวาลานบาท ไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท  
เม็ดเงินเหลานี้เองครับ ก็นํามาใชตามวัตถุประสงค ตรงนี้เองครับ ผมเลยอยากจะโยงให
ทานประธานไดมาเห็นวาในการนําเสนอรายงานนั้น ทางคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยเฉพาะฝายเลขาฯ เองนะครับ คงตองนําเสนอในประเด็นที่เปนกรอบภารกิจใหชัดเจน 
นั่นหมายความวาการนําเสนอรายงานนะครับ กรอบภารกิจที่ทานนําเอาเงินที่เปนดอกผล
ของกองทุนมาใช เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปหลายทานวาปนี้ อยางป ๒๕๕๐ ทานไดใช
เม็ดเงินไปเพียง ๑๗๔ ลานบาท ในการที่จะเปนคาใชจายประจําป ทานไดแจงคาใชจาย
มาเปน ๓ หมวดใหญ หมวดที่วาดวยการอุดหนุนเปนการจัดสรรเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันใหกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๑๓  ลานบาท  
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไป ๒๖๐,๐๐๐ นะครับ ใหกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนไป ๖ ลานกวาบาท ใหสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ๒๕ ลานกวาบาท และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒๗ ลานบาท  
ตรงนี้เปนรายจายทั้งหมดที่ทานแจงมาในป ๒๕๕๐ นะครับ แตสิ่งที่ในรายงานปรากฏเปน 
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โครงการ ๓ โครงการใหญ ผมเองเทาที่ดูทานนําเม็ดเงินไปใช ๓ โครงการใหญผมเห็นดวย
นะครับ เพราะทานเองก็คงจะคํานึงถึงเม็ดเงินที่มีแตละปเปนหลักวามันมีนอยมาก ก็ใช
เปนเรื่องการสมทบในวัตถุประสงคขอที่ ๑ โครงการจัดอาหารกลางวันตาม ๕ หนวยงาน 
ที่ทานพูดถึง แลว ๒ โครงการที่นาจะเปนประโยชนเพื่อนสมาชิกไดพูดไปคือเร่ืองโครงการ
เงินทุนหมุนเวียน สงเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางที่มอบใหกับอาชีวศึกษา 
ไปสงเสริม แลวก็โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนที่มีเพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่องโครงการ
ขยายเครือขาย ทานประธานที่เคารพครับ ผมกลับมาที่ตัวรายงาน ตัวรายงานเอง 
ทานนําเอาเม็ดเงินที่กระจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็คือตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจป ๒๕๔๔ ที่มีเงินงบประมาณเปนเงินอุดหนุน
ใหกับทองถิ่นมาจัดบริการใหกับนักเรียน ไมวาจะเปนกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา 
ถาดูคราว ๆ รอยละ ๕๐  ๒ ลาน ๕ แสนคน จํานวนนักเรียนนะครับ นั่นหมายความวา
ประมาณ ๕ ลานกวาคน ที่จะตองไดรับอาหารกลางวัน แตวามีความสามารถที่ใชเงิน  
๕ ,๑๔๓  ลานกวาบาท  เปนเม็ดเงินที่ ใส เขาไป  เทียบกับทานให  ๑๗๔  ลานบาท  
เล็กนอยมากสําหรับกองทุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้งขอสังเกตประการแรกสุด ๑. ทานคง
ตองไปทบทวนกําหนดแนวทางใหมวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ วัตถุประสงคที่ตั้งไวตองการ
ดําเนินการอยางนี้ตอไปหรือไม จําเปนตองแยกใหชัดเจนหรือไมวาสวนนี้เปนเงินอุดหนุน 
ที่ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนงบประมาณประจําปอยูแลว ปที่แลวผมเขาใจวา
นาจะไดมากกวาเกือบ ๕,๐๐๐ ลานบาท  ๒. ในการแกไขพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ทานเขียนในตัวรายงานทานประธานครับ ที่ผมกราบเรียนเปนเรื่องที่ ๒ ที่ผมเสนอแนะเปน
ขอสังเกตก็คือวา ทานทํารายงานมาพรอมกับมีเสนอผล เชน ภาวะทุพโภชนาการ  
เขียนไวคราว ๆ ผมเองจริง ๆ มีคําถามเยอะนะครับ แตวาไมอยากจะใชเวลามาก ---------- 
 
                       - ๔๐/๑ 
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อยางเชน ผลการดําเนินงานทางดานภาวะโภชนาการ ทานเขียนวาดีขึ้น แตไมไดระบุ
รายละเอียดอะไรใหดูแลวเกิดประโยชนอะไร สําหรับผูดูนะครับ เพียงแตดูแนวโนมวาถามี
โครงการอาหารกลางวันแลวดูดีขึ้น ถามวาจริงหรือไม ผมวาไมจริง เพราะปจจัยตรงนี้
เยอะครับ ที่จะทําใหภาวะโภชนาการของเด็กมันดีขึ้น ไมใชเพราะอาหารกลางวัน 
อยางเดียว โรงเรียน ตชด. หลายทานตั้งขอสังเกตวาดีกวาที่อ่ืน ดีกวาที่อ่ืนอาจจะเพราะ
โรงเรียน ตชด. ไดทั้งเชา กลางวัน และเย็น ก็ได เพราะผมเห็นในรายงานบอกวาไดทั้งเชา 
กลางวัน และเย็น นั่นประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากเปนขอสังเกต เพราะฉะนั้นการแกไข
พระราชบัญญัติที่ทานนําเปนแนวทางดําเนินการก็ดี ขอเสนอแนะการวิจัยที่จะดําเนินการ
ก็ดี เขียนไวในรายงาน ผมไมแนใจวากอนหนานี้ทําไมทานไมทําหรือเพิ่งมีผลงานวิจัย  
ผมไมแนใจ เพราะฉะนั้นในปตอไปสิ่งที่ทานเขียนเปนขอเสนอแนะในขอที่ ๖ ฝากทําเปน
รายงานใหชัดเจน และเปนผลการดําเนินการ ก็จะไดประโยชนกับสิ่งที่นําเสนอตอสภา
เพื่อใหสภาไดรับทราบและเปนขอสังเกต นั่นเกี่ยวกับตัวรายงาน  
   ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่ฝากเปนประการสุดทาย เร่ืองวิธีการ
ดําเนินงานที่จะผสมผสานเอาองคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวม นักเรียน ๒,๐๐๐ บาทตอคน
ตอป เม็ดเงินประมาณ ถาจะเอาคลุมทั้งหมดคือ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นสิ่งที่ 
จะมีสวนรวมตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่และชุมชน ทานประธานครับ 
โรงเรียนขนาดเล็กขนาด ๓๕ คน  ๑๐ บาทตอคน วันหนึ่งได ๓๐๐ บาท ทานคิดวาเขาจัด
อาหารกลางวันไดไหมครับ นี่คือเปนสิ่งที่มีปญหาในพื้นที่ เพราะฉะนั้นเวลาตีภาพรวมแลว
ดูเหมือนจะไดเยอะ แตวาเวลาเราเฉพาะจุดลงไป โรงเรียนเหลานี้มีปญหา เพราะฉะนั้น
ฝากเปนขอสังเกตใหทานไปชวยดําเนินการแกไข สิ่งที่สําคัญที่สุด ทานประธานครับ  
ผมยังเห็นดวยกับการถายโอนอํานาจ แตวาการบริหารจัดการนั้นทานคงตองไปปรับ  
อยาใชวิธีการถายโอนอํานาจบอกวาไมชอบธรรม มีปญหาอุปสรรคแลวดึงกลับ ผมไมเห็นดวย 
ฝากเปนขอสังเกต ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ครับ 
 



 ๑๒๔ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๔๐/๒ 
 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่ เคารพครับ  บุญยอด  สุขถิ่นไทย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตย ไดดูรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ทานไดกรุณาสงตอสภาแลว ผมขออนุญาตที่จะมีคําถาม 
ตอทาน ๒ - ๓ คําถาม เทานั้นเอง จากตัวรายงานของทาน ผมเชื่อวาทานคงไดรับฟง 
คําอภิปรายจากสมาชิกไปพอสมควรนะครับ ดวยการใชความคิดทางการบริหาร  
ทานคงจะเห็นวากองทุนนี้มีคําถามมากมายทีเดียวที่ตองถามกับผูบริหารกองทุนนี้ ซึ่งดู 
ในรายชื่อก็รูวาเปนขาราชการประจําเปนสวนใหญ ประชุมปละ ๒ คร้ัง จึงไมคอยแปลกใจ
วาทําไมรายงานหรือวาผลของกองทุนขนาด ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ ลานบาท จึงมีผลงานที่ถูก
วิพากษวิจารณขนาดนี้ค รับ  ทานประชุมกันปละ  ๒  คร้ัง  ดูในคาใชจ ายสิค รับ  
๔๙,๐๐๐ บาท  ผมจึงไมแปลกใจวาทําไมจึงงายขนาดนี้ ผมเขาใจวาในการประชุมคง
ไมไดคุยอะไรกันมากมาย ไมไดพูดถึงรายละเอียดตาง ๆ ในแตละที่ ในปญหาของแตละ
สวน เพราะทานใชเงินแค ๔๙,๐๐๐ บาทตอการประชุม ๑ ปที่ผานมาดูในงบดุลของทาน 
ก็คงจะเห็นวากอนหนานี้ขออนุญาตวิจารณนิดหนึ่งแลวกันนะครับ สิ่งที่นาเสียดายคือ  
๓๓ ลานบาท ของป ๒๕๔๙ เปนคาปรับถอนเงินฝากธนาคารกอนกําหนด โดนปรับไป 
๓๓ ลานบาท เปนคาอาหารกลางวันของเด็กไดตั้งกี่คน กี่เดือน กี่ ม้ือ แตป ๒๕๕๐  
ทานไมมีแลว ทานไมถูกปรับแลว ตรงนี้ก็คงตองระมัดระวัง แตวาสิ่งที่เราไดเห็นจากงาน 
ที่ทานทํามาก็คือวา เราเห็นเลยวาทานทํางายมาก เอาไปหัวละ ๑๐ บาท  รอยละ ๕๐  
เอาไป ๒๐๐ วัน เทากันหมด แตในหลักการของกองทุนอยูที่ทุพโภชนาการมิใชหรือ ภาวะ 
ทุพโภชนาการที่ทานกําลังตอสูอยูเพื่อเด็กไทยในวันนี้ยังไมหมดใชไหมครับ ทานมี
รายละเอียดหรือเปลาวาที่ไหนมีทุพโภชนาการมากที่สุด ที่ไหนมีนอยที่สุด ทานมี
รายละเอียดตรงนั้นไหมครับ แตทานให ๑๐ บาท เทากันทุกที่ตอหัวไป แลวก็ ๒๐๐ วัน  
ตอป มันก็เลยไมสามารถไปแกตามมติ ครม. ที่ไดประกาศไววาจะสงเสริมนักเรียนทุกคน
ใหมีอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล นโยบายนี้ฟงดูดีมากถูกไหมครับ 
  
 



 ๑๒๕ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๔๐/๓ 
 
ทุกคนเห็นดวยแนนอน แคอาหารกลางวันนี้อ่ิมสําหรับเด็กทุกคนทุกวัน คําถามจึงมีตอ
ทานกรรมการบริหารกองทุนนี้ครับวา แลวทานจะทําใหประโยคนี้เกิดขึ้นจริงไดเมื่อไรครับ 
ดอกเบี้ยที่ทานได ๔๐๐ กวาลานบาท ทานใชแค ๑๗๐ ลานบาท ------------------------------ 
 
                  - ๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๔๑/๑ 
 
มันเห็นตัวเลขอยูแลววาทานบริหารงานได ๑๗๐ ลานบาทจาก ๔๔๐ กวาลานบาท ทอนเปน
เปอรเซ็นตมันก็คงจะเปนเปอรเซ็นตครองประสิทธิผลของการบริหารงาน แตอยางที่ผม
บอกนะครับ ผมไมแปลกใจวาทําไมทานประชุมกันแค ๒ ครั้งตอปเทานั้นเอง ในตารางที่
ทานสงเขามาใหเราดูนี่นะครับ ผลการดําเนินงานดานคุณภาพอาหารทานก็เห็นใชไหมวา
คุณภาพอาหารนั้น เอาแคเร่ืองพลังงานเรื่องแรกนี่นะครับ ทุกถาดหลุมเลยกระมังครับ 
แทบจะทุกถาดหลุมมีแค ตชด. เทานั้นเองที่ใหพลังงานมากที่สุด แตวาของคนอื่นต่ํากวา 
๗๐ เปอรเซ็นตทั้งนั้นเลย ซึ่งเปนมาตรฐานควรปรับปรุงที่ทานใหมาเอง ผมเขาใจวาทาน
เห็นปญหาแลวครับ ทานเห็นปญหาของทานอยูแลว และทานก็สรุปมาใหเราเห็นดวยวา
เด็กทุกคนตองกินไขอยางนอยสัปดาหละ ๒ ฟอง ตองใหไดรับนม ๑ แกว ๒๐๐ ซีซี ตอคน
ตอวัน และก็ใหยาเม็ดธาตุเหล็กสัปดาหละ ๑ เม็ด แตถากลับไปดูที่ตารางของทาน   
ทานคงเห็นวาตารางนั้นก็ยังขาดโปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามินบี ๒ อยางนี้เปนตน ยังมี
อ่ืน ๆ ที่เด็กไทยยังขาดอีกมาก แลวทานจะทําเมื่อไร ผมมีคําถามทานอยางเดียวครับวา
ทานเขาใจปญหา ผมเชื่อวาทานเขาใจ ทานจะไปปรับปรุงกรรมการ บริหารกองทุนนี้
อยางไรใหมีประสิทธิภาพ ทานจะทําเมื่อไรนะครับ กลับไปดูพระราชบัญญัติของทานครับ 
สิ่งที่ทานตองทําในงานนี้ มีงานอะไรบางที่ทานตองทํา ทานตองทําก็คือการจัดการใหมี
คาใชจายสําหรับเปนการสนับสนุนและชวยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนที่วานี้  
ซึ่งแนนอนเปนเงินของทองถิ่นดวยที่เขามาผสมดวยถูกไหมครับ เงินของทานเพียงแค 
๑๐๐ กวาลานบาทเทานั้นเอง แตเงินทองถิ่น ๕,๐๐๐ กวาลานบาท คําถามคือวาใครจะ
เปนคนดูแลวาเงิน ๕,๐๐๐ กวาลานบาท บวกกับ๑๐๐ กวาลานบาทของทานนั้น 
ไดรับประสิทธิภาพที่ชัดเจนที่สุด มีประสิทธิผลมากที่สุดไมมีการคอรรัปชั่น ใครเปนคน
ดูแลเรื่องนี้ครับ 
  อยางที่ ๒ ตามมาตรา ๔ ที่ทานมีนะครับ การประชาสัมพันธปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ กรรมการนี้ไดทําหรือเปลาครับ ผมก็เชื่อวาไมไดทําในการประชาสัมพันธ 
นอกจากนั้นมาตรา ๖ ยังมีเร่ืองของการใหบริจาคเงินไดดวย และก็สามารถที่จะเอาไป
ยกเวนภาษีไดดวย การบริจาคเงินทานมีตัวเลขอยูในบัญชีครับ หลักหมื่นนี้ครับ ผมเชื่อวา 
 



 ๑๒๗ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๔๑/๒ 
 
มีคนใจบุญอีกมากในประเทศนี้ครับ เพียงแตเขาไมรูวาถาเขาบริจาคเงินใหกับกองทุนนี้  
จะสามารถหักภาษีได แลวเงินของกองทุนนี้ก็เอาไปทําอาหารกลางวันใหกับเด็กใชไหม 
เพราะเขาไมรูครับ เพราะทานไมไดประชาสัมพันธเลย นี่คือสิ่งที่นาเสียดาย ที่ตองถาม
ทานวาทานจะทํางานอยางนี้ตอไปอยางไร นอกจากนั้นทานก็มีอํานาจที่จะไปตั้ง
อนุกรรมการตาง ๆ อีกเยอะแยะมากมาย ทานก็คงยังไมไดตั้ง เพราะวาคาใชจายทานมีแค 
๔๙,๐๐๐ บาทตอปที่วา ผมจึงอยากจะขอฝากทานกรรมการบริหารกองทุนดวยการให
กําลังใจนะครับวาถาทานไม เ ร่ิมตนทํางานที่ เ ร็วขึ้นกวานี้ ในการบริหารกองทุน  
๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ ลานบาท รวมกับเงินที่จะเกิดขึ้นจากองคการบริหารสวนทองถิ่นอีก 
ปละ ๕,๐๐๐ กวาลานบาท คนที่เสียประโยชนมากที่สุดก็คือเด็กไทยของเรานี่เองนะครับ 
ทานชาไปปหนึ่งเด็กก็ขาดไปปหนึ่ง เด็กขาดไปปหนึ่งนั่นก็หมายความวาเด็กรุนนั้นทั้งรุน
คงไมไดอะไร ทานรอไดไหมครับ ผมเชื่อวาทานจะไมรอ ทานจะรักเด็กทุกคนในประเทศนี้ 
เหมือนกับรักลูกหลานของทาน ผมเชื่อวาทานจะทํางานไดดีกวานี้ ขอบพระคุณครับ 

พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณคุณบุญยอด รักษาเวลาดีมากครับ คุณพิษณุ หัตถสงเคราะห  
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ ตอการรับฟงรายงาน
ผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ป ๒๕๕๐ 
ผมตองขอกราบขอบพระคุณทานรัฐมนตรีพงศกรนะครับที่ทานมารับฟงปญหาจาก 
พวกเรา ส.ส. ซึ่งจะสะทอนปญหาในพื้นที่ ในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนและ
โดยเฉพาะทานประธาน เร่ืองอาหารกลางวันเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะกับนอง ๆ 
ลูกหลานเยาวชนที่อยูในชนบทหางไกล ผมใครขอเรียนทานประธานอยางนี้นะครับวา 
คนเราเกิดมา การไดมีโอกาสไดเรียนหนังสือ แมวาจะเรียนฟรีไมเสียสตางค แตอยางไร 
ก็ตามแตในระหวางที่เรียนอยูม้ือเที่ยงจะตองทานอาหารกัน จากสถานการณที่เกิดขึ้น 
จากรายงานที่เราไดรับมาจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหเราทราบวาปจจุบันรัฐบาล
พยายามที่จะดูแลเรื่องอาหารกลางวัน แตเนื่องจากวางบประมาณที่มีไมเพียงพอ   -๔๒/๑ 



 ๑๒๘ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                สาริศา ๔๒/๑ 
 
ก็จึงจัดสรรใหเปนเพียงบางสวน ซึ่งผมดูตัวเลขป ๒๕๔๒ รัฐบาลจัดสรรให ๖ บาท จัดไว 
๒๐๐ วัน แลวก็เพียงรอยละ ๓๐ เทานั้น แตวาพอมาป ๒๕๔๙ ทานประธานครับ ก็จัดสรร
ขึ้นมาเปน ๑๐ บาทตอคนตอวัน ๒๐๐ วัน แลวก็จัดสรรใหรอยละ ๔๐ พอมาป ๒๕๕๐ 
สถานการณก็คือรัฐบาลจัดสรรใหหัวละ ๑๐ บาท ๒๐๐ วัน แตจัดใหเพียงรอยละ ๕๐ 
แปลวาอะไร รอยละ ๕๐ ขออธิบายใหชัดเจนบางทานยังไมเขาใจ ก็แปลวาถาหากวา 
ในโรงเรียนนั้นมีนักเรียนอยู ๑๐๐ คน ก็จะมีเด็กที่ไดรับเงินสนับสนุน ๕๐ คน สถานการณ
ที่เกิดขึ้น ผมยกตัวอยางงาย ๆ ในจังหวัดหนองบัวลําภูเปนภาระอยางยิ่งกับอาจารยหรือ
วาครูบาอาจารยที่สอนหนังสือสอนนักเรียนอยู เนื่องจากวาเมื่อไดรับการจัดสรรเพียง  
๕๐ เปอรเซ็นต ถามวาครูจะใหนักเรียนอยางไร บริหารจัดการอยางไร บางโรงเรียนที่ผมไป
สัมผัสและก็ไปพบบางโรงเรียน อาจารยก็ใชวิธีวากินวันเวนวัน สมมุติอนุมัติมาวันนี้  
๑๐๐ เปอรเซ็นต ก็กิน ๑๐๐ เปอรเซ็นต พรุงนี้ก็สลับกันไปเปนอยางนี้ก็มี บางโรงเรียนก็เอา
เงินที่ไดรับการจัดสรรหัวละ ๑๐ บาท ไปซื้อกับขาว ทานประธานครับ แลวก็มาทํากิน
รวมกัน แลวก็ใหนักเรียนหอบเอาขาวมาจากบานก็อ่ิมบางไม อ่ิมบางตามอัตภาพ  
ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองอาหารกลางวันเปนเรื่องสําคัญและก็เร่ืองจําเปนที่เรา
จะตองมีโปรตีนใหกับนอง ๆ ลูกหลานโดยเฉพาะในชนบทแหงนั้น ถาหากทองอิ่มก็มี
สมาธิในการเลาเรียน แตถาหากวาทองหิวก็ไมมีสมาธิ เพราะฉะนั้นเวลาที่เสียไป 
ในโรงเรียนก็ไมไดประโยชนอยางเต็มที่ ผมใครขอเสนอแนะกลับมาเรื่องกองทุนของเรา 
แมวาทางรัฐบาลและก็ผูบริหารกองทุนจะพยายามบริหารอยางเต็มที่ แตดูจากจํานวน
งบประมาณที่ภาครัฐดําเนินการอยูก็ถือวาเปนสวนที่เขามาเสริมเพียงสวนนอยเทานั้น  
จึงขอสนับสนุนอยางนี้วาโครงการซึ่งเปนโครงการพระราชดําริเ ร่ืองของฟูดแบงก  
ที่สนับสนุนใหเด็กและก็ใหโรงเรียน ใหคุณครู ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการทํา 
ฟูดแบงกหรือการเตรียมสิ่งที่จะมาเปนปจจัยในการทําอาหารกลางวันใหกับเด็กภายใน
โรงเรียนของตัวเอง ไมวาจะเปนการทํานาในโรงเรียน การขุดบอเลี้ยงปลา การปลูกผัก 
ในโรงเรียน เงินที่เราไดจากกองทุน ผมเห็นวาถาเปนไปไดนาจะเนนไปในการพัฒนา 
ฟูดแบงกใหมากที่สุด เพราะวาถาหากวาทานเอาเงินตรงนี้กระจายลงไป อยางไรก็ไมครบ
เพราะวาเงินมันเปนสวนนอยเหลือเกิน อยางป ๒๕๕๐ ทานมีเพียง ๑๗๐ กวาลานบาท  



 ๑๒๙ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               สาริศา ๔๒/๒ 
 
ทานไมสามารถกระจายไดทุกโรงเรียน แตถาเผื่อวาทานเอาสวนนี้มาเนนในเรื่องของ 
การทําฟูดแบงก ใหประสบความสําเร็จสอนใหเด็กเหลานั้นสามารถชวยตัวเองได สอนให
ผูปกครองมีสวนรวมวาลูกหลานของเขาจะตองมีอาหารกิน โรงเรียนในชนบทพรอมที่จะ
เขารวมโครงการนี้ ถาหากวาไดรับการสนับสนุน ทานประธานครับ อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมขอ
ฝากนอกเรื่องของกองทุน นั่นก็คือเร่ืองของการจัดสรรเงิน การที่รัฐบาลจัดสรรเงินเปน
เปอรเซ็นเทจ (Percentage) หรือวาเปนรอยละ บางครั้งก็เกิดความไมเปนธรรม เพราะวา
โรงเรียนที่อยูในเขตเมือง ผูปกครองสวนใหญเปนคนที่มีรายไดสามารถที่จะดูแลลูกหลาน
เร่ืองของอาหารการกินไดเต็มที่ เมื่อจัดใหรอยละ ๕๐ บางครั้งไมไดใช ทานประธานครับ 
เพราะวาเขามีเงินอยูแลวเขาเตรียมอาหารมาจากบาน เขามีสตางคที่จะซื้อ แตพอทํา 
รอยละ ๕๐ ไปอยูที่พี่นองยากจน ผมเห็นวารัฐบาลนาจะปรับปรุงตรงนี้ การจัดสรรเงิน
ใหกับเด็กเพื่อกองทุนอาหารกลางวันควรจะจัดสรรตามความเปนจริง ทานประธานครับ 
แตวาโรงเรียนไหนขาดเราใหตรงนั้นมากที่สุด โรงเรียนไหนที่มีเยอะแลวเราก็ไมตองให 
เพราะฉะนั้นการใชรอยละ ผมคิดวานาจะมีการปรับปรุงแกไข ซึ่งก็ขออนุญาตฝากทาง
ทานรัฐมนตรี ทานพงศกรที่มานั่งอยูตรงนี้ ทานอาจจะหาวิธีที่จะชวยตรงนี้ เพราะวาเรามี
เม็ดเงินอยู แตเราทําอยางไรที่จะบริหารจัดการเม็ดเงินนั้นใหดีที่สุด เพื่อใหผลประโยชน 
ตกสูพี่ น องประชาชน  โดยเฉพาะคนยากคนจนในชนบท  ขอฝากเพียง เท านี้ 
ทานประธานครับ ขอขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอบคุณครับ คุณมานิต นพอมรบดี ครับ  
  นายมานิต  นพอมรบดี  (ราชบุ รี)   :   กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ ผม มานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ในการรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ นั้น --------------------------- 
 
                  - ๔๓/๑ 
 



 ๑๓๐ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๔๓/๑ 
 
ผมอยากจะตั้งขอสังเกตสักเล็กนอย โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการอาหารกลางวัน 
แบบยั่งยืน ซึ่งผมไดฟงทานสมาชิกไดอภิปรายหลายทาน ทุกทานเห็นถึงความสําคัญของ
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เพราะวาเปนโครงการที่ทําไปแลวมีผลที่เกิดขึ้นมา
อยางมากมาย ซึ่งจากความรวมมือของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวก็
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ใหเด็กที่เรียนทางดานการเกษตรมาเปนผูฝกสอน  
ผมอยากจะฝากกราบเรียนทานประธาน ยังมีอีกหนวยงานหนึ่ง ซึ่งเปนหนวยงานหลัก 
ที่ดูแลเรื่องการเกษตรของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณครับ มีหนวยงาน 
ที่ครบ แลวก็เปนหนวยงานที่ใหองคความรูกับพี่นองประชาชน ตอนนี้ทุกกรม กอง ของเขา
มีภารกิจที่จะตองใหองคความรูกับพี่นองประชาชน เรานาจะบูรณาการรวม เชน  
กรมพัฒนาที่ดิน มีการไปฝกอบรมการใชปุยอินทรียชีวภาพใหกับพี่นองเกษตรกร 
ทั้งประเทศ เพราะตอนนี้ปุยอินทรียก็แพง กรมปศุสัตว มีพันธกิจภารกิจที่จะใหความรู  
ไมวาจะเปนเรื่องสัตวปก เร่ืองการเลี้ยงสัตวตาง ๆ  กรมสงเสริมการเกษตรครับ พันธุพืช 
ผักผลไม  ที่อยู ในทองถิ่น  ทุกจังหวัดมีหนวยงานเหลานี้อยูแลว  และทุกจังหวัด 
มีการดําเนินการสงเสริมใหกับเกษตรกร ใหกับกลุมพี่นองประชาชนอยูแลว ผมฝากทาน
นาจะบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเลี้ยงไขไก ผมเคยทราบกรมปศุสัตวเคยดําเนินการ 
ใหมีโครงการเลี้ยงไขไกในโรงเรียน เลี้ยงนกกระทา  ขี้ไก ขี้นกกระทาก็ยังสามารถนํามาใช 
เปนปุยได เลี้ยงปลาดุกในบอคอนกรีตเล็ก ๆ เศษอาหารที่เด็กนักเรียนทานเหลือก็เอามา
เลี้ยงเปนอาหารใหกับปลาดุกที่เลี้ยงในบอเล็ก ๆ หลังโรงเรียน ผมอยากจะฝากกราบเรียน
ทานวาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนนี้จากผลของการดําเนินการ ผมดูนะครับใหมี
การขยายการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยมีโรงเรียนตนแบบ  
๒๐๐ โรงเรียนทั้งประเทศ ผมวานอยไป ทานทําอยางไรใหสมาชิกในสภาไดรับทราบวา  
ทุกจังหวัดมีโรงเรียนไหนเปนโรงเรียนตนแบบ โดยเฉพาะผมอยูราชบุรี ผมอยากจะทราบ
วาที่โรงเรียนในจังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนใดเปนโรงเรียนตนแบบ เพื่อที่จะไดใหพี่นอง
ประชาชนมีสวนรวม เพราะจากแนวอุปสรรคการดําเนินงานที่ทานไดเขียนในรายงานนี้
บอกวาผลการดําเนินงานโรงเรียนขาดคน โรงเรียนขาดความรวมมือ รวมถึงการกระจายสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปญหา เราจะทําอยางไรครับ ผมเสนอแนวทางสักนิดหนึ่ง 



 ๑๓๑ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๔๓/๒ 
 
เปนขอสังเกต โรงเรียนใดที่ทําโครงการอาหารแบบยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว ที่ มีผลการดําเนินการที่ดี ทานนาจะใหรางวัลสําหรับผูบริหาร 
โรงเรียนนั้น ๆ เพื่อเขาจะไดมีขวัญ มีกําลังใจ ที่จะทําใหโครงการนี้เห็นเปนมรรคเปนผล 
และรวมไปถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรียนนั้นอยูดวย วาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใด ๆ ที่เห็นความสําคัญของโครงการนี้ ทําโครงการนี้ใหเห็นเปนรูปธรรม จัดรางวัล
ใหผูบริหารนั้น ๆ เพื่อใหเปนตัวอยางกับผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นแหงอื่น ๆ เขาจะ
ไดปฏิบัติทํา เพราะเด็กนักเรียนที่อยูในโรงเรียนนั้นก็เปนลูกเปนหลานของเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ อยูแลว อุปสรรคการดําเนินการครับทาน ขอยอนกลับ
เขามาในเรื่องของงบรายรับ รายจาย รายรับของป ๒๕๕๐ ๔๔๔ ลาน ๘ แสนกวาบาท  
 

- ๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๒ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๔๔/๑ 
 
รายจาย ๑๗๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท มีรายรับสูงกวารายจาย ๒๖๘ ลานบาท กองทุนนี้
ดําเนินการบริหาร มีกําไรอยูแลวจากดอกผลที่ออกมา เพียงแตวาในเม็ดเงินที่จัดสรร 
จากกองทุนมา ๑๗๔ ลานบาทนั้น ผมมองวาเราจัดสรรสําหรับโครงการอาหารยั่งยืนนี้
นอยเกินไป อยากฝากทานประธานนะครับวาใหเสริมตรงนี้ เพราะเปนเงินที่ทําลงไปแลว
ผลที่ออกมา ไมวาจะเปนผลิตผลของสัตว ผลิตผลของผัก ผลไม รวมถึงผลไมดวยนะครับ
ทานประธาน โรงเรียนทุกโรงเรียนมีพื้นที่วาง โรงเรียนทุกโรงเรียนถามีแหลงน้ําเพียงพอ 
ผลไมตามฤดูกาลปลูกไวสิครับ ประเทศไทยเรา ทองถิ่นเราปลูกตนมะมวงออกดอก 
ออกผลมากมาย ปลูกผลไมตามฤดูกาลใหเด็กเหลานั้นเขาไดเรียนของจริง แลวเขาไดนํา
ผลผลิตดังกลาวนั้นมาใชเปนอาหารกลางวัน ผมวานาจะเปนประโยชนสูงสุด ผมอยากจะ
ฝากกราบเรียนตั้ งขอสังเกต  โดยเฉพาะในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่ งยืน 
ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณทศพล เพ็งสม นะครับ ถาไมอยูทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล แทนก็แลวกันครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่) : ทานประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ 
พันธุวิชาติกุล  พรรคประชาธิปตย  จังหวัดกระบี่  เนื่องจากวามีสวนเกี่ยวของกับ 
การกอเกิดของกองทุนนี้มาตั้งแตตน ก็ขออนุญาตผมไดอภิปรายและถาจะเลยเวลาไปสัก
นาทีสองนาที  ก็ โปรดกรุณาด วยครับ  ท านประธานครับ  กองทุนนี้ ออก โดย 
พระราชกฤษฎีกาเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๓๕ ในสมัยทานนายกรัฐมนตรี อานันท ปนยารชุน 
แตในเดือนเมษายนของทุกป เปนเดือนที่ลวงเลยของการทํางบประมาณประจําปลวงหนา
ไปแลว กองทุนนี้ก็ไมมีงบประมาณอยูในป ๒๕๓๕ หลังจากเดือนเมษายนก็เกิดเหตุการณ
พฤษภาทมิฬ แลวก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในวันที่ ๑๓ กันยายน ป ๒๕๓๕ ปลายป 
ก็เปนรัฐบาลชวน ๑ ผมไปเปนเลขานุการรัฐมนตรีอยูที่กระทรวงการคลัง ก็เลยเริ่ม
เกี่ยวของกับกองทุนนี้วาเราจะตองเร่ิมตนโดยพระราชกฤษฎีกา จะมีขอกําหนดวาจะตอง
มีกองทุนถึง ๖,๐๐๐ ลานบาท และจะตองตั้งไวปละถึง ๕๐๐ ลานบาท ถาหากวาปละ  
๕๐๐ ลานบาท กวาจะครบ ๖,๐๐๐ ลานบาท มันตองอาศัยเวลาถึง ๑๒ ป และเปาหมาย
จริง ๆ กวาจะครบ ๖,๐๐๐ ลานบาท มันตองกินถึงป ๒๕๔๘ ในป ๒๕๓๖ ป ๒๕๓๗   



 ๑๓๓ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๔๔/๒ 
 
ป ๒๕๓๘ ป ๒๕๓๙ ผมเปนกรรมาธิการงบประมาณมาโดยตลอด เราไดตั้งงบใหปละ  
๕๐๐ ลานบาท ตามที่ขอกําหนดทุกป จนกระทั่งป ๒๕๔๐ เมื่อผมกลับมาเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการที่กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง ขณะนั้นมีปญหาประเทศชาติคอนขางที่จะ 
สูงมาก วิกฤติทั้งสังคม ทั้งเศรษฐกิจ รัฐมนตรี ดอกเตอรพิสิฐ ลี้อาธรรม ดูแลผลบรรเทา
กระทบเศรษฐกิจ กระผมดูแลผลบรรเทากระทบสังคม ก็เลยไดหยิบเรื่องกองทุน 
เพื่ออาหารกลางวันของเด็กประถมนี้ขึ้นมาดู เราพบวาจนถึงสิ้นป ๒๕๔๐ แลว กองทุน 
ยังมีเงินอยูไมถึง ๒,๐๐๐ ลานบาทเลย เร่ืองเหลานี้เปนเรื่องรีบดวนโดยนโยบายของ 
ทานนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ก็ไดมีการออกประกาศเปนมติ ครม. ออกมาโดยแจงชัด 
ในการที่จะใหถือโครงการอาหารกลางวันเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐบาลที่จะตองรีบเรงดําเนินการใหกระทรวงการคลังจัดงบประมาณอุดหนุน 
โครงการนี้ใหเต็มจํานวนใหจนได ป ๒๕๔๑ ป ๒๕๔๒ ก็จะมีพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนในการกระจายอํานาจ เรามุงหวังวา อบต. และทองถิ่นที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง
กลุมแมบาน  รวมทั้ง อสม. ทั้งหลาย จะเปนกลไกสําคัญที่จะผลักดันชวยเรื่องอาหาร
กลางวัน นมโรงเรียนแกเด็กชั้นประถมได จึงไดเกณฑระดมเงินทุกสวนเขาไปสมทบ 
ในกองทุน เพื่อจะใหเร่ิมดําเนินการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ป ๒๕๔๒ เราจัดงบประมาณ
เขาไปเปนพัน ๆ ลานบาท ป ๒๕๔๒ ป ๒๕๔๓  เราจัดงบประมาณครบ ๖,๐๐๐ ลานบาท  
 

     - ๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๔๕/๑ 
 
ทั้ง ๆ ที่ควรครบป ๒๕๔๘ เปนการครบลวงหนาไปถึง ๕ ป ดวยความมุงหวังวาเด็กของเรา
ตอไปนี้ไมควรที่จะอดอยาก ไมควรที่จะอดขาว ไมควรที่จะขาดนม ไมควรที่จะตองหิว 
ในตอนกลางวัน นั่นเปนความตั้งใจอยางสูงสุดที่พยามยามทํามาตั้งแตตน มาจนถึง 
ป ๒๕๔๒ ดังกลาวนอกจากทุนประเดิมครบ ๖,๐๐๐ ลานบาทแลว ยังมีดอกผลของปตาง ๆ  
ที่ เลยมาอีกจํานวนหนึ่ งรวม ๑,๐๐๐ ลานบาท ผมคิดวาเราจะมี เงินอยูมากกวา  
๖,๐๐๐ ลานบาท หรือเกือบ ๗,๐๐๐ ลานบาท ดวยความคาดหวังวาตอไปนี้เด็กประถม 
เด็กนักเรียน เด็กเล็ก ๆ จะเลิกอดขาวสักทีหนึ่ง เรามีนักเรียนชั้นประถมอยูประมาณ  
๒ ลาน ๕ แสนคนครับ และถาหากวาใหเด็กทุกคนไดกินนม ใหเด็กทุกคนไดอาหาร ไดไข
อยางนอยวันละ ๑ ฟอง เราจะตองใชเงินถึงปละรวม ๑,๐๐๐ ลานบาท นอกเหนือจาก
งบประมาณที่รัฐบาลจะสนับสนุนเขาไป ผมอยูดวยความคาดหวังมุงหวังเชนนี้จนบัดนี้  
มาเริ่มตกใจเมื่อเห็นตัวเลขของกองทุน  ณ วันนี้ละครับ เปนไปไดอยางนี้ละครับ  
๖,๐๐๐ ลานบาท ขณะนั้นเราทํากองทุนเงินชวยชาติธนบัตรชวยชาติ ผมก็เปนคนเริ่มตน
ในเรื่องพันธบัตรชวยชาติ  ทานเอา  ๖ ,๐๐๐  ลานบาทนี้ ไปซื้อพันธบัตรชวยชาติ 
เฉพาะดอกเบี้ยตรงนี้ปหนึ่ง ๓๐๐ กวาลานบาท แตไมเขาใจเลยวาทําไมจะตองเอาเงินอีก
หลายจํานวนหนึ่ง ๑,๐๐๐ ลานบาท ไปฝากประจํา ๓ ป ๓๖ เดือน พอเขาใจ แตอีก
จํานวนหลายรอยลานมีความจําเปนอยางไรที่จะตองไปฝากออมทรัพยและฝากระยะเวลา 
๓ เดือน มีขอครหากันวากองทุนตาง ๆ เหลานี้มักจะสะสมเงินไปไวเยอะ ๆ เพราะมี
ผลตางของดอกเบี้ยบางสวนที่ธนาคารบริการใหแกผูดูแลกองทุน นี่คือขอรังเกียจของ
กระทรวงการคลังในการที่จะพยายามยกเลิกกองทุนตาง ๆ ในการบริหารที่ไมโปรงใส
บางอยางเชนนี้ วันนี้นาตกใจวาดอกเบี้ยจากพันธบัตรก็ดี จากเงินฝากก็ดี มีปหนึ่งถึง 
๔๐๐ กวาลานบาท เกือบ ๕๐๐ ลานบาท แตทานใชจริง ๆ เพียงแค ๑๔๐ กวาลานบาท
ดังกลาวนี้แปลวาโครงการนี้ลมเหลวอยางสิ้นเชิงเลยครับ และยิ่งกวานั้นครับไปเจอ
รายการวาในความมุงหวังที่หวังวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเปนกลไกมี อสม.  
มีกลุมแมบาน มีคนในชุมชนที่จะดูแลลูกหลานของเขาเองในชุมชนไดอยางดีกลับปรากฏวา
ป ๒๕๕๐ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดงบประมาณไปเพียงแค ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
ใน ๑๔๐ กวาลานบาท องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียงแค ๒๖๐,๐๐๐ กวาบาท  



 ๑๓๕ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๔๕/๒ 
 
เทากับวาทานไดทิ้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกือบทั้งหมดเลยครับ ทานไดกรุณาสรุป
ปญหามาวาในความเปนมาทั้งหลายนี้ไดพบอุปสรรคปญหาในการดําเนินการทานเขียน
มา ๗ ประการ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ๗ ประการ ๑ ถึง ๗ ผมจะไมใชเวลาอาน
ใหมาก แตทานไดแกไขอยางไรบางกับปญหาที่เกิดขึ้น ทานมีรายงานมาเกี่ยวกับแนวทาง
ในการดําเนินงานอีก ๗ ประการ ขอเสนอแนะอีก ๖ – ๗ ประการ และไดดําเนินการอีก  
๓  ๔  ๕  ๖  ๗ ประการเหมือนกัน ผมไมทราบวาทานรูปญหาแลว ทานเขาใจปญหาแลว 
ทานพยายามดําเนินการ แตผมอยากไดทราบผลนะครับ วาขณะนี้ที่บอกวาโรงเรียน 
นํารอง ๒๐๐ โรงเรียน  ๒๐๐ โรงเรียน ถัวเฉลี่ยอยางไรมันก็ไมถึง ๒๐,๐๐๐ คนครับ 
๒๐,๐๐๐ –  ๓๐,๐๐๐ คน ไมถึง ๑ แสนคน จาก ๒ ลาน ๕ แสนคน ขณะนี้ทําเพียงไดแค
ไมกี่หมื่นคนอยางนั้นหรือครับ แลวโครงการนี้จะแกไขปญหาตอไปอยางไร ในขอปญหาวา
การพัฒนาผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของก็ดีในกรณีที่ผูบริหารโรงเรียนมีบุคลากรไมพอ
ก็ดี ทานคิดวาจําเปนจะตองแกไขผลจริง ๆ แลวอยากรูวาแกไขแลวไปถึงไหนมีการอบรม
สัมมนาไปสักกี่ครั้ง ไดใหความรูแกบุคคลเหลานี้เทาไร เพิ่มบุคลากรในทองถิ่นไปเทาไร 
และเดี๋ยวนี้บอกวาเด็กควรจะไดนมถึงวันละอยางนอยไมนอยกวา ๑ แกว ไดไขถึงวันละ  
๑ ฟอง ปหนึ่ง ๒๐๐ วัน ควรจะไดวิตามินเสริมธาตุเหล็กในสัปดาหละ ๑ เม็ด แลวอยาก
ไดตัวเลขจริง ๆ วาจาก ๑๐๐ กวาลานบาทดังนี้มีเด็กไดกินไขวันละ ๑ ฟองกี่คนครับ มีเด็ก
ที่จะไดกินนมอาหารกลางวันกี่คน และมีเด็กที่จะไดรับวิตามินเปนในโครงการที่สวยหรู
ทั้งหมดที่ทานพูดมามีเด็กที่ไดประโยชนสักกี่คน ------------------------------------------------ 
 

- ๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๖ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                เพทาย ๔๖/๑ 
 
ผมเจ็บปวด  เสียใจและนอยใจที่ โครงการนี้ทานบริหารลมเหลวแทบจะสิ้นเชิง 
ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนคนมีความตั้งใจ ทานอยูในหองประชุม
งบประมาณกับผมมาหลายป ทราบดีวาพูดถึงทุกครั้งในหองประชุมกรรมาธิการ
งบประมาณ จะพูดถึงเรื่องอาหารกลางวัน  เ ร่ืองนมโรงเรียน เ ร่ืองเด็ก เ ร่ืองอะไร 
หลาย ๆ เร่ืองเกี่ยวกับประโยชนในสังคมเหลานี้ วันนี้ทานมาดูแลเหลานี้แลวเราอยากได
คําตอบจากทานวาผลสัมฤทธิ์คืออะไร ไมใชไดตัวเลขวาทานกําลังคิดอะไร และทานกําลัง
ทําอะไร ผลของการทําของทานไดผลอะไรขึ้นมาบาง  เด็ก ๒ ลาน ๕ แสนกวาคน วันนี้ 
มีเด็กไดกินไขถึง ๑๐,๐๐๐ คนไหม มีเด็กไดกินนมกลางวันถึง ๑๐,๐๐๐ คนไหม 
และวงเงิน ๑๔๐ กวาลานบาท ทานไปทําอะไรแคไหน และในปหนาทานคิดจะปรับปรุง
อยางไร ทานจะแกไขอยางไรตามแนวทางการดําเนินการตามอุปสรรคปญหาที่คนพบ 
และปญหาตาง ๆ ที่ทานเสนอมาวาทานรูแลววามีปญหาเหลานี้ แตรูแลวเก็บในลิ้นชัก 
รูแลวรูเฉย ๆ  รูแลวและจะทําอยางไรตอไป รูแลวจะมีตัวเลขมาโชวเราไดไหมวาปหนา
ทานมาแสดงตัวเลขอันนี้และทุกอยางดีขึ้น ดีขึ้นกวาเดิม ขอขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย ครับ 
  นายทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย (สกลนคร)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย จังหวัดสกลนคร พรรคพลังประชาชน เขตเลือกตั้งที่ ๑ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผมเองคงจะเสียใจมากถาหากวาไมไดพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมสภา 
เนื่องจากวากระผมเองมีประสบการณเปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
สกลนครมากอนแลวก็เปนมาหลายป ประสบการณที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน นักเรียนไมได
ทานขาวเย็นตั้งแตเมื่อวานนี้  จากวันวานนี้จนถึงวันนี้ ไปโรงเรียนสายแลว เด็กนักเรียน
แตงตัวสะอาดเรียบรอย แตวาพอถามแลวไมพูด ที่ไมพูดเพราะอะไร เพราะไมไดทานขาว
กลางวันมาตั้งแตเย็นวานนี้ พอ แม ไปหาขาว ทางอีสานเขาเรียกวาไปหาขาว ไปขอ 
ขาวมา พอไดเปนขาวเปลือกกวาจะมาทําใหเปนขาวสาร แลวก็มานึ่ง กวาจะไดกินนั้น  
เที่ยงวันแลวผมไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนักเรียนยังไมไดกินขาว นี่เปนภาพที่สะทอนใจผม 
บางโรงเรียนเมื่อกอนก็สามารถแกปญหาได โดยที่จัดใหมีโครงการอาหารกลางวัน 



 ๑๓๗ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               เพทาย ๔๖/๒ 
 
มีการขายอาหารกลางวันในโรงเรียน แลวก็ใหนักเรียนมาชวยลางถวย จาน ชาม 
อะไรตาง ๆ ก็ใหอาหารกลางวันกินบาง พอแกไขปญหาได ทานประธานครับ ถึงแมวาเรา
จะมีโครงการอาหารกลางวันจากรัฐบาล มีงบประมาณชัดเจนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนตนมา จนกระทั่งบัดนี้ แตจากประสบการณของผมซึ่งไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ประถมศึกษาไปเยี่ยมเยียน แมวาผมไมมีโอกาสบริหารโรงเรียนเหลานั้นแลว แตผม
ตรวจสอบเช็คดูแลวจากประสบการณของผม ซึ่งเคยผานการศึกษาดูงานในตางประเทศ 
ผมเปรียบเทียบกับกลุมประเทศสแกนดิเนเวยี ผมคิดวาอาหารกลางวันที่เราจัดใหนักเรียน
อยูในปจจุบันนี้ ถาจะเทียบกับประเทศตาง ๆ เหลานั้น ตางกันประมาณ ๓๐ ปครับ 
ทานประธาน ผมเขาใจวาอยางนั้น เพราะฉะนั้นเปนปญหาที่เราจะตองแกไขอยางเรงดวน
ตอไป ถึงแมวารัฐบาลทุกรัฐบาลไมวารัฐบาลไหนไดจัดงบประมาณเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันนี้ปแลวปเลา แตวาการบริหารจัดการ การดําเนินการตาง ๆ นั้นจะตองไดรับ 
การปรับปรุงแกไข ไมวาโรงเรียนนั้นจะยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือถายโอนไปให
องคการบริหารสวนจังหวัด ถายโอนไปใหเทศบาลแลว หรือถายโอนไปให อบต. แลว 
ทานประธานครับ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตั้งแต ขอ ๑ ถึง ขอ ๗ ในรายงาน 
ฉบับนี้นั้น กระผมก็เห็นดวย แตกระผมอยากจะใหอธิบายชัดเจนวา ในขอ ๑ นั้นที่บอกวา 
งบประมาณถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแล และบริหารจัดการ 
มีผลกระทบตอกิจกรรมการประกอบอาหารกลางวันและการดําเนินงานโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันนั้นมีผลกระทบอยางไร -------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๘ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๔๗/๑ 
 
ซึ่งความจริงเรื่องนี้ผมก็พอรูบาง แตอยากจะไดฟงจากปากของทานผูมีหนาที่เกี่ยวของ
โดยตรง  ไดอธิบายในสภานี้อยางชัดเจน  เพื่อเราจะไดชวยกันแกปญหารวมกัน 
นอกจากนั้นทานประธานครับ การขาดกําลังคนไมเพียงพอที่จะดูแลจัดการอาหาร
กลางวันอยางมีประสิทธิภาพ ขอนี้ก็เห็นดวย และที่เห็นดวยอยางยิ่งก็คือวา เราไมมี 
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดอยางเปนระบบ ทานประธานครับ จากการที่
กระผมไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนครับทานประธาน จะเห็นวาบางโรงเรียนนั้นมีผูปกครองมา
ชวยทําอาหารโครงการอาหารกลางวัน บางโรงเรียนจัดโดยครูบาอาจารยที่มีอยูอยาง
จํากัดในโรงเรียนนั้น แตวาเราไมสามารถที่จะมีการนิเทศติดตามประเมินผลอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมทราบวามีหนวยงานใดมีหนาที่เกี่ยวของไปติดตามประเมินผลอยางไร  
จึงทําใหการจัดอาหารโรงเรียนนั้นลาหลัง ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะฉะนั้น 
ทานประธานครับ ในเอกสารฉบับนี้แนวทางการดําเนินงานก็ดี ขอเสนอแนะการวิจัย
ติดตามผลก็ดี ทั้งดานการบริหารโครงการอาหารกลางวัน ทั้งดานการดําเนินงานและ
กระบวนการตาง ๆ ที่เสนอไวในเอกสารฉบับนี้ก็ชัดเจนอยูแลว ผมเห็นดวยทุกขอ 
และไดมีผูอภิปรายมากแลว ในเรื่องเหลานี้ผมเห็นดวย แตผมอยากจะกราบเรียนกับ 
ทานประธานวา โครงการนี้จะแกไขปญหาไมไดถาหากวาโรงเรียนไมลงทุนดานบุคลากร 
ผมอยากใหโรงเรียนทุกโรงเรียนหรือใหรัฐบาลนี้ลงทุนดานบุคลากร คือควรจัดสรร
งบประมาณใหมีครูโภชนาการทุกโรงเรียน ทานประธานครับ มีคนเรียนจบปริญญาตรี 
ทางโภชนาการในมหาวิทยาลัยต าง  ๆ  ทั่ วประเทศมากมายกําลั งตกงานอยู 
ในขณะเดียวกันถาเรามองเห็นวา การจัดโครงการอาหารกลางวันแกนักเรียนนี้เปน
โครงการที่จะทําใหเด็กของเราเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและเปนกําลังหลักของ
ประเทศชาติในโอกาสตอไป เพราะฉะนั้นในทางวิชาการนั้นผมคิดวาควรจะจัดสรร
งบประมาณใหมีครูโภชนาการทุกโรงเรียนจะไดชวยแกปญหา ถึงแมวาการจัดโครงการ
อาหารกลางวันนั้น บางโรงเรียนหรือบางทองถิ่นอาจจะจัดโดยผูปกครองดําเนินการ  
หรือองคกรใดมาดําเนินการก็แลวแต แตถาหากวาไมมีนักวิชาการทางโภชนาการดูแล
ควบคุมอยางถูกตองแลว ผมคิดวาการจัดโครงการอาหารกลางวันก็ไมประสบความสําเร็จ
และเปนการสูญเสียงบประมาณครับทานประธาน ขอบคุณครับ 



 ๑๓๙ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๔๗/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณสมบัติ ยะสินธุครับ 
  นายสมบัติ ยะสินธุ (แมฮองสอน)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม  
นายสมบัติ ยะสินธุ ส.ส. แมฮองสอน พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ จากรายงาน
ผลดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจําป ๒๕๕๐  
ผมอานรายงานแลว ผมมีความชื่นชมยินดีเห็นดวยกับโครงการนี้เปนอยางยิ่ง แตผมมาดู
ตรงที่อานรายงาน ผมดูตรงที่อุปสรรคและดําเนินงานวาทั้ง ๆ ที่คณะกรรมการทราบ
ปญหาแลววามีปญหา ๑ ถึง ๗ อยางที่เพื่อนสมาชิกหลายทานไดติงไววาจะทําอยางไร 
เมื่อทานทราบปญหาแลว งบประมาณตอไปหรือคร้ังตอไป ทานจะดําเนินการอยางไร  
อันนี้ผมฝากถามและทานกรุณาชี้แจงและก็ตอบดวยนะครับ แลวก็ประเด็นที่ยังมีปญหา
อ่ืนในพื้นที่ผม อยากใหทานประธานผานทางทานรัฐมนตรี เพราะวาผมอยูจังหวัด
แมฮองสอน ซึ่งถาเกิดเปรียบเทียบการศึกษาแลวดอยกวาที่ อ่ืนมากมาย ประเด็นที่ 
ทานอาจารย ครู ที่แมฮองสอนฝากผมมา --------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๐ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วชิราภรณ ๔๘/๑ 
 
จากการที่บังคับเรียนแค ๙ ปของการศึกษาของเรา ทําใหในจังหวัดแมฮองสอนมีโรงเรียน  
ที่ไมขยายโอกาสเยอะมาก อยูหางไกล จากเดิมเปนหมูบานมี ป. ๑ ถึง ป. ๖ พอจบ ป. ๖ 
แลวไมทราบวาจะไปเรียนที่ไหน อยูหางไกลกัน เดินทางหลายชั่วโมง ทีนี้เขาก็เลย            
มีโครงการโรงเรียนพักนอน หมายความวาถาเดินทางไปกลับไมไดก็มานอนที่โรงเรียน      
ที่สามารถไปกลับไดทางรัฐบาลจายเปนคารถ ๖ บาทตอคนตอวัน สวนคนที่ไมสามารถ
กลับไดก็มาพักที่โรงเรียน ทีนี้ปญหาเปนอยางนี้ครับทาน ในเมื่อไดรับงบประมาณอาหาร
กลางวันแลว เด็กที่มานอนตองกินถึง ๓ ม้ือ เปนปญหาของจังหวัดแมฮองสอน ผมคิดวา
ไมเฉพาะจังหวัดแมฮองสอนหรอกครับ ผมวาหลาย ๆ ที่ปญหาคงคลาย ๆ กัน ผมเลย
อยากจะเสนอทานประธานผานไปทางทานรัฐมนตรีวาเราจะแกไขอยางไร เพราะตรงนี้
บางประเด็นทานอยูทางกระทรวงอาจจะไมไดรับทราบปญหาที่แทจริงวาเด็กที่ไมสามารถ
กลับไปบานไดแลวตองพักกับโรงเรียน แลวก็กินกับโรงเรียน ๓ ม้ือ เขาไดรับเทาเทียมกับ
โรงเรียนทั่ว ๆ ไป แตจริง ๆ แลวโรงเรียนประเภทนี้คลาย ๆ กับโรงเรียนประชานุเคราะห
หรือวาประชาสงเคราะหที่เขาไดรับอุดหนุนไปประมาณวันละ ๖๐ บาทตอคน แตโรงเรียน
เหลานี้ไดรับแค ๑๐ บาท ผมเห็นใจอาจารย แลวก็บุคลากรหลาย ๆ ทานตองควัก
เงินเดือน แลวเด็กก็อดอยากมาก อันนี้ผมฝากทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีดวย  
นะครับ ในหลักเกณฑ ผมไมทราบวาผมไดขอมูลมาผิดหรือเปลาวาหลักเกณฑถามีเด็ก 
ต่ํากวา ๑๒๐ ไดจัดสรรไป ๑๐๐ เปอรเซ็นต แตถาเกิน ๑๒๐ ไดรับจัดสรร ๓๐ เปอรเซ็นต 
ไมทราบวาเปนเฉพาะจังหวัดแมฮองสอนหรือเปลานะครับ  ถาเกิดวาได รับแค               
๓๐ เปอรเซ็นต อีก ๗๐ เปอรเซ็นตเราจะแกปญหาของเด็กนักเรียน นอง ๆ ไดอยางไร ใหมี
คุณภาพชีวิตและก็มีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ แลวเปนอนาคตของชาติตอไป อันนี้      
ผมฝากวาถา ๗๐ เปอรเซ็นตนั้นเราจะทําอยางไร ขอเสนอแนะของผมนะครับวาควรจะมี
การสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต เพราะวาเด็กมีความพรอม ตอนเย็นเด็กวาง ๆ 
อยูก็ไปปลูกผัก รดน้ําตนไม รดผัก ใชเวลาแคนิดเดียว เพื่อใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ดวย ประการที่ ๒ คือวาใหหนวยงานที่มีโครงการใกลเคียงกันบูรณาการ เชน เกษตร 
พัฒนาที่ดิน ที่มีโครงการที่ใกลเคียงกันไปพัฒนา แลวก็ไปสงเสริมใหเด็กมีความรู 
แลวก็ชวยเหลือตัวเองไดพอสมควร และทางอาจารยและครูฝากบอกวางบประมาณที่ 



 ๑๔๑ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๔๘/๒ 
 
จัดสรรลงมาแตละครั้งนั้นลาชาครับ เวลาเปดเทอมมาเด็กตองกินแลวแตงบประมาณ     
ยังไมมา ตรงนี้ผมฝากไววาเราจะทําอยางไรใหการดําเนินการหรือการบริหารงานตรงนี้
ชวยใหเด็กและใหโรงเรียนสมบูรณแบบ ผมฝากทานดวย ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมคิด บาลไธสง ครับ 
  นายสมคิด บาลไธสง (หนองคาย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
สําหรับกระผมจะอภิปรายในสวนที่เพื่อนสมาชิกผูมีเกียรติที่อภิปรายไวแลวที่ยังไมได    
พูดถึงเทาไรนะครับ  
  อันดับแรกก็อยากพูดถึงผลการดําเนินงานดานภาวะโภชนาการ จากการ
รายงานนี้พบวาผลการดําเนินงานดานภาวะโภชนาการอาหารกลางวันมีแนวโนมลดลง--- 
 
                                       - ๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๒ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๔๙/๑ 
 
อันนี้ดูสถิติจากตัวเลขแลวก็เหลืออยูประมาณรอยละ ๕ รอยละ ๖ ประมาณนี้ ที่ยังเหลือ
ภาวะโภชนาการ 
  สําหรับการขาดแคลนดานพลังงานดานตาง ๆ ที่สรุปอยูในหนา ๖ จากการ
รวมทุกสังกัดของนักเรียนแลว ปรากฏวานักเรียนจะขาดแคลเซียมสูงที่สุด ไดรับต่ํามาก 
รอยละ ๑๔.๘๑ รองลงไปก็คือวิตามิน เอ รอยละ ๓๘.๘๔ รองลงไปก็คือแรเหล็ก รอยละ 
๔๘.๙๐ อันนี้คือตัวเลขที่เรามองเห็นงาย ๆ โดยภาพรวมของนักเรียนทุกสังกัด ถามาดู
นั ก เ รี ยน ในสั ง กั ดของ  สพฐ .  ที่ เ ร ากํ าลั งพู ดถึ ง โค ร งกา รนี้ อ ยู  ต่ํ าที่ สุ ดก็ คื อ 
รอยละ ๑๕ รอยละ ๑๕ คือแคลเซียม รองลงไปก็คือวิตามิน เอ รอยละ ๓๕.๒ รองลงไป
คือแรเหล็ก รอยละ ๔๖.๗  เมื่อเราดูตัวเลขตรงนี้แลว ทางคณะผูดําเนินการโครงการ 
ไดเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค ผมเห็นดวยในเรื่องปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเร่ือง 
ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันนี้ตอนแรกสับสนมาก เพราะวาตอนแรก ๆ นั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมชํานาญในเรื่องนี้ ก็เลยทําใหเสียเวลาอยูหลายเดือน  
ในฐานะที่ผมเคยทํางานเปนครู เปนศึกษานิเทศกมากอนก็เห็นวาอันนี้เปนอุปสรรคจริง ๆ 
ตามที่รายงาน โดยเฉพาะขอที่ ๒ ขาดกําลังคน ผมเห็นดวย ไมเพียงพอจริง ๆ เพราะวา 
ชวงระยะเวลา ๔ - ๕ ป ถอยหลังคืนไปนี้ นโยบายลดกําลังคน เมื่อลดกําลังคน คนก็ไมพอ 
คนเกษียณออกไป ครูเกษียณก็ไมไดเพิ่ม จะเพิ่มมาก็ประมาณรอยละ ๒๐ ประมาณนี้ 
จากการเกษียณ อันนี้ก็คือปญหาอุปสรรคดานกําลังคน บางโรงเรียนมีนักเรียน ๑๐๐ คน 
มีครูอยู ๔ - ๕ คน หองใดก็ตามที่ครูคนไหนเปนเวรจัดทําอาหารใหเด็กนักเรียน เพราะวา
เราไมมีบุคลากร ตองเปนครูประจําชั้น วันนี้ครูคนนี้เปนคนทําอาหาร เด็กนักเรียนหองนั้น
ก็ทําอาหารชวยครูทั้งชั้น ทั้งวัน อันนี้คือขอเท็จจริง ปญหาของมันก็คือขาดกําลังคน 
เพราะฉะนั้นตามที่ผูมีเกียรติบอกวาตองจัดใหมีบุคลากรดานนี้ ผมเห็นดวย ไมตองถึงจบ
ปริญญาตรี เอาแค ปวช. เรื่องนี้ก็พอแลว ทําอยางไรจะมีคนเปนหัวขบวนในการทําอาหาร
ใหเด็กกินแตละวัน ปกติแลวเดี๋ยวนี้เปนครูประจําชั้นเปนเวร อันนี้โรงเรียนที่อยูบานนอก
มันเปนลักษณะอยางนั้นจริง ๆ ขาดบุคลากร 
 
 



 ๑๔๓ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๔๙/๒ 
 
  ปญหาอุปสรรคที่ผมอยากอภิปรายเพิ่มเติมก็คือ ถาพูดถึงเรื่องการนิเทศ
ติดตามผลก็มีอยู แตไมคอยมีระบบอยางที่วา เพราะวาแตละสถาบัน แตละเขตการศึกษา 
ก็คิดกัน ระบบวิธีการนิเทศของศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบคิดขึ้นมาเอง ไมเปนระบบ  
  สําหรับขอเสนอแนะที่ทางคณะผูดําเนินการโครงการนี้เสนอแนะมา  
ผมเห็นดวยทุกขอ แตผมอยากเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ เมื่อเห็นวาเด็กขาดวิตามิน  
ขาดแคลเซียม ขาดแรธาตุตาง ๆ วิตามิน เอ  วิตามิน บี แลวก็แคลเซียม ผมมองเห็นวา
ปญหาของเกษตรกรของบานเรา -------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๕๐/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๕๐/๑ 
 
ผมอยากเสนอแนะทางคณะผูดําเนินการโครงการวาทําอยางไร ถามันเปนกฎหมาย 
หรือพระราชบัญญัติผิดอะไรตรงไหนที่ทําไมได เราจะแกไดไหม ตั้งเปนกองทุนพิเศษ
ขึ้นมาในกองทุนนี้อีก เชน ผมยกตัวอยาง บานผมอยูภาคอีสานไมมีสวนเงาะหรอกครับ 
ถาเวลามีปญหาเงาะทางภาคตะวันออก ทําอยางไรนักเรียนในภาคอีสาน ภาคเหนือจะได
กินเงาะ อยากใหทางกระทรวงศึกษาธิการมองเห็นวา ทําอยางไรจะระบายผลไมอันนี้ออก 
ใหนักเรียนกิน อยางนอยคนละ ๑ กิโลกรัม ก็บุญแลวครับ เปนบุญของเด็กแลว ถาได
มากกวานั้นยิ่งดี อยากใหทางกระทรวงศึกษาธิการไปคิดวาเราจะชวยเหลือเกษตรกร
อยางไร โดยใหเด็กไดกินผลไมที่มีคุณภาพและราคาถูก เวลาผลไมลนตลาดเราก็เอา
กองทุนอันนี้ออกมาจัดซื้อ สงงบประมาณไปยังจังหวัดหรือเขตการศึกษาใหจัดการใหแก
โรงเรียนเฉลี่ยเปนรายหัวละกี่บาทก็วาไปนะครับ อีกอยางหนึ่งถาพี่นองทางภาคใตมี
ปญหาเรื่องลองกอง เด็กบานอีสานไมมีหรอกลองกอง ทําอยางไรจะไดกินลองกอง 
สักคนละครึ่งกิโลกรัม อยากใหเอาตรงนี้เขาไปคิด เพื่อจะไดชวยเกษตรกรแลวก็เปน 
วงการศึกษา ถาทุกโรงเรียน ๓๐,๐๐๐ กวาโรงของชั้นประถม ซื้อไปแจกใหโรงเรียนกิน 
คนละ ๑ มันก็จะไดราคาถูก แลวก็จะไดกินผลไมที่มีคุณภาพ เวลาลําไยที่ภาคเหนือ 
ลนตลาด ทําอยางไรเด็กจะไดกินลําไยทั่วประเทศ ซึ่งภาคใตก็ไมมีลําไย ภาคอีสานก็มีลูก
เล็ก ๆ แกน ๆ ตามริมฝงโขง ถาลึกเขามาทางศรีสะเกษไมตองพูดถึง ไมมีตนลําไยหรอก 
อันนี้ก็อยากเสนอแนะใหทางผูรับผิดชอบโครงการของกระทรวงศึกษาธิการไดนําสิ่งที่ผม
ไดเสนอแนะนี้เปนการชวยเหลือเกษตรกรไปอีกทางหนึ่ง ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ดอกเตอรอภิชาต การิกาญจน  
  นายอภิชาต การิกาญจน (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายอภิชาต  การิกาญจน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย  
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ในประเด็นเรื่องกองทุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ผมคิดวาวันนี้เรามีกองทุนแลว มีตนทุนของเงินที่จะใชเปนกองทุนเพียงพอ 
มีดอกผลในแตละปที่จะนํามาใชเพียงพอ เหลือเพียงประการเดียวก็คือระบบในการ
จัดการที่จะบริหารกองทุนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการ ผมคิดวาสิ่งนี้เปนสิ่งที่เรา 



 ๑๔๕ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๕๐/๒ 
 
ตองกลับมาจัดการกันใหม เพราะเทาที่ผานมาเราจะเห็นวาจัดกันไปโดยใหเปนไปโดย
ธรรมชาติมากเกินไป วัตถุประสงค ๓ เร่ืองที่ผมคิดวาเราตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาก็คือ  ๑. เพื่อ
การแกไขปญหาทุพโภชนาการของเด็กในระดับประถมศึกษา  ๒.  การแกปญหา 
การขาดแคลนอาหาร ทางดานปริมาณ และทางดานคุณภาพ   ๓.  การแบงเบาภาระของ
ผูปกครอง โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตชนบทยากจน ซึ่งเรื่องนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะใหโอกาส
กับเด็กในชนบทที่จะมีโอกาสเรียนหนังสือ มีโอกาสไดสรางความกาวหนาในชีวิต  
ในอนาคต ผมคิดวา ๓ – ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการหรือผูบริหารกองทุนตองทํา ผมมี
ขอสังเกตดังตอไปนี้ครับ  

เร่ืองที่ ๑ ก็คือกระบวนการในการจัดระบบขอมูลของโรงเรียนทั้งหมด 
ทั่วประเทศในทุกเขตการศึกษาทั้ง ๑๐ เขต ในเขตเทศบาล ในเขตขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นทั้งหมด การจัดระบบจะตองเปนระบบที่ เพียบพรอมและเปนปจจุบัน  
อยางนอยในรอบ ๑ ปตองมีขอมูลชัดเจน เหตุผลที่ตองมีขอมูลที่ตองเปนปจจุบันเพราะวา 
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสรางประชากรวันนี้มันเปลี่ยนไปมาก เปลี่ยนไปมากจาก
ความสําเร็จในการคุมกําเนิด ในการรณรงค เปลี่ยนไปมากจากภาระของผูปกครองที่พอ
แมตองเดินทางเขาไปทํางานในเมืองแลวเด็กอยูภายใตการดูแลของ ปู ยา ตา ยาย  
หรือญาติพี่นอง --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                - ๕๑/๑ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๖ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ณัฐชนก ๕๑/๑ 
 
สิ่งเหลานี้ทําใหจํานวนเด็กในโรงเรียนประถมทั่วประเทศมีการเปลี่ยนแปลง มีการลด  
มีการเพิ่ม การสํารวจขอเท็จจริง การสํารวจขอมูลที่เปนจริงในรอบปจะเปนสวนหนึ่ง 
ในการที่จะนํามาใช เปนขอมูลในการจัดการที่ เปนระบบในเรื่องเหลานี้  ไมวาจะ 
เขตการศึกษา หรือจังหวัด หรือภูมิภาค ผมคิดวาความแตกตางในจํานวนโรงเรียน  
ในจํานวนเด็ก  เราตองมีขอมูลที่ เ รียกใชไดทันที  โดยเฉพาะระบบออนไลนวันนี้ 
ที่กาวหนาไปมากไมใชเร่ืองยากครับ  
   ประเด็นที่ ๒ กระบวนการในการสรางเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของเด็กนักเรียน ซึ่งเด็กเปนผูที่ไดประโยชนโดยตรงจากโครงการอาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา ผมคิดวามิติทางสังคมในสวนนี้เปนเรื่องจําเปนที่เราตองทํา 
นะครับ ทําอยางไรใหผูปกครองนักเรียนไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของโครงการ ทําอยางไร
ใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการจัดการในบางสวนที่สามารถจะเปนภาระได  
ทําอยางไรใหนักเรียนซึ่งเปนผูไดรับประโยชนจากโครงการสามารถเขามามีสวนรวม 
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการปลูกผักสวนครัว ในการเตรียมอาหาร ในการชวยกันทํา 
เปนการฝกระบบชีวิตของเด็กซึ่งเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง เร่ืองนี้ผมคิดวา 
เปนเรื่องที่ตองทํา แลวมิติในทางสังคมของเด็ก การที่จะใหโอกาสเด็กไดนั่งทานขาว 
พรอม ๆ กัน ๑๐๐ เปอรเซ็นต มันเปนความสุขทางใจมากกวาความสุขทางกายที่ได 
อ่ิมทองในแตละวัน เพราะฉะนั้นการจัดสรรที่เรามีเงินเพียงพอจากดอกผลของกองทุน  
ผมคิดวาวันนี้เรานาจะจัดการใหครบถวน ๑๐๐ เปอรเซ็นต เพื่อใหเห็นวามิติในทางสังคม
ในการอยูรวมกันของเด็กทั้งหมดไมใชสวนหนึ่งได อีกสวนหนึ่งไมไดรับ มันจะเปนการ
สรางเสริมกระบวนการในระบบชีวิตของเด็ก 
   ประการที่ ๓ กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของที่จะ
สรางสรรคในเรื่องตาง ๆ ผมคิดวาการพัฒนาในทุกเรื่อง ไมวาจะเรื่องการเรียน การสอน 
เร่ืองอาหารกลางวัน เร่ืองกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณภาพของเด็ก
วันนี้ หลักใหญความสําเร็จทั้งหมดอยูในสวนที่ผูบริหารโรงเรียนกับบุคลากรในโรงเรียน
จะตองรับผิดชอบ แลววันนี้เราเชื่อวาภายใตความไมลงตัวในโครงสรางของการจัดการ 
ในการปฏิรูปการศึกษาจากป ๒๕๔๒ มาที่ยังไมลงตัว คุณภาพของการศึกษาจะไปอยูใน 



 ๑๔๗ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๕๑/๒ 
 
หองเรียนนะครับ เด็กจะเรียนหนังสือ จะเรียนรูสังคม จะมีประสบการณ ไปอยูในการเรียน
การสอน ไปในความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียนเปนเรื่องหลัก เพราะฉะนั้น
สิ่งนี้การทําความเขาใจในบุคลากรที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวจึงเปนเรื่องที่ผมคิดวา
ผูบริหารกองทุนจําเปนจะตองทําความเขาใจใหตระหนักถึงเรื่องเหลานี้นะครับ 
   เร่ืองที่ ๓ เปนกระบวนการในการใชชองทางสื่อสารตาง ๆ เพื่อชี้แจง 
ใหสังคมนี้ไดตระหนักถึงความสําคัญของโครงการใหไดเห็นวาโครงการนี้เปนความจําเปน
ในการสรางอนาคตของชาติในวันขางหนา การประชาสัมพันธ การสื่อสาร การใหขอมูล 
จะเปนความจําเปนที่กองทุนจะตองทํานอกเหนือจากการจัดการในเชิงระบบที่ผมพูดมา
ขางตน แลวผมคิดวาความสําเร็จในการบริหารกองทุนโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน
และผูดําเนินการจะสามารถดําเนินการใหเปนประโยชนมากขึ้นภายใตความพรอมที่เรา 
มีกองทุนที่เพียงพอ ดอกผลที่เพียงพอในการจัดการใหครบถวนสมบูรณ ผมจึงคิดวา 
การกระจายอยางเปนธรรมและเพียงพอเปนสวนหนึ่งที่ทําใหคุณภาพของการดูแล
คุณภาพชีวิตของเด็กประถมศึกษา โดยเฉพาะในชนบทจะไดรับคุณประโยชนมากยิ่งขึ้น
ครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณรังสิมา รอดรัศมี ครับ 
   นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดสมุทรสงคราม กอนอื่นดิฉันตองขอชื่นชมพรรคประชาธิปตยกอน เพราะวามี 
คณะครูและนักเรียนฝากดิฉันมาขอขอบคุณพรรคประชาธิปตย ------------------------------- 
 

           - ๕๒/๑ 
    
 
 
 
 



 ๑๔๘ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริลักษณ ๕๒/๑ 
 
โดยเฉพาะในสมัยทานชวน หลีกภัย ที่เนนถึงความสําคัญของเด็กไดมีโครงการอาหาร
กลางวัน แต ๑๐ บาทสมัยนี้มันไมสามารถที่จะซื้ออะไร เพราะวาดิฉันเปนเจาของ
รานอาหาร ดิฉนัทราบดีถึงราคาอาหาร เพราะตอนนี้ไปซื้ออะไร เงิน ๑๐ บาทซื้อแทบไมได
เลย เพราะมันขึ้นราคาหมดทุกอยาง เพราะฉะนั้น ๑๐ บาท ทานจะมาแกปญหา 
ทุพโภชนาการใหกับเด็ก ดิฉันวาแกไมไดหรอกคะ แตปจจุบันนี้เด็กที่มีทุพโภชนาการ 
ดิฉันคิดวามีนอยลงแลว แตเมื่อเด็กทุพโภชนาการมีนอย ดิฉันก็อยากจะใหทางดาน
กองทุน คณะกรรมการเนนใหเด็กมีอาหารกลางวันใหมีครบถวนทุกคนนะคะ ตามจํานวน
นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ไมใชวาใหแค ๕๐ เปอรเซ็นต เด็กคนนี้นั่งกิน คนอื่นก็ไปมอง
เด็กคนที่ไดกิน คนไหนไมไดกิน สลับวันกิน สมมุติวาวันนี้เด็กเลขที่ ๑ เลขที่ ๓ ไดกิน  
เด็กเลขที่ ๒ ไมไดกิน เด็กเลขที่ ๔ ไมไดกิน พรุงนี้เด็กเลขที่ ๔ ไดกิน เลขที่ ๒ ไดกิน  
เด็กเลขที่ ๑ ที่ ๓ มานั่งมอง สลับกันกินแลวก็มานั่งมองกันกิน ดิฉันมองเห็นสภาพแลว
ดิฉันก็เศราใจนะคะ เพราะฉะนั้นถาพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลดิฉันคิดวาโครงการนี้ 
เด็กไดกิน ๑๐๐ เปอรเซ็นตแลว แตทีนี้วาทานรัฐมนตรีนั่งอยูนี่ ถายังอยูถึงนะคะ แลวก็ถึง
งบประมาณหนา ดิฉันก็อยากจะใหทานเนนถึงงบประมาณในสวนนี้ใหมาก ๆ อยาไปเนน
โครงสรางใหมันมากนัก ดิฉันเห็นเนนแตถนนหนทางอยางเดียวเลย เร่ืองอาหารการกิน
ของเด็กมันก็มีความสําคัญ เงิน ๑๐ บาท ดิฉันบอกแลวนะคะวาดิฉันเปนเจาของ
รานอาหารมันทําอะไรไมได ทานตองไปเนนถึงเรื่องนี้ดวยนะคะ และอีกอยางหนึ่ง 
คือการจัด ก็ควรที่จะจัดใหครบถวนนะคะ  
   อีกประการหนึ่งคือวาเงินที่ใหไป ใหแตเฉพาะใหกับเด็ก แตคาจางที่จะให
คนมาทําอาหารใหเด็กมันไมมีให แลวก็คนที่จะมาทําใหเขาก็ตองกินตองใช จะใหเขามา
ทําใหฟรีมันเปนไปไมได แลวถาเกิดใหถูกก็ไมมีใครมารับจางทําอีก ผลที่สุดก็กลับมาตก
กับครู ครูโรงเรียนไหนที่มีครูคหกรรม ครูคหกรรมก็จะไปทําในเวลาที่มีวิชาสอนทาง 
คหกรรม แตถาโรงเรียนไหนไมมีครูคหกรรมก็เอาครูที่สอนธรรมดามาทํา แลวครูก็ตองมา
รับภาระ ตองไปจายตลาดเอง ตองมาทําครัวเอง ก็เปนปญหาใหกับทางคณะครูนะคะ  
   อีกประการหนึ่งคือ ดิฉันมองวาการทําอาหารใหกับเด็ก เราจะทําใหมัน
เหมือนกันทุกคนกินมันเปนไปไมได ในฐานะที่ดิฉันเปนพยาบาล ดิฉันก็เนนนะคะวา  



 ๑๔๙ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริลักษณ ๕๒/๒ 
 
เด็กแตละคนก็ไมเหมือนกัน เด็กบางคนก็เปนโรค อยางเชน โรคเบาหวานจะใหกินขาว 
เยอะ ๆ มันอวนฉุ แตวาน้ําตาลมันมาก เพราะฉะนั้นมันตองมีโภชนากรมาดูแลเรื่อง
อาหาร แตจะใหมีทุกโรงเรียนมันเปนไปไมได คุณควรจะมี อยางเชน โรงเรียนใหญ ๆ  
มีจํานวนนักเรียนสมมุติมากกวา ๑,๐๐๐ คน จะตองมีโภชนากร ๑ ตําแหนง หรือวามีที่
จังหวัดก็ทําสถิติวาโรงเรียนไหนที่มีเด็กที่เปนโรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไตกินเค็ม
ไมได ไมใชทุกคนก็กินเหมือนกันหมดเลย แลวมันก็ไมไดแกปญหาใหเขา แทนที่จะ 
ชวยเขา กลับใหเขาตายเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นดิฉันก็เนนเรื่องเกี่ยวกับทางดานโภชนาการ
ดวย    
   อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับขอเสนอแนะ ดิฉันอยากจะเห็นวากองทุนอาหาร
กลางวันไมใชเนนใหเด็กกินอิ่มอยางเดียว กินอิ่มแตวาอิ่มแลวไมสะอาด เอาใสถาด  
ใสถาดเอาไวแลวตั้ง ไมมีอะไรปดเลย เพราะโรงเรียนไมมีตูกับขาว แลวก็ใสจาน  
บางโรงเรียนไมมีถาดหลุมดวย ถาดหลุมก็ควรที่จะเปนสแตนเลส (Stainless) บางทีก็จะ
เปนชามสมัยกอน มันไมใชเปนชามแบบสแตนเลส----------------------------------------------- 
 
                  - ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๐ 
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พูดงาย ๆ นะคะ ดิฉันก็อธิบายไมถูก เขาเรียกเกี่ยวกับพวกซุปเปอรแวร (Superware) 
อะไรอยางนี้โดนความรอนก็มีผลกับสุขภาพของเด็กดวย เพราะฉะนั้นความสะอาด 
ก็สําคัญ ทานจะสังเกตไดเห็นไหมคะ แตละโรงเรียนบางโรงเรียนเปนโรคทองรวง อาหาร
เปนพิษ ก็สงผลกระทบมาทางดานสุขภาพของนักเรียน 
    อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองสะดวกและก็ปลอดภัยดวย เพราะบางโรงเรียนนั่งกินขาว
อยูบนโรงอาหาร แตขางลางใตถุนโรงเรียนเปนน้ําครํา นั่งกินไปตบยุงไป ดิฉันพูดมาหลายป
แลววาควรที่จะพัฒนาตรงโรงอาหารใหดี ไมใชน้ําทวมเด็กก็ตองลุยน้ําไปกินขาว แลวก็ทํา
ใหเด็กเกิดอุบัติเหตุได 
  อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดวย ก็อยากใหมีสถานที่ใหเด็ก 
ไดกินอาหาร ขนาดเรากินไปนั่งใกลสวมเรายังไมอยากจะกินเลย แตบางที่โรงอาหาร 
ไมมีที่ ตั้งใกลกับสวม อยางนี้อากาศไมดีก็ทําใหเด็กกินไมไดมากพอสมควร  
  อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองกรรมการบริหารกองทุน ดิฉันดูแลวกรรมการบริหาร
กองทุน มีแตผูหลักผูใหญทั้งนั้นเลย แตวาดูแลไมมีครูที่เปนครูปฏิบัติ คืออันนี้นั่งแต 
บนโตะ แตควรที่จะเอาครูที่ปฏิบัติจริง ๆ เขามาเปนคณะกรรมการดวยทานจะไดรูปญหา
จริง ๆ เพราะเขาปฏิบัติ คุณเปนคนสั่ง แลวปหนึ่งคุณประชุม ๒ ครั้ง ดิฉันดูแลวประชุม 
๒  ครั้ ง   ถาจะทําให โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงคควรที่จะประชุมใหมากกวานี้  
แลวดําเนินการใหจริงจังหนอย ไมใชประชุมแลวก็ไมคอยเห็นผลอะไรเลย ดูแลวโภชนากร
ในนี้ก็ไมมี ควรที่จะตองโภชนากรเขามาดวย หรือวาผูทรงคุณวุฒิ ดิฉันดูแลวก็ไมทราบวา
เปนนักโภชนากรหรือเปลา ควรเนนตรงนี้ดวยนะคะ กองทุนนี้จะไดประโยชนคุมคา  
อ่ิมดวย ไดคุณคาทางสารอาหารดวย ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสมบู รณ  อุทั ย เ วี ยนกุ ล  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร  จั งหวั ดตรั ง  
พรรคประชาธิปตย  ทานประธานที่ เคารพครับ  ในอดีตทานประธานคงมีอาหาร 
กลางวันทาน  เลยทําให เปนนักเรียนที่ เ รียนเกง  ทานประธานคงทราบนะครับ  



 ๑๕๑ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ(๒) ๕๓/๒ 
 
ในอดีตน้ํากอกที่โรงเรียนตอนเที่ยงวันเปนอาหารวิเศษสําหรับนักเรียนที่ไมมีเงินจะไปกิน
ขาวหรือมีอาหารกลางวัน บางคนก็ใชวิธีนอนหลับในหองเรียนเพื่อลดความเจ็บปวด 
จากการไมไดทานอาหาร ทานประธานครับ เราเชื่อวาการขาดสารอาหารทําใหสมอง 
ไมโปรงใส รางกายเกิดความออนแอ สติปญญาไมพัฒนา ผูบริหารของประเทศก็ได
กําหนดนโยบายที่จะชวยเหลือเด็กดังกลาว เพราะเชื่อวาชาติจะพัฒนาไดก็ตองมีคนที่มี
คุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหโครงการอาหารกลางวันขึ้นมาตั้งแต 
ป ๒๕๐๙ และโดยเฉพาะเปนรูปเปนรางชัดเจนก็คือเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติกองทุน 
เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสมัยรัฐบาล 
ทานอานันท ปนยารชุน ผูบริหารตอมาก็ไดทําโครงการนั้นอยางตอเนื่องมาถึงรัฐบาล 
ทานชวน หลีกภัย ทั้ง ชวน ๑ และชวน ๒ ก็เพิ่มเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐและก็เปน
งบประมาณเขาสูกองทุนจนครบ ๖,๐๐๐ ลานบาท  ในป ๒๕๔๓ ภายใตนโยบาย 
ที่บอกวาเด็กไทยทุกคนตองอิ่มทุกวัน นั่นก็คือมีอาหารกลางวันกินและก็ มีนมดื่ม  
ทานประธานครับ กองทุนปจจุบันนี้ตั้งแตป ๒๕๓๕ มีเด็กนักเรียนไดรับการดูแลอุดหนุน
ทั้งหมด ๙๘๒,๖๔๐ คน เร่ิมมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปจจุบัน ---------------------------------------- 
 
                  - ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๕๔/๑ 
 
ขณะนี้มีเด็กนักเรียนที่ไดรับการอุดหนุนอยูทั้งหมด ๒,๕๗๑,๙๗๒ คน ตัวเลขที่เห็น      
ตามรายงานนะครับ มีบางชวง เชนป ๒๕๔๗ ผมคิดวาขอมูลอาจจะไมถูกตอง ขอใหทาง
คณะกรรมการไดตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับ ทานประธานครับ เด็กนักเรียนของเรามีอยู
ทั้งหมดเทาไรครับ ตามโครงการคือตั้งแตโรงเรียนอนุบาล ตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึง          
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ครับ ตอนนี้เรามีเด็กนักเรียนอยู ๔ ลาน ๗ แสนคน แตกองทุน       
ที่ทานชวยเหลืออยูตอนนี้ครับ เปนโครงการอาหารกลางวันเพียงแค ๒ ลาน ๕ แสนคน 
เด็กอีก  ๒  ลาน  ๑  แสนคนหายไปไหนครับทานประธาน  กลุมนี้ ไมได รับการดูแล            
จากทางภาครัฐเลย เพราะวารัฐอุดหนุนเพียงแค ๕๐ เปอรเซ็นต แตทานประธานครับ   
โดยสภาพความเปนจริงในโรงเรียนปญหาทั้งหลายตกอยูที่ใครครับ คือตกอยูที่ผูบริหาร 
ผูบริหารตองหาวิธีทุกอยางครับ เพราะผูบริหารก็คือครูที่เกงทางดานการบริหารขึ้นมา 
เปนครูใหญ ขึ้นมาเปนผูอํานวยการ แตตองใหเด็กทุกคนไดกินอาหาร เพราะฉะนั้นอาจจะ
มีการขอบริจาคหรือเอาเงินจากผูปกครองมาเพื่อเปนอาหารกลางวัน มีการสอนใหเด็ก
ปลูกผัก เลี้ยงไก ทําทุกวิถีทางครับ แลวเปนอยางไร ไดรับการอุดหนุนไปนอยแลว ณ วันนี้
ครับ ปญหาที่มันเกิดคือวิกฤติการเมืองทําใหสินคาทุกอยางราคาแพง ขณะที่ขาวสาร
ราคาขึ้น น้ําตาลที่ทานใหเขาขึ้นกิโลกรัมละ ๕ บาททันทีไมรูใครรวยครับ แตเด็กนักเรียน
ไมไดกินอาหารเลย เหตุผลเพราะวาเขาตัดเรื่องการทําอาหารที่มีคุณภาพลดลงไป ตรงนี้
ละครับ ผูนําหลังจากสรางวิกฤติใหกับบานเมืองแลวยังไปเบียดบังในเรื่องอาหารการกิน
ของเด็กดวย ทานประธานครับ ทานเชื่อไหมครับวาครูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเขาพดู
วาอยางไร เขาบอกวาปญหาที่นาหวงตอนนี้ก็คือโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
มากกวาความปลอดภัยของเขาอีก เพราะเขารูวาอาหารแพงขนาดนี้ไมรูจะจัดอาหาร
อยางไรใหกับเด็กของเขา พรุงนี้ครับทานประธาน ฝากทานรัฐมนตรีวาทานตองไปคิด
นโยบายวาเด็กอีก ๒ ลาน ๑ แสนคนนี้จะทําอยางไร ทานตองใหเด็กทุกคนตั้งแต 
กอนประถมจนถึงจบชั้นประถมปที่ ๖ ทุกคนจะตองไดรับโครงการอาหารกลางวัน
เชนเดียวกันทุกคน ทั้งเด็กที่ขาดสารอาหาร ทั้งเด็กปกตินะครับ ใชงบประมาณเพียงแค 
๙,๐๐๐ กวาลานบาทแคนั้น ซึ่งไมไดเยอะเลย 



 ๑๕๓ 
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  สวนที่ ๒ คือที่หลายทานพูดแลวครับ ก็คือการอุดหนุนจาก ๑๐ บาท    
เปน ๑๕ บาท หรือ ๒๐ บาทก็แลวแตในจํานวนเงินงบประมาณ เหตุผลเพราะวา
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาเคยไปตกลงกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นครับวา
เขาจะเพิ่มเงินโครงการอาหารกลางวันเปน ๑๕ บาท เนื่องจากภาวะขาวของแพง          
แตทานครับ ผลปรากฏวา ครม. ไมอนุมัติ หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองนําเรื่อง  
เขา ครม. ขอเพิ่มเปน  ๑๓ บาท  เพราะรูแลววาโรงเรียนไมสามารถแกปญหาได             
ผลปรากฏวา ครม. อนุมัติมาวาอยางไรครับ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ บอกวา   
สวนที่เกิน ถาขอเปน ๑๓ บาท สวนที่เกิน ๓ บาทนั้นคุณไปเอาจากองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น รัฐไมมีให ทานคิดดูเถอะครับ แค ๓ บาทตอคนตอนักเรียน ใชเงินไมใช        
กี่ลานบาท เด็ก ๒ ลานกวาคน คนละ ๓ บาท เงินเพียงแค ๗ – ๘ ลานบาทแคนั้นเอง    
บางทีมันนอยนิดเดียวครับถาเปรียบเทียบวาเราไปเชารถเมล  ๔ ,๐๐๐  คันมานี่           
ทานประธานครับ ทานรัฐมนตรีจะตองไปทําเพื่อเด็กทุกคนแลวจะตองเพิ่มเงินอุดหนุน
ใหกับโรงเรียนตาง ๆ เพราะวามันไมเพียงพอจริง ๆ  
  สวนที่ ๓ ครับ ก็คือเร่ืองนมโรงเรียน ที่ทานมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙     
กรฎาคม ป ๒๕๕๑ เชนเดียวกันครับวา ใหเพิ่มราคาคานม นมพาสเจอไรซ (Pasteurize) 
ตอถุงนะครับ ใหเพิ่ม ๑.๔๓ บาท นมยูเอชที (UHT) ใหเพิ่ม ๑.๓๔ บาท ทานทราบไหม
ครับตอนนี้โรงเรียนกําลังมีปญหา เพราะวาสหกรณทั้งหลายตองการที่จะเอาเงินสวนที่
เกินไป ทานออกมติ ครม. แลวทานตองชวยโรงเรียนนะครับ เพราะตอนนี้เปนปญหามาก  
  เรื่องสุดทายครับ ก็คือเรื่องบุคลากร เราจะเห็นวาเราไมมีบุคลากร 
ดานนี้เลย ที่เขาใชอยูตอนนี้ก็คือคุณครูครับ แลวปญหาที่เ ร่ืองหนึ่งก็คือกองทุนไป
กําหนดให โดยสวนใหญจะเปนระเบียบทางดานบุคลากร  ดานการบริหาร และ 
ด า น ก า ร เ งิ น  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 



 ๑๕๔ 
 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     สาริศา ๕๕/๑ 
 
ทานจะสังเกตนะครับ เงินยืมไดเทาไร ซื้ออาหารสดไดเทาไร หรือจะแจกคูปองใชวิธีไหน  
มีการรวบรวมหลักฐานบัญชีอยางไร เปนปญหาที่ยุงยากใหกับครูมากครับ จะไปเนนเรื่อง
การทําอาหาร เร่ืองเสริมธาตุอาหารใหกับเด็กก็ไมไดทํา กลายเปนตองไปทําบัญชี 
เพราะฉะนั้นผมเลยเรียนทานรัฐมนตรีและคณะกรรมการกองทุนวา ทานทําเถอะครับ 
อยางนอยทําใหกับเด็กทุกคนที่เปนเด็กไทยเพิ่มเปน ๑๕ บาท ทานทําประวัติเหมือนกับ
ทานอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท หรืออดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ทานทําเพื่อเด็กทุกคน 
เขาจะไดจําทานไว อยาใหเขาถือวาทานทําเพื่อนอมินี (Nominee) แคนั้นเอง ขอบคุณ
ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ทานสมาชิกครับ ยังเหลืออีก ๔ ทาน เรียงตามลําดับ คุณบัญญัติ เจตนจันทร คุณเธียรชัย 
สุวรรณเพ็ญ คุณสุวโรช พะลัง และคุณธนิตพล ไชยนันทน เปนทานสุดทายนะครับ  
เชิญ คุณบัญญัติ เจตนจันทร ครับ 
  นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง 
พรรคประชาธิปตย กระผมขอตั้งขอสังเกตรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กประถมดังนี้ครับ  
  ประเด็นที่ ๑ ขอตั้งขอสังเกตเรื่องของรายงานกอนครับ คงจะตองขออภัย
ทางคณะผูจัดทํารายงาน ก็อยากจะติเพื่อกอวา รายงานของทานนั้นคอนขางจะมีเนื้อหา
สาระที่ไมละเอียดเทาที่ควร เร่ืองของการแสดงผลของกราฟก็ดี ตารางตาง ๆ ก็ดีนั้น 
ยังไมสมบูรณตามหลักการของสถิติ อยากจะเรียนทานประธานถึงทางดานกองทุนนะครับ
วาในโอกาสตอไปน้ันก็ไดโปรดรายงานที่สมบูรณกวานี้ แลวก็ในสวนของรายงานนั้น 
ไมคอยจะมีบทวิเคราะหเพื่อที่จะใหผูบริหารนําไปคิดอานเปนนโยบายเพื่อหาทางออก 
ในการพัฒนากองทุน คงเปนการรายงานเรียบงาย เปนการรายงานที่ไมมีเชิงวิเคราะห  
อันนี้ก็ฝากตั้งขอสังเกตในที่ประชุมของสภาผูแทนราษฎรแหงนี้  
 



 ๑๕๕ 
 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๕๕/๒ 
 
  ขอตั้งขอสังเกตในประเด็นที่ ๒ ขอชื่นชมเจตนารมณของกองทุนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนนี้ ซึ่งมีมาตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๓๕ ซึ่งมีความปรารถนาดี 
อยางยิ่ งที่ จะให เยาวชนในการศึกษาชั้นประถมนั้นมีภาวะของโภชนาการที่ดี  
ก็สืบเนื่องมาจากยุคสมัยนั้นเรื่องของโภชนาการในนักเรียนคอนขางจะมีปญหา ซึ่งเรา
เรียกวา ทุพโภชนาการ  แตในปจจุบันนี้ ได เปลี่ยนไปมากแลวครับ อยากจะเรียน 
ทานประธานวาในปจจุบันนั้นเปนทุพโภชนาการอีกอยางหนึ่ง ก็คือมีภาวะของอาหารเกิน 
ไมไดเปนภาวะขาดอาหาร เพราะฉะนั้นนี่ละครับ เจตนารมณเหลานี้ ๑๖ ปผานไป พ.ร.บ. นี้
จําเปนจะตองมีการปรับปรุง  พ .ร .บ .  นี้จําเปนจะตองมีการเติมเต็มในสวนของ 
การวิเคราะห ในสวนของการวิจัยที่จะนํามาซึ่งความพอดีในเรื่องของภาวะโภชนาการ  
ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตทางดานสุขภาพของเด็ก จนนําไปสูการพัฒนาการทางดานสมอง 
สติ ปญญา ไอคิว (IQ) จนผลสุดทายก็คือเร่ืองของการพัฒนาชาติ อันนี้ก็ฝากตั้งขอสังเกต
วากองทุนนี้มีเจตนารมณที่นาชื่นชม แตวา ๑๖ ปผานไปนั้น คณะกรรมการบริหาร 
ของกองทุนมิไดมีพัฒนาการในสวนของการพัฒนาพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนเรื่องของการ
วิจัยพัฒนาตาง ๆ เพื่อนําขอเสนอแนะเปนบทสรุปของผูบริหาร  

  ในสวนของขอสังเกต ขอที่ ๓ เร่ืองของความครอบคลุมและก็การเติบโต 
ของกองทุน ความครอบคลุมนั้นเปนปญหา เนื่องจากวา ๑๖ ปผานไปนั้นกองทุนมิได
เติบโต --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๖ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        สุทธิกานต ๕๖/๑ 
 
ตรงกันขามกองทุนนี้กลับแคระแกร็นลง เหมือนกับผลลัพธของกองทุนที่ มีตอเด็ก  
เพราะเหตุวาอาหารตนทุนของอาหารที่นํามาปรุงใหเด็กกินนั้น ๑๖ ปผานไปคาเงินเฟอนั้น
มีทุกป เพราะฉะนั้น ๑๐ บาท เมื่อ ๑๖ ปที่แลวกับ ๑๐ บาทปจจุบันนี้ยอมแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง ความครอบคลุมของจํานวนเด็กนักเรียนที่ไดรับการอุดหนุนก็เพิ่มขึ้น 
ในอัตราสวนที่นอยนิด จากป ๒๕๓๒ รอยละ ๓๐ ป ๒๕๔๙ รอยละ ๔๐ ปจจุบันลาสุด  
ป ๒๕๕๐ รอยละ ๕๐ ของเด็กนักเรียน ป. ๑ ถึง ป.๖ นี่ก็บอกถึงวาการเติบโตของ 
กองทุนนั้นไมทันตอภาวการณเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจ และนอกจากนั้น 
ในป ๒๕๓๕ การศึกษาภาคบังคับเขาใจวาคงจะอยูที่ ป.๖ อยางในปจจุบันรัฐธรรมนูญ
นั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแตป ๒๕๔๐ มานี้การศึกษาภาคบังคับนั้นขยับไปเปนถึง ๑๒ ป 
แนวคิดของตัวกระผมเองและของพรรคประชาธิปตยสอดคลองกัน จนทําใหผมมาลง
สมัครผูแทนราษฎรนี้ก็คือวา อยากจะเห็นเยาวชนนั้นไดเติบโต ไดมีการศึกษาที่พัฒนา 
ทั้งรางกาย จิตใจ สมอง พรรคประชาธิปตยมีนโยบายที่จะใหเด็กไดมีอาหารกลางวันฟรี 
ถึง ม.๖ และมีนมฟรีถึง ม. ๓ ซึ่งผมคิดวายังทันสมัยอยู ในสวนนี้ พ.ร.บ. ตองปรับปรุง 
ในสวนของความครอบคลุมใหขยายจนถึง ม. ๖ ดวย และเด็กนักเรียนที่เรียนประจํา 
ในโรงเรียนเอกชนเขาก็เปนเด็กไทย จริงอยูพอแมเขามีฐานะดีกวา แตผูที่มีฐานะดีกวาคือ
ผูที่เสียภาษีที่มากกวาเขายอมมีสิทธิที่จะไดรับเงิน ๑๐ บาทนี้ดวย ก็ฝากเปนขอสังเกต
ผานทานประธานไปถึงผูรับผิดชอบวา ขอสังเกตหลายอยางนี้เปนสิ่งที่จะตองพัฒนา  
มิใชกองทุนนี้เปนเพียงไสติ่งที่ไมมีประโยชนในการยอยอาหารของรางกายนะครับ  
ไสติ่งคือสิ่งที่ไมเติบโตแลว 
  ขอสังเกตสุดทายก็เปนเรื่องของทางออก ทางออกของทุนนี้นาจะเปน 
ความออนดอยของการบริหารจัดการของกองทุน  ไมวาคณะกรรมการกองทุนก็ดี  
ซึ่งจัดตั้งมานั้นไมสอดคลองกับภารกิจ พ.รบ. การถายโอนกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ จะเห็นวาโครงการนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยากจะเปนผูปฏิบัติงาน 
ยังอยากจะเปนผูปรุงอาหารอยู ซึ่งจริง ๆ แลวทองถิ่นนั้นมีเงินเหลือเฟอที่จะโยกไปโยกมา
ในการที่ทําประโยชนใหสูประชากรของทองถิ่นเขา เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหทองถิ่นเปน 
 



 ๑๕๗ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                   สุทธิกานต ๕๖/๒ 
 
คนหุงหาอาหาร เจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนแมครัว ครูมีหนาที่สอน  
มีหนาที่วิจัยการศึกษา ทองถิ่นเลี้ยงประชาชนของเขาใหอ่ิมหนําสําราญ ถาเลี้ยงไมดี  
ทองถิ่นใกลเคียงเขาจัดงบในสวนของวัตถุอ่ืน ในการพัฒนาวัตถุมาเปนคาอาหารโอกาส
การเลือกตั้งครั้งตอไป เขาก็ไมได รับการเลือกตั้ง อยากจะใหเลขานุการกองทุนนี้  
ทั้งประธานและเลขานุการเปนฝายการเมืองทั้งหมด เพราะจะมีความสามารถในการที่จะ
คิ ดอ า นนอกรอบ  ประธานน า จ ะ เป น รอ งนายกรั ฐมนตรี ที่ ดู แ ลกํ า กั บด า น
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย เลขานุการนาจะเปนกระทรวงหมาดไทย 
ผูชวยเลขานุการนาจะเปนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนเจาภาพ 
ในการดูแลเงินแลวก็ตั้งกองทุนในระดับทองถิ่นที่สามารถจะออกใบเสร็จตาง ๆ เพื่อใหเขา
นําไปลดหยอนภาษีได ก็ขอฝากตั้งขอสังเกต ๒ – ๓ ประการนี้ตอที่ประชุมแหงนี้  
เพื่อผูรับผิดชอบจะไดนําไปปรับปรุงแกไข ขอขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่สอง)   :    คุณเธียรชัย 
สุวรรณเพ็ญ ครับ 
  นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ (ตาก)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ ผม เธียรชัย 
สุวรรณเพ็ญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปตย จากรายงาน 
ที่กองทุนนี้ไดแสดงนะครับ ผมไดอานในหมวดเกี่ยวกับเร่ืองรายรับ รายจาย จากรายรับ
รายจาย และหลักการและเหตุผลที่คณะกรรมการบริหารกองทุนนี้ก็จะเห็นวามีการ 
ขัดกันอยางชัดเจนครับ-------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๘ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       นภา ๕๗/๑ 
 
จากรายรับ รายจายและหลักการและเหตุผลที่คณะกรรมการบริหารกองทุนนี้ ก็จะเห็นวา 
มีการขัดกันอยางชัดเจน ที่วาขัดกันก็คือวาหลักการและเหตุผลก็คือวาตองการใหมีอาหาร
กลางวันใหกับเด็กนักเรียนที่อยูในเกณฑที่จะตองชวยเหลือใหไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
แตจากการบริหารของผูบริหารกองทุนแหงนี้ ทําใหเห็นวาจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเสียใหม เพราะวางบกําไร ขาดทุน หรืองบรายรับ รายจายแสดงใหเห็นถึงวา 
มีงบรายรับสูงกวารายจาย นี่เปนประเด็นที่ ๑ นอกจากนี้จากเหตุที่รายรับสูงมากกวานี้ 
และเมื่อไปดูที่หนา ๓ ก็จะเห็นวาปริมาณของจํานวนนักเรียนที่กองทุนจายใหกับนักเรียน 
ไมวาจะเปนป ๒๕๔๒  ป ๒๕๔๙ หรือป ๒๕๕๐ เราจะใหเขาเพียงแครอยละ ๓๐  
รอยละ ๔๐ และรอยละ ๕๐ ตามลําดับเพียงเทานั้น นั่นก็หมายความวากองทุนมีทัศนคติ
อยางเดียวคือรายรับตองสูงกวารายจาย นี่คือสิ่งที่จะตองแก เพราะฉะนั้นความลมเหลว
ทั้งหมดของกองทุนที่ดี ๆ ที่เปนประโยชนตอนักเรียนมันเกิดกับใคร เกิดจากทัศนคติของ
ผูบริหารกองทุนนี้เปนผูเดียวที่จะตองรับผิดชอบ ทําไมผมตองพูดอยางนี้ เพราะวาสิ่งที่
ทานทําใหเกิดขึ้น ก็คือทานทําใหปากทองของนักเรียนบางกลุมอ่ิม แตมีบางกลุมหิวโหย 
เด็กนักเรียนที่อยูในวัยตั้งแตกอนอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เปนวัยที่
กําลังรับสิ่งตาง ๆ จากสิ่งแวดลอมไดดี ภาพที่เห็นก็คือวาคนหนึ่งไดกิน อีกคนหนึ่งไมไดกิน 
มันกดดันความคิดจิตใจเขาอยางสูง นี่ละครับที่ผมบอกวากองทุนดี ๆ อยางนี้มองในอีก 
แงหนึ่งจากการบริหารที่ลมเหลว  ก็คือดาบที่ ไปทํารายเด็กโดยที่ ไม รู เลย  ผมจึง 
ขอกราบทานคณะกรรมการบริหารกองทุนนี้ตองรีบเปลี่ยนทัศนคติเสียใหมโดยเร็ว  
ทานประธานครับ ผมคงไมตองใชเวลาเรื่องอะไรมากมาย ก็เพียงแตขอเสนอแนะที่จะทํา
ใหก็คือวานอกจากแกปญหาเรื่องการบริหารจัดการแลว เงินกองทุนรายได ณ ขณะนี้ 
ที่เกิดจากดอกเบี้ย ถามวาเราสามารถบริหารใหกับนักเรียนได ๑๐๐เปอรเซ็นตไหม  
ทําไดครับ เพราะจากงบรายจาย รายรับที่เกิดขึ้นมา รายจายใหกับเงินกองทุนนี้เพียงแค 
๑๗๔  ลานบาทตอป  ได  ๕๐  เปอร เซ็นต  เพราะฉะนั้นถาจะได  ๑๐๐  เปอร เซ็นต  
ก็จะเสียเงินไปประมาณ ๓๔๐ กวาลานบาท เพราะฉะนั้นถามวามีเงินพอไหม รายรับ 
เรามีตั้ง ๔๔๔ ลานบาท อันนี้ก็คือได ๑๐๐ เปอรเซ็นตแน อันที่ ๒ ที่เพื่อนสมาชิกหลายคน
ไดพูดถึงวาคาอาหารมันนอย คุณภาพก็เปนหวงวาจะไมได สามารถเพิ่มไดครับ  



 ๑๕๙ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       นภา ๕๗/๒ 
 
จากยอดจํ านวนนัก เรี ยนทั้ งสิ้ น โดยเฉลี่ ยที่ เพื่ อนสมาชิกไดพูด ไปก็ประมาณ  
๒ ลาน ๕ แสนคนตอป ถาเพิ่มคนละ ๑ บาท ก็ใชเงิน ๒ ลาน ๕แสนบาท  เพิ่มขึ้นรายละ  
๒ บาท ก็ใชเงินประมาณ ๕ ลานบาท ถามวาเพียงพอไหม เพียงพอ เพิ่ม ๔ บาท ยังไดเลย 
เสียเงินแค ๑๐ ลานบาท เงินก็ยังเหลือ แลวก็รูจักบริหารกองทุนตาง ๆ ที่เรานําไปฝากไว
วาใครจะเปนผูให เงินรายรับใหสูงสุด เรามีสิทธิเลือกได ในตลาดการเงินขณะนี้ 
มีกวางขวาง เราอยาไปจํากัดเพียงแครูปแบบเดิม ๆ ผมจึงขอเรียนใหผูที่เกี่ยวของกับ 
เร่ืองการบริหารเงินกองทุนเทานี้ สวนในเรื่องเกี่ยวกับเงินที่เราคิดวานาจะเพิ่ม นอกจาก 
ในสิ่งตาง ๆ ที่ผมไดกลาวแลว เราอาจจะเพิ่มไปตามสภาวะเงินเฟอ อาจจะใชตัวเลข 
ของแบงกชาติก็ไดเปนตัวเกณฑหลัก ซึ่งก็จะทําใหคุณภาพของอาหารดีขึ้น ในสวนที่
จําเปนอยางยิ่งก็คือวาเราจําเปนจะตองปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเราที่ดูแล 
เร่ืองอาหารใหเขามีคุณภาพ รูจักอาหารในหมวดหมูตาง ๆ เพื่อที่จะใหเด็กนักเรียน 
ไดรับประทานอาหารครบทุกหมู แลวก็สมประสงคของกองทุนนี้ ผมก็มีเ ร่ืองเรียน 
ใหทานประธานทราบแคนี้ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  คุณ
สุวโรช พะลัง ครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
ผมขออนุญาตตอทานประธานอภิปรายแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการดําเนินการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
ป ๒๕๕๐ ตามที่อยูในมือของทานประธานและสมาชิกทุกทาน--------------------------------- 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๕๘/๑ 
 
ในเหตุผลที่ผมจะกราบเรียนตอทานประธานนะครับ ก็มีเร่ืองใหญ ๆ ที่จะบอกกับ 
ทานประธานดวยกันทั้งหมดประมาณ ๓ – ๔ เร่ืองดวยกัน และเปนขอสังเกตผาน 
ทานประธานไปยังทานรัฐมนตรีและตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนครับ เหตุผลที่ผม
กราบเรียนอยางนี้ก็เพื่อจะเรียนกับทานประธานครับวา หลักการ หลักเกณฑ วิธีการทํา
รายงาน ผมขอแสดงความชื่นชมและขอสนับสนุนในสิ่งที่ไดทํามาที่ปรากฏในเอกสารนี้ 
นะครับ แตสิ่งที่อยากจะกราบเรียนเสริมเพิ่มเติมในหลักการใหญ ๆ ที่อยากจะเรียนตอ 
ทานประธานเพื่อใหเกิดความเติมเต็ม ความสมบูรณในเอกสารมากกวานี้  
   ในเรื่องที่ ๑ ก็คือ ทานประธานครับ ในเอกสารนี้มันก็ฟองอยูแลววา
โครงการนี้เ ร่ิมมาจากรัฐบาลของทานนายกรัฐมนตรีอานันท ป ๒๕๓๕ แลวก็มาถึง 
ทานนายกรัฐมนตรีชวน คร้ังที่ ๑ ป ๒๕๓๖ ดําริกันวากองทุนตั้งทั้งหมด ๖,๐๐๐ ลานบาท  
จุดประกายเปนทุนประเดิมปแรกก็ ๕๐๐ ลานบาท ก็เร่ิมมาในยุคของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 
ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ๕๐๐ ลานบาท คูณ ๑๒ ก็เทากับ ๖,๐๐๐ ลานบาท  
ถาป ๒๕๓๕ มันก็ตองมาครบ ป ๒๕๓๖ ก็ตองมาครบ ป ๒๕๔๘ นั่นคือปฏิทินงาย ๆ  
ซึ่งเปนตัวเลขที่ตองกราบเรียนครับ แตวาสิ่งเหลานี้ทั้งหมดมันไมไดเดินไปถึงป ๒๕๔๘ 
ตามที่ไดวางปฏิทินเอาไวปละไมนอยกวา ๕๐๐ ลานบาท ปรากฏวาใน ป ๒๕๔๓ ครับ  
ซึ่งเปนยุคของทานชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีคร้ังที่ ๒ เผอิญในชวงนี้ครับโชคดี 
ตรงที่วาผมไดมีโอกาสไดเขาไปรูเห็นในโครงการตรงนี้ เคยเปนเลขานุการรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงการคลัง ทาน พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ซึ่งเมื่อสักครูทานก็ไดแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายตอทานประธานไปแลว วาโครงการลักษณะอยางนี้มันเปนโครงการที่อยู
ภายใตความสํานึกของความเปนผูนํารัฐบาลในแตละหวงเวลามากกวา เห็นไหมครับ 
เร่ิมมาตั้งแตยุคทานชวน แลวก็มาครบ ๖,๐๐๐ ลานบาท ก็ในยุคทานชวนอีกเชนเดียวกัน 
ประเด็นของปญหาที่แสดงออกใหเห็นถึงความสํานึก ความเอาใจใส หรือไมเอาใจใส 
ในสภาพของชีวิตของเด็กลูกหลานเยาวชนของพวกเราเอง ทานประธานสังเกตสิครับ
ขณะนี้ในหองประชุมนี้ครับมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูเทาไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในซีกของรัฐบาล เลือกนายกรัฐมนตรีเลือกไปแลวครับ จะไปแสดงความยินดีเดี๋ยวปด
ประชุมกอนคอยไปก็ได นี่มันเรื่องของอนาคตของเด็ก เพราะฉะนั้นรายงานของกองทุน 



 ๑๖๑ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๕๘/๒ 
 
ของคณะกรรมการกองทุนที่เขาแสดงความคิดเห็นเขามานี้ครับ ผมคิดวาถาสมาชิก 
แหงที่ประชุมตรงนี้ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งเปนขอสังเกตแลวก็ซักถาม 
ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกราบขอบพระคุณที่ใหความสําคัญ 
ในเรื่องดังกลาวและตัวแทนของกองทุนที่มารวมรับฟงการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
ในสภาแหงนี้ ตรงนี้ผมฟองทานประธานเลย แตวาอยางไรก็ตามในเรื่องตรงนี้ที่ผม 
กราบเรียนไปแลววามันมาครบ ๖,๐๐๐ ลานบาท ในชวงที่ทานชวนเปนนายกรัฐมนตรี 
คร้ังที่ ๒ แตสิ่งเหลานี้ทั้งหมดนะครับมันไมไดปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้เลย อยางนอย ๆ 
ก็นาจะมีการทําใหปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไดไหมครับ ในปตอไปก็ได เพื่อใหเห็นตอความ
เปนจริงที่ มันเกิดขึ้นในชวงนั้น ภาวะเศรษฐกิจ ทานครับ ในชวงที่ทานชวนมาเปน
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ อยูในภาวะที่ขาวยากหมากแพงนะครับ แมกระทั่งที่ประชุม 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งถึงพวกเราจะเปนฝายคาน เราไดเสียสละ
เงินเดือนคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในภาวะชวงนั้นนะครับ ก็ในภาวะตรงนั้นนะครับ 
รัฐบาลเองก็เปนผูนําเสนอขอเสียสละเงินเดือน หักเงินเดือนคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อชวยรัฐหรือภาวะการเงินขาดมือของรัฐบาลกลาง แตเอาเขาจริง ๆ แลวคงมีสมาชิก
ของพรรคประชาธิปตยเทานั้นแหละครับคือพวกผมที่โดนคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท มาตลอด  
แตถึงแมวาขาวยากหมากแพง  เงินจะขาดกระเปาก็ตาม  ผูนําในชวงนั้นที่ชื่อวา 
ชวน หลีกภัย ไมลืมในเรื่องโภชนาการ ในเรื่องของอาหารกลางวันใหกับเด็กลูกหลาน 
ของคนไทยทั้งประเทศ เติมเงินลงไป แทนที่จะเอาเงินตรงนี้ไปสรางถนน สรางสะพาน 
หรือไปทําโครงการใหญ ๆ แตกลับเอาเงินตรงนั้นมาเติมในสวนที่ขาดตรงนี้เพื่ออนาคต
ของเด็กลูกหลานของคนไทยทั้งประเทศ ----------------------------------------------------------- 
 

- ๕๙/๑ 
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แตสิ่งเหลานี้ทั้งหมดไมไดปรากฏในเอกสารฉบับนี้เลย ไมไดพูดเพื่อจะเอาหนาเอาตา
ใหกับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย แตประการใด แตตองการที่จะเปนตัวชี้วัดหรือเปนมาตรวัด 
ใหเห็นวาสิ่งดังกลาวเหลานี้ทั้งหมดมันอยูที่ความสํานึกของคนที่ เปนผูนํารัฐบาล 
เพราะอยางนอย ๆ การเปรียบเทียบจากการทํารายงานที่ปรากฏในเอกสาร ผูอาน 
อานไปแลวก็จะไดแลเห็นถึงความเปนผูนําในแตละหวงเวลา ในแตละยุค แตละสมัย 
ทานประธานครับ นี่คือในเรื่องที่ ๑ ที่อยากจะกราบเรียนเพื่อจะเติมเต็มในสวนตรงนี้ใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
   คําขวัญของโครงการเพื่อนสมาชิกก็ไดพูดกันไปมากแลว ทานประธานครับ 
เด็กไทยทุกคน ทองอิ่มทุกวัน ขาดไป ๒ ลาน ๑ แสนคน แลวมันจะอิ่มไดอยางไร ตรงนี้ 
คงเปนหนาที่ที่จะตองถามผานทานประธานไปยังทานรัฐมนตรีวาเด็กที่ขาดอีก 
๒ ลาน ๑ แสนคนตรงนี้ ตรงนี้กราบขอบพระคุณที่ทานไดมาฟงการแสดงความคิดเห็น
ของสมาชิกแหงสภาตรงนี้ แตทานตองคิดในฐานะที่ทานมากํากับดูแลเรื่องการศึกษา 
ในเรื่องของการเติบโตของลูกหลานเยาวชนคนบานเรา วาที่ขาดไป ๒ ลาน ๑ แสนคน 
ทําอยางไรจะใหไดทุกคน เพราะถาเปนลักษณะอยางนี้ทานตองไปเปลี่ยน ที่บอกวา 
เด็กไทยทุกคน ทองอิ่มทุกวัน อันนี้ตองเปลี่ยน ตองเปลี่ยนเปน บางคน แลวไปดูไดเลย 
มาวันนี้เขาปที่ ๑๖ - ๑๗ แลวทานประธานครับ ยังผอมแหงแรงนอย ยังขาดสารอาหาร 
ตร งนี้ ก็ ไ ม ป ร า กฏ ใน ร าย ง านนี้ เ ห มื อ นกั น  ก็ เ ป นป ร ะก า รที่  ๒  ที่ อ ย ากจะ 
กราบเรียนตอทานประธานวา นาที่จะมีการบันทึกรายละเอียดลงมาวาผลจากการที่ไป
ศึกษาในเรื่องการเจริญเติบโตของเด็ก เยาวชน แลวเปนอยางไรที่เขารวมโครงการแลว 
ในสวนที่รับบริการไปแลวเปนอยางไร ขาดสารอาหารประเภทใดบาง ควรจะเติมเสริมแตง
ในสวนใดบาง สิ่งเหลานี้ก็ไมปรากฏในรายงานเชนเดียวกัน 
  ในเรื่องที่ ๓ เปนเรื่องสุดทายครับทานประธาน ก็คือในรายงานที่ปรากฏ 
ในเอกสาร ไมวาจะเปนหนาที่ ๕ ก็ดี หนาที่ ๗ ก็ตาม ในเรื่องขอแนะนําหรือในเรื่องของ
ผลการวิจัยก็ดี ผมคิดวาสิ่งเหลานี้ทั้งหมดในรายงานนาจะปรากฏใหเห็นความเปน 
รูปธรรมมากกวานี้ วาปญหาอุปสรรคที่พบเห็นนั้นมาจากที่ตรงไหน โรงเรียนอะไร อาจจะ 
ไมถึงขนาดที่บอกชื่อก็ไดครับ แตอยางนอย ๆ ก็เปนภูมิภาคใหเห็น เพื่ออะไรครับ 
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เพื่อ รัฐบาลกลางจะได เอาไปเติมในสวนที่ขาดใหมันมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
และในขณะเดียวกันผลการวิจัยตรงนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก คงเปนเรื่องของ
รัฐบาลในการที่จะตองเติมเต็มในสวนที่เปนผลการวิจัยออกมาตรงนั้นใหเด็กไดมีโอกาส
รับประทานอาหารครบทุกหมวดหมู นี่คือขอสังเกต ๓ - ๔ ประการที่อยากจะกราบเรียน
ผานทานประธานไปยังทานรัฐมนตรีแลวก็ทางกรรมการกองทุน กราบขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณธนิตพล ไชยนันทนครับ 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม ธนิตพล ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดตาก ในสวน
ของรายงานผลดําเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
จริง ๆ แลวมีเพื่อนสมาชิกหลายคนที่ประสงคจะอภิปราย ผมเองก็เกรงใจเพราะเวลาของ
สภาแหงนี้นอย แตวาดวยความจําเปนครับทานประธาน เพราะวาผมคิดวารายงาน 
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนที่เสนอตอสภา ผมเองเมื่ออานเสร็จแลว 
ผมนาจะไดรับคําตอบแลวก็สามารถกลับไปชี้แจงถึงสิ่งที่พี่นองประชาชน หรือแมแต
ผูปกครองของนักเรียนเขาสามารถที่อยากจะรูวาในแตละป แตละปนั้นเงินกองทุนที่ได 
ตั้งมาตั้งแตสมัยทานนายกรัฐมนตรีชวน จนถึงวันนี้แลวจะสามารถดูแลลูกหลานของ 
พวกเราไดอยางไร แตวาเมื่ออานรายงานการประชุมกราบเรียนทานประธานวา ประเด็นที่
ผมตองย้ําเตือนกับทางคณะกรรมการก็คือวา 
   

       - ๖๐/๑ 
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  เรื่องแรกก็คือขอมูลที่ใหกับพวกเราสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนขอมูล
ที่นอยมาก แลวเรียนวาไมสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดเลย แลวในสวนของ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เห็น ผมจะขออนุญาตทานประธานไดตั้งขอสังเกตไวอยางนี้วา 
นอกจากใชประโยชนอะไรไมไดแลว ขอมูลตาง ๆ ความรูสึกของเพื่อนสมาชิกก็ดี แมแต 
ตัวกระผมเองก็ดี ผมรูสึกวาในแตละครั้งที่มีการประชุม สรุปแลวคณะกรรมการกองทุน
แทบจะไมไดทําอะไรเลย การบริหารจัดการของงบประมาณตาง ๆ ก็ดีหรือแมแต 
ในผลการวิจัยหรือติดตามผลการดําเนินงานก็ดี ผมเห็นรายละเอียดแลวตองขออนุญาต
นะครับ ในเร่ืองแรกที่อยากจะชี้แจงและฝากไวเปนขอสังเกตก็คือวา ในเร่ืองของผลการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงานขอ ๓.๓ ทานเขียนไวแลวก็มีกราฟไวใหดวยวา ผลการ
ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันไดรับการดูแลจากรัฐบาลเร่ือยมา สวนภาวะ 
ทุพโภชนาการของนักเรียนมีแนวโนมลดลง  จริงครับ  ผมยืนยันวาจริง  เพราะวา
งบประมาณถูกอัดลงไปในพื้นที่ แตถามวาวันนี้ทานทราบหรือไมวา งบประมาณที่ทาน 
ไดใหไวไมไดครบหรอกครับ เด็กที่ลําบากในเขตพื้นที่สูง ผมยกตัวอยางงาย ๆ ในเขต
บริเวณตะเข็บชายแดน ซึ่งเด็กหลายคนอยูในพื้นที่สูงและอยูในปา เขาตองเรียนโรงเรียน
ในปาซึ่งไมไดเหมือนโรงเรียนประถมทั่วไปเหมือนที่พวกเราเห็นกัน เชน โรงเรียน ตชด. 
โรงเรียนในสังกัดของสํานักงานประถมศึกษา แลวตองอยูกินอยูคางอยูที่โรงเรียน 
งบประมาณตาง ๆ เหลานี้ไมไดไปถึงหรอกครับ แลวถาทานดู ผมพูดเลยมาถึงเรื่องของ 
๓.๓.๒ ผลการดําเนินงานดานคุณภาพอาหาร มีตารางเขียนไวเร่ืองของสารอาหาร 
ที่นักเรียนไดรับ อยางเชน โปรตีน แคลเซียมหรือแมแตธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี ๑ 
วิตามินบี ๒ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ ผมเรียนตรง ๆ วาเด็กบนพื้นที่สูงหรือแมแตผูปกครองที่เขา
สนใจเรื่องนี้ เขาไมไดสนใจหรอกครับ สิ่งที่เขาสนใจก็คือวา ณ วันนี้มีนักเรียนอีกหลายคน 
เขาไมไดสนใจวาเขาจะไดกินสารอาหารอะไรหรือเปลา หรือแมแตผูปกครองหลายคน 
เขาไมไดสนใจหรอกครับ เขาสนใจเพียงแตวานอง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ สามารถมีอาหารกิน
ใหอ่ิมเพียงพอหรือเปลา ณ วันนี้ยังมีเด็กที่ไมมีอาหารกินอยูอีกมากมาย ในเขตพื้นที่ 
ผมไลมาตั้ งแตจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  จังหวัดตาก  ซึ่ งในพื้นที่ 
มีคนรองเรียนเรื่องนี้เยอะมาก เร่ืองตอมาทานประธานครับ เรื่องของปญหาและอุปสรรค 
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ที่ทานเขียนไว เร่ืองของงบประมาณถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปนี้รัฐบาล
ถายโอนเงินใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียงแค ๒๕.๖ เปอรเซ็นต เปาหมาย 
ที่จะตองถายโอนคือ ๓๕ เปอรเซ็นต ไมมีวันถึงหรอกครับ แตปญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือวา 
งบประมาณขณะนี้สวนหนึ่งจะตองถูกเจียดเอาไปไวสําหรับเปนเงินใหกับอาหารกลางวัน
นักเรียน มันไมพอครับ เพราะฉะนั้นปญหาอยางนี้ที่คิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จะสามารถเขามาชวยเหลือกองทุนตรงนี้เปนไปไมได เพราะฉะนั้นกองทุนก็จะตอง 
เปนหลักใหกับการชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ไมมีอาหารกลางวันกิน  
  ขอที่ ๒ คือโรงเรียนที่ขาดกําลังคน นี่แนนอนครับ ผมเปนคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณางบประมาณประจําปดวย ทานประธานคงทราบดีวาในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณางบประมาณประจําปมีการของบประมาณอัตราจาง ๕,๐๐๐ อัตรา  
แตวางบตรงนี้ถูกตัด ผมกราบเรียนวานี่ละครับที่ทานรัฐมนตรีควรจะรับฟง แลวก็นําไป
รายงานตอคณะรัฐมนตรีวาทานกรุณาไดแสดงความสนใจในเรื่องปญหาของนักเรียน
หนอย การขาดการบริหารจัดการที่ดี นี่ก็เชนเดียวกัน ไมไดมีอะไรมากหรอกครับ การขาด
การบริหารจัดการที่ดี นั่นคือการขาดงบประมาณ ทานสามารถพูดไดไหมวาเรื่องนี้คือ 
เร่ืองจริง ๆ แตถามวาขาดงบประมาณจริงหรือเปลา เงินที่ทานสามารถใชไดทานใชไม
หมดในเงินกองทุน ๔๐๐ กวาลานบาท ทานใชเพียงแค ๑๗๐ กวาลานบาทเทานั้นเอง 
นอยมาก ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                   - ๖๑/๑ 
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หรือแมแตเร่ืองของการประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนมีสวนรวม นั่นก็เชนเดียวกันครับ 
ไมไดจําเปนมากมายหรอกครับ สิ่งที่จําเปนคือทําอยางไรครับ คนไมตองรูก็ไดครับ แตวา
ใหนักเรียนมีอาหารกลางวันกิน แลวเมื่อผมมาดูขอเสนอแนะการวิจัยติดตามการดําเนิน
ผลงาน ผมเรียนครับ สิ่งที่ผมเห็น ไมวาจะเปนในเรื่องของคุณภาพอาหาร ตรงนี้แทบจะ 
ไมตองวิจัยกันเลย งบประมาณวิจัย ๒ ลานกวาบาทวิจัยมาไดแคนี้ ทานประธานครับ  
ผมกราบเรียนวาในสวนของการบริหารโครงการอาหารกลางวันมีเ ร่ืองของการตั้ง 
คณะกรรมการบริหารหรือเรื่องของแผนนโยบายอะไรตาง ๆ ผมมีคําถามถามทานครับวา
สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะเสร็จเมื่อไรครับ ทานชวยกรุณาตอบดวย ทานจะดําเนินการเสร็จเมื่อไร     
  และในสวนสุดทายที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือในขอสังเกตที่เกี่ยวกับ 
งบรายรับ รายจาย  ผมอานดูในเรื่องของการใชงบประมาณที่สามารถใชไดในเร่ืองของ
กองทุน ทานสามารถใชดอกเบี้ยได ซึ่งดอกเบี้ยตอนนี้มีอยู ๔๐๐ กวาลานบาท แตทาน   
ใชไปเพียงแค ๑๐๐  กวาลานบาท ปญหาที่ผมอยากจะทราบคือเพราะอะไรครับ ทําไมเงนิ 
ที่ใชจายถึงไดใชนอยมาก และในเรื่องของรายรับ รายจาย เชนเดียวกัน ทานครับ ในสวน
ของรายรับ รายจาย  ที่ผมสงสัยก็คือเงินจัดสรรรายจาย เงินจัดสรรอาหารกลางวันที่ได
กราบเรียนไปแลว รวมไปถึงคาใชจายโครงการสําหรับอาหารกลางวัน ป ๒๕๕๐ ไมไดจัด 
ดวยเหตุผลอะไรครับ ทั้ง ๆ ที่เงินมีอยู ผมกราบเรียนเรื่องนี้เพื่อจะตั้งไวเปนขอสังเกต 
ก็เพราะวาผมทราบมาอยางนี้ครับทานประธาน ในสวนของเงินกองทุนที่ตั้งมาเพื่อ
ประชาชน การบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ถาขาดทุน ถาเงินกองทุนขาดทุนพวกผมถือวาดี 
ถาเทาทุนผมถือวาดีมาก ที่ดีเพราะวาการขาดทุนนั้นเงินจะไปสูประชาชนมาก ที่บอกวา
เทาทุนดีมากเพราะการบริหารจัดการดีครับ เงินนอกจากไปถึงประชาชนแลวรัฐไมตองเสีย
เงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนในทุก ๆ ป แตถาเงินกองทุนไดกําไร นี่ถือวาแย เพราะรัฐ 
ไมจําเปนตองเอากําไรจากประชาชน ประชาชนจําเปนตองไดกําไรจากรัฐครับ ผมจึง 
ฝากไวเปนขอสังเกตเทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีพงศกร อรรณนพพร ครับ  
 



 ๑๖๗ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                    วชิราภรณ ๖๑/๒ 
 
  นายพงศกร อรรณนพพร (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ)  :  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติที่เคารพ
ทุกทาน กระผม พงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบ
จากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมาชวยในการที่จะชี้แจงแลวก็รายงานผล
การดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาของป ๒๕๕๐ 
วันนี้จริง ๆ แลวผมตองขออนุญาตที่จะชื่นชมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานแลวก็ทุก ๆ 
พรรค แลวก็ทุก ๆ ภาคที่ใหความสําคัญ ความใสใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
การศึกษาซึ่งจากขอมูลที่ทานไดอภิปรายแตละคน รวมแลววันนี้ ๒๔ ทานนะครับ         
เร่ิมตั้งแตทานนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ทานก็ใหความสําคัญ ถามวาเขาใจผิดหรือเปลา 
โครงการกองทุนนี้จะเอาผลกําไรของกองทุน  รูสึกวาผลตอบแทนออกมาเยอะ 
หลายรอยลานบาท แตเอาไปใชนิดเดียว คณะกรรมการกองทุนคิดอะไรอยู มีเจตนา
อยางไร  แลวก็ทานชินวรณ  บุณยเกียรติ  ก็คงไมแตกตาง  ทานถามในเรื่องของ
คณะกรรมการกองทุนดําเนินการแบบไหน อยางไร ทานบุญยอด สุขถิ่นไทย ทานบอกวา 
ปหนึ่งประชุม ๒ ครั้ง ใชงบประมาณ ๔๙,๐๐๐ บาท แลวกรรมการกองทุนอยางนี้ 
จะดําเนินงานแบบไหน  อยางไร  ซึ่ งลวนแลวตองขออนุญาตที่จะเรียนนะครับ  
แลวอีกทานหนึ่งที่จะอดกลาวนามไมได ก็คือทานอดีตรัฐมนตรีพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล  
ซึ่งตัวผมเองในครั้งป ๒๕๓๙ ป ๒๕๔๐ ก็ไดมีโอกาสอยูรวมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณประจําปกับทาน แลวก็ตัวนี้ก็ทราบดี แลวก็คงรูที่มาที่ไปโดยพรอม
เพรียงกันแลวนะครับวาโครงการอาหารกลางวันเกิดขึ้นตั้งแตป ๒๔๙๕ เ ร่ือยมา  
แลวก็ที่สําคัญยิ่งที่เปนกิจจะลักษณะที่ทุกคนจะตองอดกลาวถึงไมได ก็คือวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๓๐ ภายใตคําขวัญที่วา ๖๐ พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไมหิวโหย -------------- 
 
                 - ๖๒/๑ 
 
 
 



 ๑๖๘ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๖๒/๑ 
 
นี่คือสาระสําคัญในป ๒๕๓๐ และสิ่งที่สําคัญยิ่งก็คือป ๒๕๓๕ ซึ่งเราไดจัดตั้งกองทุน 
ตรงนี้ขึ้นมา แลวก็ตองยอมรับในสวนที่ทานสุวโรช พะลัง ไดพูดเราก็คงปฏิเสธไมได 
ในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ ใครทําอะไรไว เราก็คงจะตองขอชื่นชมกัน จริง ๆ แลว 
โครงการนี้ถาจะครบ  ๖,๐๐๐  ลานบาท  ก็คงจะตองใชเวลาถึงป ๒๕๔๘ แตดวย 
ความตระหนักและความใสใจ เราก็คงไมปฏิเสธทานอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ชวน  
หลีกภัย ทานก็ไดตระหนักในเรื่องนี้ ป ๒๕๔๓ จาก ป ๒๕๓๕ ถึงป ๒๕๔๓ ทานก็ได
อนุมัติงบประมาณจากสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ จากมติคณะรัฐมนตรี เราก็ไดเงินมา
ทั้งหมด ๖,๐๐๐ ลานบาท และ ๖,๐๐๐ ลานบาทนั้น ก็เปนกองทุนที่พวกเราจะตองบรหิาร
จัดการรวมกัน แตสิ่งที่สําคัญยิ่ง ณ ตอนนั้น เราจะพูดมาโดยตลอดเวลาวาไมอยากให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมอยากใหนักการเมืองเขาไปยุงเกี่ยวตัวนี้ เราก็เลยไดให
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานใหปลัดกระทรวงการคลังเปนรองประธานและ 
อีกหลายภาคสวน  แตสิ่ งที่ สํ าคัญยิ่ งก็คื อพวกเราได ใหผู ทรงคุณวุ ฒิ  ๔  ทาน  
ซึ่งทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทานผุสดี  ตามไท  ทานบอกวาเรื่องกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒินี้ ทําไมเราไมตั้งตามเจตนารมณ แลวก็บัญญัติไววาสามารถตั้งตัวแทนของ
พรรคการเมือง และผมก็ไดเปดอานดู ปรากฏวาผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ทาน ที่ไดตั้งเขาไป  
ณ ปจจุบันนี้ ก็มีแพทยหญิงแสงโสม สีนะวัฒน ทานอุดม ชํานิ ทานการุณ แสนวิเศษ  
รองศาสตราจารยเอมอร วสันตวิสุทธิ์ นี่คือคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไปรวมในชุดของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน แตสิ่งที่สําคัญทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะตองตระหนักรวมกัน
จากการรายงานผล เงิน ๖,๐๐๐ ลานบาท เพิ่มดอกเบี้ยขึ้นมาเปน ๗,๐๐๐ ลานบาท  
แลวก็ใชเงินกองทุนแคอัตราตอบแทนดอกเบี้ยที่ไดมา ๔๐๐ กวาลานบาท ใชไมหมด ใชไป
แค ๑๐๐ กวาลานบาท จริง ๆ แลว ในป ๒๕๕๑ ตองขออนุญาตกราบเรียนวา เงินที่อนุมัติ 
ป ๒๕๕๐  ๒ ลาน  ๕  แสนบาท  ที่ เอาไปวิจัยและปรากฏวาในการวิจัย  ป ๒๕๕๑ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดอนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับเร่ืองผลตอบแทนมาเปนเรื่อง
ของการชวยเหลือคาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน และสิ่งที่สําคัญยิ่งที่ขออนุญาตที่จะ 
เอยอางอีกทานหนึ่ง ซึ่งจะตอบวันนี้ก็คงคิดวาหลายชั่วโมง แตคิดวาก็คงจะไมตอบทั้งหมด  
 



 ๑๖๙ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๖๒/๒ 
 
ขออนุญาตหยิบยกคราว ๆ อยางทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทาน ส.ส. วรงค  
เดชกิจวิกรม จังหวัดพิษณุโลก ทานไดถามแบบชัดเจน ๗ - ๘ ขอ และตองการคําตอบที่
ชัดเจนดวยวาจะตองตอบใหไดใน ๗ - ๘ ขอนี้ แลวก็ตองขอเรียนวาจริง ๆ แลว ตอไป 
ปหนาเราตองไดคุยกันแลววาคณะกรรมการบริหารกองทุน ตรงนี้ตองมานั่งเรียงทั้งหมด  
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดซักถาม เราคงจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ไมพน เนื่องจากวาทุกฝาย 
ทุกคนมีความตระหนักและใสใจในเรื่องนี้ดวยความจริงใจ ทานอดีตรัฐมนตรีพิเชษฐ  
ทานก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้วาจริง ๆ แลวพวกเราทุกคนเสียใจ กองทุนนี้ทานบอกวา
เจตนารมณของกองทุนตองการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอลูกหลาน
ของพวกเรา แตในครั้งนี้มาเห็นหนังสือรายงานผลในวันนี้ ทานบอกวาทานเสียใจ อันนี้ 
ในฐานะที่ผมเองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูสภาแหงนี้มานาน ตองขออนุญาต 
กราบเรียนทานอดีตรัฐมนตรีวาผมเองก็มีความรูสึกไมแตกตางจากทาน เราตองเอา 
ความจริงมาพูดกัน เราก็คงจะไมพูดวาอันไหนไมดี เราเก็บไว อันไหนดี เรามาพูดกัน  
เราคงไมพูดอยางนั้น แลวก็หลายทาน จากการประมวลทั้ง ๒๔ ทานแลว ผมคิดวาคําถาม
และคําตอบทั้งหมด เราจะตองมีหนังสือรายงานในปตอไป หลายทานที่ไดอภิปรายในวันนี้ 
ผมเองตองขออนุญาตที่จะตองกราบเรียนตรง ๆ วาจดไวหมดทุกคน ถาจะเอยไลไป 
แตละคน ๆ แลวนั้น คิดวาใชเวลาพอสมควร แตก็ขอใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติแลวก็
หลาย ๆ ทาน ไมวาทานสุวโรช พะลัง ทานบอกวาทําไมไมเขียนไวบางวากองทุนตรงนี้ 
มันเริ่มตนแบบไหน อยางไร มีผลสัมฤทธิ์แบบไหน อยางไร ณ ปจจุบันนี้ทําไมไมตอยอด
กองทุน หลายทาน อยางทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกทานหนึ่ง ทานบอกวาทําไม 
ไมเพิ่มเงินกองทุนตรงนี้อีกสัก ๑๐ เทา ในเมื่ออัตราดอกเบี้ยไดมา ๕๐๐ ลานบาท  
จริง ๆ แลวเราใช ๕,๐๐๐ ลานบาท ถาตอนนี้มี ๖,๐๐๐ ลานบาท ถาเปน ๖๐,๐๐๐ ลานบาท 
รัฐบาลจัดไดไหม เราก็ไดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมาเปน ๕,๐๐๐ ลานบาท จาก ๕๐๐ ลานบาท 
อันนี้ก็เปนความคิดอีกสวนหนึ่ง ทานประกอบ รัตนพันธ ก็ตองขอขอบคุณทานไว 
ณ โอกาสนี้ วันนี้ผมเองในฐานะตัวแทนของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ก็ตองขอขอบพระคุณพวกเรา และคิดวาในครั้งตอไปคณะกรรมการบริหารกองทุน  
 



 ๑๗๐ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๖๒/๓ 
 
ก็คงจะหยิบยกปญหาที่พวกเราทุกคนไดอภิปรายในสภาแหงนี้ แลวก็ตอบขอซักถาม 
โดยการรายงานผลใหชัดเจน และคิดวากองทุนตรงนี้นั้นก็คงจะเปนกองทุนที่เปน
ประโยชนสู งสุดตอลูกหลาน  ตอ เด็กนัก เ รี ยนของพวกเรา  ก็ต องขอขอบคุณ 
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไว ณ โอกาสนี้ --------------------------------------------------- 
 

        - ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 
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ก็คิดวาก็คงจะตอบเพียงเทานี้ แตถาในสวนใดที่ขาดตกบกพรองใน ๒๔ ทาน เราจะให
คณะกรรมการกองทุนไดทําหนังสือถึงทานทุกคน ขออนุญาตทาน บุญยอด สุขถิ่นไทย  
อีกนิดหนึ่งในเรื่องเงินที่ทานบอกวา ๓๓ ลานบาท ที่เราถอนไปนั้น เราถอนออกจาก
ธนาคารกรุงไทย แตเราไปฝากที่ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่เราถอนออกไป ๑ ปนั้น  
กับดอกเบี้ยที่ออมสินใหมาเราไดมากกวา ๓๓ ลานบาท ก็ถือวากองทุนที่เขาทํามายัง
ไมไดเสียประโยชน อันนี้ตองกราบเรียนทานเพื่อทราบแลวก็ใหเขาใจตรงกัน ผมก็คงจะขอ
อนุญาตชี้แจงทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนเบื้องตนเพียงเทานี้ ถาขาดตกบกพรอง
แบบไหน อยางไร ก็คงจะตองตอบเปนหนังสืออีกครั้งหนึ่งครับ กราบขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณชินวรณ บุณยเกียรติ ครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม  ชินวรณ  บุณยเกียรติ  พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตองขอขอบคุณทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ผมมีประเด็นเดียว 
ที่อยากจะใหทานรัฐมนตรีไดตอบในสภานี้เพื่อจะไดเขาใจตรงกัน ผมเขาใจวาเปนประเด็น
หลักที่มีเพื่อนสมาชิกหลายคนไดซักถามไปเมื่อกี้วา เนื่องจากมีขอเสนอแนะจากการวิจัย
และติดตามประเมินผลของคณะกรรมการวาเราควรที่จะมีการแกไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติเงินกองทุนอาหารกลางวันเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และใหทัน 
ตอสถานการณ โดยเฉพาะขอเสนอแนะของคณะทํางานดานการวิจัยและประเมินผล 
เห็นวาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับเร่ืองการ
จัดตั้งกองทุนโดยเฉพาะ ไมไดพูดถึงเรื่องของโครงสรางและการปรับปรุงในการที่จะบริหาร
จัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นขอเสนอของผมก็คือวาเมื่อเราเห็นวา
กองทุนนี้เปนประโยชนสูงสุดที่จะพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของนักเรียนของเราใหมีการ
พัฒนาทุ กด าน  ทั้ ง ทางด านร า งกาย  อารมณ  และสั งคมสติปญญา  วั นนี้ มี  
๖,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้งดอกเบี้ยเปน ๗,๐๐๐ ลานบาท แตวาเนื่องจากวากฎหมาย 
เดิมนั้นกําหนดไวเพียงวาใหเสร็จสิ้นเมื่อครบ ๖,๐๐๐ ลานบาท ถาเราเห็นวาตรงนี้มีความ
จําเปน ผมคิดวาถาเราไดมีการแกไขกฎหมายในจุดนี้ดวยก็จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด  



 ๑๗๒ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๖๓/๒ 
 
และบัง เอิญถาเปนเชนนั้นกฎหมายนี้ก็จะเปนกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการเงิน  
ทานรัฐมนตรีไดกรุณารับไปใหทางสวนราชการไดศึกษา และทางพวกกระผมจะไดเสนอ
กฎหมายรวมกันก็จะเปนประโยชนครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสมบู รณ  อุทั ย เ วี ยนกุ ล  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร  จั งหวั ดตรั ง  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ขออนุญาตสอบถามถึงทานรัฐมนตรี เนื่องจาก 
มีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร่ืองการเพิ่มงบประมาณอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จากอัตราคนละ ๑๐ บาทตอวัน เปนอัตรา 
คนละ ๑๓ บาทตอวัน แตมีมติวาใหนํารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาสมทบ 
ในสวนที่เพิ่มขึ้นในโอกาสแรกกอน ตอนนี้รัฐบาลดําเนินการไปถึงขั้นไหนแลวครับ แลว 
เด็กนักเรียนไดรับ ๑๓ บาทแลวหรือยังครับ ขอสอบถามทานรัฐมนตรีครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีพงศกร ครับ อีกทานหนึ่งนะครับ นายแพทยวรงคครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลก ผมขอเรียน
ถามทานรัฐมนตรีสั้น ๆ ครับ เกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุนนี้ เพราะวาคือถาคนไมได
ติดตามคงจะสับสน เนื่องจากวาเงินกอนนี้ เงินในการดูแลอาหารกลางวันเปนเงิน
งบประมาณ แตดอกผลจากกองทุนนี้เอามาสนับสนุนในกรณีที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
ใชไหมครับ ผมจะถามอยางนี้ แลวก็อยากจะเรียนนิดหนึ่งวาทานมีหลักเกณฑอยางไร 
ในการจัดสรรสนับสนุนโรงเรียนครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีพงศกรครับ 
  นายพงศกร อรรณนพพร (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ)  :  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ ตองขออนุญาต 



 ๑๗๓ 
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ที่จะตองตอบทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานแรกกอนนะครับ  ทานชินวรณ  
บุณยเกียรติ ดวยความเคารพ ทานก็เปนหวงเปนใยทางดานการศึกษามาโดยตลอด  
สิ่งที่ทานฝากผมเมื่อกี้นี้ผมก็จะรับไป จริง ๆ แลวแนวทางแกไข พ.ร.บ. ก็คือแกไขใหเปน
นิติบุคคล  แตก็คิดวาเราจะตองไปหารือฝายกฎหมายผู รูจ ริง  ๆ  แลวก็คงจะฝาก 
เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพวกเราไดชวยกันในการนําเขามาอภิปรายในสภา 
แหงนี้ คิดวากองทุนแหงนี้ที่พวกเราไดเร่ิมดวยกัน ตองขออนุญาตที่กราบเรียนอยางนี้วา
ตั้งแตป ๒๕๓๙ ป ๒๕๔๐ ทานอดีตรัฐมนตรีพิเชษฐ ทานอดีตนายกรัฐมนตรีชวน ผมเอง
อยูพรรคชาติพัฒนาสมัยกอน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนไดชวยกันในเรื่องนี้  
แตกองทุนตัวนี้ เราก็ดีใจวายังคงอยู แตผลประโยชนของกองทุนไดเพิ่มเติมขึ้นมา  
แตอีกสวนหนึ่งอาจจะไปใชโดยที่ไมตรงกับวัตถุประสงคที่พวกเราเคยตั้งไวป ๒๕๓๙  
ป  ๒ ๕ ๔ ๐  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๖๔/๑ 
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แต ณ ปจจุบันนี้เงินกองทุนตัวนี้ยังอยูครบ เราคิดวาไมขาดหายไปไหน เพียงแตโครงสราง 
วิธีการบริหารจัดการเราจะตองทําอยางไรในอนาคต ไมใชเงินตัวนี้มากองไวแลวไมกอเกิด
ประโยชนสูงสุดตอลูกหลานของพวกเรา อันนี้ขออนุญาตที่จะกราบเรียนทานชินวรณ 
บุณยเกียรติ 
   สําหรับทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทานสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล  
จังหวัดตรัง ดวยความเคารพ ทานไดพูดบอกมาวาตอนนี้ ๑๐ บาทตอคน มันไมพอแลว  
ณ ปจจุบันนี้ไดขาววาทางกองทุนไดนําผลการวิจัยและแจง ครม. และขอมติ ครม. วา 
จาก ๑๐ บาท เปน ๑๓ บาทไดไหม ตองขออนุญาตจริง ๆ นะครับวาทาง ครม. เองแลว 
ไดอนุมัติ ๑๓ บาทตอนักเรียน  ๑  คนตอม้ืออาหารกลางวัน  แลวก็อีก  ๓ บาทนั้น 
ใหกรมการปกครองสวนทองถิ่นไดไปหาเงินมาสมทบกับเงินที่รัฐบาลที่พวกเราไดชวยกัน 
ในการจัดสรรตัวนี้ไป แลวก็ไดทราบขาวนะครับ ความเปนจริงเราก็รูวาทางกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นไดแปรญัตติไปในสวน ๓ บาท บอกวายังไมไดมา ก็คงเปน 
สวนหนึ่งที่ทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจะตองไปเปลี่ยนในวิธีการ 
ของบประมาณในกรมของตัวเองเพื่อที่จะตองเอามาเพิ่มเติมกับในสวนที่พวกเราไดจัดสรร
ไป ๑๐ บาท เปน ๑๓ บาท สรุปแลวก็คือ ๑๓ บาท ในการที่รัฐบาลชุดนี้ไดอนุมัติไว 
ในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ที่ ผ านมานะครับ  ขออนุญาตที่ จะตอบท านสมาชิ ก 
สภาผูแทนราษฎร ทานสมบูรณ อุทัยเวียนกุล นะครับ  
   สําหรับทานนายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม จากพิษณุโลก ที่ทานไดถาม
คําถามสุดทายวาจริง ๆ แลวเงินตัวนี้เราไปใชจายเกี่ยวกับเร่ืองที่เราเช็คขอมูลวาโรงเรียน 
สพฐ. แหงไหนที่เด็กขาดสารอาหาร ถาจะพูดกันภาษาแพทยนะครับตรง ๆ วาสวนนี้ 
เปนเงินที่เอาเขาไปเพิ่มเติมตัวนั้นใชไหม ตองขออนุญาตกราบเรียนวาตรงตัวนั้นนะครับ 
แลวทานถามวาเราใชเกณฑตัวไหนมาจับวาโรงเรียนนั้นขาดสารอาหาร ซึ่งจริง ๆ แลว
ขอมูลที่เราไดมาจากที่ สพฐ. ๓๒,๐๐๐ โรงเรียน และ ๑๘๕ เขตการศึกษา เขาก็มีรายงาน 
เขามา แตสวนใหญแลวจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก หางไกล ตรงนี้เลยเปนเงินเพิ่มเติม  
แต เงินสวนใหญในการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันก็คือเงินจากรัฐบาล  
จากพวกเราทุกคน จากภาษีของพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นผลประโยชนที่เกิดจาก 
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กองทุนตัวนี้ เ ราไปเพิ่ม เติมสําหรับโรงเรียนที่ เปนทุพโภชนาการก็คือโรงเรียน 
ที่ขาดสารอาหาร แลวบางครั้งหลายทานก็เลยจะมองวาทําไมใหนอยจัง ทําไมไปใชจาย
ตัวนั้นตัวนี้ แตตอไปเราก็คิดวามารวมดวยกัน แมแตคณะกรรมการการบริหารกองทุนเอง 
ผูทรงคุณวุฒิเอง ถาพวกเราจะเอาแบบไหน อยางไร ก็ขอใหแจงความประสงค เราคิดวา
อยางนั้นนาจะเปนสิ่งที่ดีที่สุด แลวมาแกในระเบียบหรือวิธีโครงสราง มารวมกันในการดู
กองทุนตัวนี้  ก็ขอขอบคุณทุกทานอีกครั้ งหนึ่ ง  ก็คิดวาตอบเปนเบื้องตนอาจจะ 
ไมครอบคลุม แตสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่พวกทานถามในวันนี้ผมไดสั่งใหทางคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดไปทําแลวก็ตอบปนขอ ๆ เพื่อที่พวกทานจะไดไปตอบตอพี่นองประชาชน 
หรือพี่นองครูบาอาจารยไดทราบตอไปครับ ขอบคุณมากครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานนายแพทยวรงคอีกสักครั้งครับ 
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลกครับ ตองขอขอบคุณ 
ทานรัฐมนตรีที่ทําใหเกิดความชัดเจนวาเงินกองทุนกอนนี้เอามาเนนในการดูแลโรงเรียน 
ที่เด็กขาดสารอาหาร ผมขอคําตอบสั้น ๆ ทานนิดเดียวครับวาทานใหหลักเกณฑที่ทาน
จัดสรรใหตอหัวหรือวาเกณฑในการจัดสรรใหกับโรงเรียนที่เด็กขาดสารอาหาร ทานให 
ตอหัวเทาไรครับ หรือวามีเกณฑอยางอื่นในการใหอยางไรครับ ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
   นายพงศกร อรรณนพพร (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ)  :  
ตองขออนุญาตที่จะกราบเรียนทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทานนายแพทยวรงค  
เดชกิจวิกรม  เพราะวาในการที่เราจะอนุมัติในการที่จะไปเพิ่มเติมตอจุดตอโรงเรียนนั้น
แบบไหนอยางไรเปนการตัดสินใจรวมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และโรงเรียนนั้น
ไดรับอนุมัติงบประมาณ สมมุตินะครับ ตองขออนุญาตกราบเรียนวาไดรับงบประมาณไป  
๕๐ เปอรเซ็นต แลวขาดอยู ๕๐ เปอรเซ็นต แลวก็สารอาหารที่ขาด แลวก็โภชนาการที่เรา 
จะไปเพิ่มใหกับเด็กนั้นเขาจะพิจารณาเปนโรงเรียนไป อยางที่พวกเราไดอภิปรายกัน 



 ๑๗๖ 
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๖๔/๓ 
 
หลายทานบอกวาทําไมใหไปแค ๕๐ เปอรเซ็นต อีกสวนหนึ่งจะทําอยางไร มีอาหารกินไหม 
เวนวันกินหรือ หรือวันคู วันคี่ ที่พวกเราไดพูดไปทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนั้นสรุปแลว 
ชุดนี้จะเปนการอนุมัติโดยคณะกรรมการ สวนที่ขาดไป จํานวนนักเรียนเทาไร จะเพิ่มเติม
ไขกี่ฟอง จะเพิ่มเติมแคลเซียมเทาไร อันนี้เปนรูปแบบที่ตองตอบคุณหมอโดยระบบ 
คราว ๆ วาเขาเช็คตามจํานวนตัวเลขที่ขาดและการไดรับจัดสรรงบประมาณในภาคปกติ
เปนเทาไร แลวก็ อปท. ชวยไปเทาไร อันนี้คือสวนหนึ่ง แลวก็สวนของผูปกครองสนับสนุน
เทาไร ขาดเหลือเทาไร ก็คือสวนนี้จะไมเทากัน แลวแตละแหงที่ไดขอมูลมาครับ  
   

           - ๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๖๕/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับ เปนอันวาที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดรับทราบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๐  
เปนที่เรียบรอยแลวนะครับ ตองขอขอบคุณทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีพงศกร อรรณนพพร ทานรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน เจาหนาที่ทุกทานครับ ปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๕ นาฬิกา 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ 

วันพุธที่ ๑๗ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางศิริลักษณ  ภูติพงศโสภณ  นางนภัสสร  สุขเสริม 
นางสาวสาริศา  สิงหเมธา  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช 

 นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ 
นางเพทาย  เรือนเรือง   นางสาวลักขณา  อนุอัน 

 นางสาววชิราภรณ  นันลังค  นางวัชรี  สะหาบ  
 นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ  นางณัฐชนก  วงษนิล 

นางศิริลักษณ  สุวัตถี 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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